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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2566   

วันที่  22  สิงหาคม  2566  เวลา  14.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผู้มาประชุม 
1. นางพรธิพา    ไชยรัตน์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
2. นายธนพล     โอฆะพนม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 1 
3. นายอาคม    เฉลิมแสน รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คนท่ี 2 
4. นายณัฏฐ์วัฒน์    จีนภักดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
5. นางสาวจุฑาพร    เกษมทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
6. นางสาวจุรีภรณ์    เอื้อไพจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
7. นายพีรพงศ์     จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 อ.เมืองร้อยเอ็ด 
8. นายเดชศักด์ิ  โพธิศรี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เสลภูมิ 
9. นางกล่อมจิต  นาเมืองรักษ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เสลภูมิ 
10. นางศศิธร     พรหมชัยนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เสลภูมิ 
11. นายภัทรพล    ศรีประสาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.สุวรรณภูมิ 
12. นายวสันต์     อึ้งเจริญธนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ 
13. นายเจษฎา    แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.สุวรรณภูมิ 
14. นายกิติศักดิ์    เลิศศิริรังสรรค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.โพนทอง 
15. นางนันทพร    สิริปัญจโชติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.โพนทอง 
16. นายสุราช     แวงอุ้ย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง 
17. นางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.เกษตรวิสัย 
18. นายธีระศักดิ์   ปินะกาสัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.เกษตรวิสัย 
19. นายบุญเลิศ    อุดหนุน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อ.เกษตรวิสัย 
20. นายคำสี    สืบเมืองซ้าย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.จตุรพักตรพิมาน 

21. นายสุนทร    วงค์ศรีมี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.จตุรพักตรพิมาน 

22. นายอรุณ     ชัฏพลชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.อาจสามารถ 

23. นายถาวร     ตรีบุญเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.อาจสามารถ 
24. นายคม     กนกนภากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.พนมไพร 

25. นางนราภรณ์    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.ธวัชบุรี 
26. นายจักรกริช    ไวนิยมพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.ธวัชบุรี 
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27. นางสาวดาราณี    ศรีดารา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1 อ.หนองพอก 
28. นายแทนรัฐ    สุจารี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 อ.หนองพอก 
29. นายตุลธร    ขามช่วง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพธิ์ชัย 
30. นางนวรัตน์    พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ปทุมรัตต์ 
31. ว่าท่ี ร.ต.รัฐกร    จุรีมาศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ศรีสมเด็จ 
32. นายประไพ    ศรีสัจจา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.โพนทราย 
33. นางสาววสกมล    อ่อนประทุม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เชียงขวัญ 
34. นายวรการ    กมลเลิศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.หนองฮี 
35. นายอนุชิต    ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.ทุ่งเขาหลวง 
36. นายภูชิต    ถนัดค้า  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด อ.เมยวดี 
37. นายหมวดเอกเนติพัฒน์   รู้ยืนยง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้ลาประชุม 
- ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางกิตติยา  สุวรรณศรี (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นายเศกสิทธิ์  ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นายพิสิษฐ์ศักดิ์ ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4. นายสุวัฒน์  ปัตตพัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
5. นายทรงศักดิ ์  เลิศลำหวาน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
6. พลตำรวจตรีสิงห์ทอง พลลา  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
7. นายคุณาวุฒิ    ไชยคำภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
8. นายชาติชาย  ชมเช่ียวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
9. นายอรรถพล  แก้วมนตร ี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
10. นางสิริจรรยา ตันทอง  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
11. นางศิริกมล  ค้อชากุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
12. จ่าเอกอภิชาติ โคเวียง  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
13. นายธีรพันธ ์  วงศ์กาไสย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 
14. นางสาวอิชยา วงศ์กันยา ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นายทรงยศ    วรรณทอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
16. นายทรงศักดิ ์ ทุงจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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17. นางสาวอภิสราวรรนธ์ คำวัฒน์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
18. นางชนิดา  เพชรโรจน์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
19. นายสฤษด์ิ  สัตนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 
20. นายธนภัทร    วันทาพงษ ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 
21. นายนพรัตน์   ผลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม 
22. นางสาวสุชญา อุตรมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ 
23. นายพละ  พลวุฒิ  ประธาน กปอ.จตุรพักตรพิมาน 
24. นางปราณี     กาญจนศร ประธาน กปอ.ปทุมรัตต์ 
25. นายวีระพันธ์    หันชะนา ประธาน กปอ.ธวัชบุรี 
26. นายสัมฤทธิ์    ศรีประทุม ประธาน กปอ.โพธิ์ชัย 
27. นายมีชัย     เพชรโรจน์ ประธาน กปอ.ทุ่งเขาหลวง 
28. นางเพ็ญศร ี  เฉวียงหงษ ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
29. นางสาคร  แวงวรรณ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
30. นางจีรนันท์  ทองถนอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
31. นางสาวขวัญดาว วรนาม  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
32. นางสาวสุดารัตน์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
33. นายุทธทิวา  นาเมือง  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
34. นางสาวประนอม พลเกตุ  หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
35. นางสมปอง  ฤทธิ์ทรงเมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
36. นางสุวภัทร  บรรพกลม หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
37. นางสาวนทิตา พูลเกษม หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
38. นางสาวปัทมนันท์    จันโทภาส หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและและทรัพย์สิน 
39. นางนัยนา  แก้วพะเนาว ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบภัย 
40. นายสัญญา  อัมพันธ ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
41. นายประดิษฐ์  รัตนเจริญ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
42. นางสาวมาลา พรมอาด หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
43. นางละอองดาว ตรีทศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
44. นางสาวสายสุนีย์ อุทัยรัตน์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
45. นางสาวพชรธรณ์ อุ่นอินทร ์ นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
46. นางพิกุล  เดชทิศ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
47. นางสิริกร  ชาชิโย  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
48. นางวิไล  โคตะยันต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
49. นาสาวสุรัสวดี ศรีหย่อง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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50. นายปฐมพงศ์ ถวิลไพร  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
51. นายเจษฎา  หลักคำ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหาร หัวหน้า
ส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มาพร้อมกันที่ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 22 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขอกราบเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัยครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ  

-  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 

ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

ได้กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจำปี 2566 ระหว่างวันท่ี 9 สิงหาคม 

2566 ถึงวันที่  22  กันยายน 2566 และกำหนดให้วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นวันเริ่มประชุมสมัย

สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24  

แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562 

จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566  

มีกำหนด 45 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2566 ลงช่ือ พรธิพา  ไชยรัตน์ นางพรธิพา  ไชยรัตน์ ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเชิญครับ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันท่ี 
22 สิงหาคม 2566  จะขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเลยนะคะ 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ มีเรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุมทราบดังนี้ 1. แจ้งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4/2566 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด 
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ี ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว 2. แจ้งแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด แก้ไข ครั้งที ่ 5/2566 ด้วยนายกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ด  
ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2566 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา เพื่อให้โครงการมีความถูกตอ้ง
และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ
เดิมเปลี่ยนแปลงไป โดยถือปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ รายละเอียดตาม
เอกสารท่ีได้จัดส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านแล้ว ต่อไปเป็นระเบียบ
วาระท่ี 2 

 ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 

ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล อ่อนประทุม เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ขอเสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการ 
ได้ตรวจและส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่ าน 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดต้องการแก้ไข
เพิ่มเติม ก็ขอให้เสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ หากไม่มีการแก้ไขขอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดรับรองการประชุมด้วยค่ะ  
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ประธานสภาฯ ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  
เมื ่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดแก้ไขรายงาน 
การประชุมจะขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กรุณายกมือค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2566 กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2566 ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 

มติที่ประชุม รับรอง  36       เสียง 
  ไม่รับรอง  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยวิสามัญ  
สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2566 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาอนุมัติญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 แผนงาน
การศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตามความในข้อ 29  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานการศึกษา งานระดับ
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มัธยมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
ข้อความเดิม 
1.6.3 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 710,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
- ค่าเครื ่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 30 เครื ่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
จำนวน 510,000 บาท 
- ค่าชุดอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 200,000 บาท 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งท่ี 1) ข้อ 27 หน้า 195  
- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 710,000 บาท 
ข้อความใหม่ 
1.6.3 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 710,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  
- ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 34 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท 
จำนวน 680,000 บาท 
- ค่าชุดอุปกรณ์พร้อมติดต้ัง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 30,000 บาท 
- ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม 
(ครั้งท่ี 1) ข้อ 27 หน้า 195  
- โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 710,000 บาท 
จึงเสนอญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณา
อนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้แถลงญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 (แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อท่ีประชุมจะขอมติจากท่ีประชุมเลยนะคะ เลขานุการ
สภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดอนุมัติญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
(แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหาร



8  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ 
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  36       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 (แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารท่ัวไป) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ในแผนงานและงานเดียวกัน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานและงานเดียวกัน 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ตามความในข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความ
จำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารท่ัวไป ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหาร งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ จึงขอโอนลดงบประมาณ ดังนี้  
โอนลด 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน หน้า 68 ข้อ 1.4  
ค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 114,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 36,000 บาท คงเหลือ 78,000 บาท  
ขอโอนลด 66,000 บาท 
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2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื ่องกับ  
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื ่น ๆ หน้า 71 ข้อ 2.3.1  ค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ งบประมาณตั้งไว้ 300,000 บาท ใช้จ่ายไปแล้ว 89,329 บาท คงเหลือ 
210,671 บาท ขอโอนลด 62,000 บาท รวมงบประมาณขอโอนลด 128,000 บาท 
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จำนวน 16,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,000 บาท 
 - ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เหตุผลท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อให้มีเครื่องพิมพ์เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติงานของหน้าห้องผู้บริหารและบุคลากร
สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 53,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต้ัง
พื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU พร้อมติดต้ัง จำนวน 1 เครื่อง 
เครื่องละ 53,600 บาท 
- เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ 
เหตุผลท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เครื่องปรับอากาศหน้าห้องนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลา
มากกว่า 20 ปี ปัจจุบันเสื่อมสภาพ ทรุดโทรม ต้องซ่อมบำรุงรักษาอยู่บ่อยครั้ง แต่ประสิทธิภาพ  
ในการทำงานยังไม่ดีเท่าท่ีควรทำให้อากาศร้อนอบอ้าว สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้งาน 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 29,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 7 ตู้ 
ดังนี้      
3.1 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท จำนวนเงิน 13,500 บาท รายละเอียด ดังนี้         

- เป็นตู้เหล็กบานเล่ือน แบบกระจก   
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 เซนติเมตร      
- มีแผ่นช้ันปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล็อค 
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3.2 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,500 บาท จำนวนเงิน 4,500 บาท รายละเอียด ดังนี้      
- เป็นตู้เหล็กบานเล่ือน แบบทึบ   
- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 85 เซนติเมตร         
- มีแผ่นช้ันปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล็อค   

3.3 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ ราคาตู้ละ 4,000 บาท จำนวนเงิน 4,000 บาท รายละเอียด ดังนี้      
- เป็นตู้เหล็กบานเล่ือน แบบทึบ   
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 40 x 85 เซนติเมตร        
- มีแผ่นช้ันปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน พร้อมกุญแจล็อค 

3.4 ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละะ 3,900 บาท จำนวนเงิน 7,800 บาท รายละเอียด ดังนี้              
- เป็นตู้เหล็กเก็บแฟ้ม แบบ 20 ช่อง   
- ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 30 x 85 เซนติเมตร        
- มีช้ันไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน ช้ันละไม่น้อยกว่า 10 ช่อง     
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

เหตุผลท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ตู้เก็บเอกสารเดิมชำรุดผุพังไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี 
และไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซมเพื่อใช้งาน 
 4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 28,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 11 ตัว  
ตัวละ 2,600 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

- เป็นเก้าอี้เบาะหนัง             
- ขนาดไม่น้อยกว่า 54 x 54 x 94 เซนติเมตร 
- สามารถปรับระดับได้ด้วยโช้ค                   
- เป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ 

เหตุผลท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เก้าอี้ทำงานของบุคลากรสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน้าห้องคณะผู้บริหาร 
มีสภาพเก่าและชำรุดเนื่องจากใช้งานเป็นระยะเวลายาวนาน รวมงบประมาณท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ จำนวน 128,000 บาท 
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้แถลงญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ต่อที่ประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายเรียนเชิญค่ะ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายต่อที่ประชุมจะขอมติจากที่ประชุมเลยนะคะ 
เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ทั่วไป) กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ท่ัวไป)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  36       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอเชิญฝ่ายบริหารค่ะ 

นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดผู้ทรงเกียรติ 
ทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน  
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 164 ข้อ 2.3.3 ปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน 998,000 บาท 
และแผนงานงบกลาง งบกลาง หน้า 63 ข้อ 5.1 เงินสำรองจ่าย จำนวน 2,300,000 บาท ไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ หลักการ เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 164 
ข้อ 2.3.3 ปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน 998,000 บาท และแผนงานงบกลาง งบกลาง หน้า 63  
ข้อ 5.1 เงินสำรองจ่าย จำนวน 2,300,000 บาท ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามความในข้อ 27 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 เหตุผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลุงทุน  
ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงสระว่ายน้ำ จำนวน 998,000 บาท และแผนงานงบกลาง 
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งบกลาง เง ินสำรองจ่าย จำนวน 2,300,000 บาท ไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงงานทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500,000 บาท แผนงาน
ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  จำนวน498,000 บาท และแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร ้าง งบลงทุน ค่าที ่ด ินและสิ ่งก ่อสร ้าง ค่าก ่อสร ้าง  
สิ่งสาธารณูปการ ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน 2,300,000 บาท จึงขอ
โอนลดงบประมาณ ดังนี้  
โอนลด  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
หน้า 164 ข้อ 2.3.3 ปรับปรุงสระว่ายน้ำ งบประมาณต้ังไว้ 1,000,000 บาท ขอโอนลด 998,000 บาท  
2. แผนงานงบกลาง งบกลาง หน้า 63 ข้อ 5.1 เงินสำรองจ่าย งบประมาณต้ังไว้ 22,139,000 บาท 
ขอโอนลด 2,300,000 บาทรวมขอโอนลด จำนวน 3,298,000 บาท  
โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุง
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงงานทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 500,000 บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงงานทาสีอัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นไปตามองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 1 หน้า 431  
2. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดต้ัง จำนวน 498,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 
20 เครื่อง ๆ ละ 24,900 บาท สำหรับใช้ในสนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) ขนาดท่ีกำหนดไม่ต่ำกว่า 15000 บีทียู 
2) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
3) พร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง 

ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 1 
หน้า 474 
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3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 
ส่ิงสาธารณูปการ ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด (ช่ัวคราว) จำนวน 2,300,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) จำนวน 6 สนาม รายละเอียด
ตามโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดกำหนด และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566 – 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2/2566 ข้อท่ี 4 หน้า 435 
เหตุผลท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
1. อัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดมีสภาพสีท่ีซีดจาง หลุดลอก ดูไม่สวยงาม และปัจจุบันมีผู้เข้า
มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการให้อัฒจันทร์สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในสภาพสวยงาม 
และพร้อมใช้งานแก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ 
2. เครื่องปรับอากาศภายในสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด มีสภาพเก่าและใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
ระบบทำความเย็นทำงานไม่ปกติ เสียงดัง และไม่สามารถซ่อมแซม ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ตามปกติ อะไหล่ในการซ่อมแซมหายาก 
3. เพื่อรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด รุ ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก 
ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด (ชั่วคราว) บริเวณสวน
สมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และหลังจากจบการแข่งขันฯ 
ก็จะรื ้อถอนนำไปติดตั้งที ่สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ประชาชนและนักเรียนได้ออกกำลังกายและใช้บริการ 
จึงเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาอนุมัติตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภาฯ ท่านนายกได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) ต่อท่ีประชุมสภา มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย
เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 

นายธนพล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีเคารพ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนาย
ธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ในวาระนี้  
ที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติเพื ่อขอโอนลดงบประมาณ ซึ่งว่าด้วยหลักการและเหตุผลตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ผมใคร่ขออนุญาตประธานและท่านสมาชิก
ตั้งเป็นข้อสังเกต และเผื่อท่านผู้บริหารได้รับทราบในสิ่งที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับ การที่ฝ่าย
บริหารอาจจะมีความจำเป็นในการที่ซึ่งหลักการและเหตุผลเพื่อไปสนับสนุนเกี่ยวกับการกีฬาของ
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน้าเป็นตาของเรา แต่ส่ิงท่ีท่านได้ดำเนินการขอปรับโอนนะครับ ในโครงสร้าง 
ผมใคร่ขออนุญาต ในแผนงานงบกลาง หมวดเงินสำรองจ่าย ขอปรับโอนลดไป 2,300,000 บาท คือ
เหตุท่ีต้องลดไป ผมใคร่ขออนุญาต คือ ในเงินสำรองจ่าย เราต้ังไว้ปีงบประมาณ 2566 โดยรวมก็คือ 
91,775,350 บาท แต่ในส่วนที่เป็นงบสำรองจ่าย ที่เราตั้งไว้ในหมวดนี้ที่เราอนุมัติไปเมื่อครั้งกอ่น 
ในข้อบัญญัติงบประมาณคือ 22,139,000 บาท ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา ผมก็ทราบครับว่า 
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ตัวนี้คือยอดกลม ๆ คือ ต้ังไว้แต่เราก็เคยโอนงบประมาณไปเมื่อครั้งก่อนปีใหม่ ทราบว่ายอดตัวเลข
กลม ๆ เดือนธันวาคม ขอสภาแห่งนี้ ขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 11 ล้านบาท ซึ่งงบ
ประเภทนี้คือเราตั้งไว้เป็นเงินสำรองจ่าย มันก็คงลดลง จาก 22 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท  
และลดลงครั้งนี้ แต่ไม่แน่ใจนะครับ ก่อนจากเดือนธันวาคมจนถึงบัดนี้ งบกลางดังกล่าว ประเภท
เงินสำรองจ่ายเราคงเหลือเท่าไหร่ ซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า ก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ ตอนนี้เดือน
สิงหาคมก็จริง ต่อไปเดือนกันยายน อาจจะเกิดวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัยเกิดขึ้น ซึ่งเงิน 
งบกลางตรงนี้เราสามารถใช้จ่ายโดยจำเป็นเร่งด่วน หรือใช้ในเหตุฉุกเฉิน ซึ่งตรงนี้ผมเห็นการปรับ
โอนลดลงในส่วนนี้ ผมจึงใคร่ขออนุญาตต้ังเป็นข้อสังเกตก่อนว่า ส่วนเหตุผลท่ีเพียงพอ เหตุผลท่ีจะ
ปรับปรุงเพื่อเป็นบริบทต่อไป ดังนั้นท้ายปีงบประมาณของเรา ผมตั้งสังเกตไว้ครับว่า งบประมาณ
เรื่องนี้เราเพียงพอไหม เพราะปลายปีมางบประมาณ ไม่แน่ใจนะครับ วาระ 6 ท่ีผ่านมา เราจะได้ใช้
เลยไหม แปรญัตติกันไหม หรือจะมีกระบวนการอย่างไร ซึ ่งตัวนี้กรณีเฉพาะงบกลาง ผมต้ัง
ข้อสังเกตว่า และโอนงบประมาณของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมมาด้วย ผมใคร่ขอ
อนุญาตในห้วงนี้ ในส่วนงบประเพณีเป็นช่วงเข้าพรรษา อาจจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ในห้วง
เวลาท่ีเราไม่สามารถคาดการณ์ได้เราเหลืองบกลางในหมวดเงินสำรองจ่ายเท่าไหร่ รายงานต่อสภา
เพื่อถ้าหากปรับโอนลดตามยอดขอ ก็คงเป็นไปตามนั้น แต่จำเป็นไหมท่ีสภาต้องปรับตามยอดท่ีทาง
ผู้บริหารขอมา ดังนั้นใคร่ขออนุญาตทางสภาของเราท่านประธานได้ให้ทางฝ่ายบริหารหรือฝ่าย
งบประมาณได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นนี้ เหตุที ่คาดการณ์ไม่ได้นะครับว่า เงินสำรองจ่ายเราจะ
สามารถใช้ได้เท่าไหร่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ส่วนแรกเราขอโอนจากการปรับปรุงสระว่ายน้ำ 

จำนวน 998,000 บาท ด้วยสระว่ายน้ำของเรา เราตั้งงบประมาณไว้ที่จำนวน 1 ล้านบาท ในการ
แก้ไขปัญหาสระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้ แต่หลังจากที่เราประมาณการแล้ว ปรากฏว่าเงิน
จำนวนท่ีเราต้ังเอาไว้ มันไม่เพียงพอ เพราะต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมจำนวน 2 ล้านบาท 
เพราะฉะนั้นในปีนี้ 1 ล้านบาท เราจึงเห็นว่า เมื่อไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมสระว่ายน้ำได้  
จึงเอาไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัฒจันทร์ใช้คำว่า อยู่ในสภาพ
ทรุดโทรมเก่ามาก ซึ่งใช้คำว่า เป็นสนามกีฬารุ่นแรก ๆ เราสร้างสนามกีฬาต้ังแต่ปี 2530 และต่อมา
ก็มีการปรับปรุงไม่กี่ครั้ง ยิ่งตอนหลังสุดมีการพิจารณาคัดเลือกสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในการใช้
สำหรับในการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แข่งขันฟุตบอล ท่ีผมยกตัวอย่าง เขามี
การพิจารณาจากสนามกีฬาต่าง ๆ ปรากฏว่า สนามกีฬาของเราไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ก็เลยต้องมี
ความจำเป็นในการปรับปรุง เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่เขากำหนดไว้ จึงอาศัยงบประมาณ 
ที่มีอยู ่ในการซ่อมแซมสระว่ายน้ำเอามาดำเนินการก่อน ส่วนที่ 2 ที่เราใช้งบกลางมาทำสนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาด (ช่ัวคราว) เนื่องจากว่า จังหวัดร้อยเอ็ดของเราโชคดีที่เราได้รับโอกาสจาก
สมาคมวอลเล่ย์บอลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาด รุ่นอายุ  
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ต่ำกว่า 21 ปี ชิงแชมป์โลก ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติและเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเราได้รับ
การร้องขอมาจากทางเทศบบาลเมืองร้อยเอ็ด ที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ เนื่องจากว่า  
ทางเทศบาลเองให้เหตุผลว่า ทางเทศบาลไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ ถึงแม้จะเป็น  
การแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเข้าไปในปีงบประมาณใหม่ แต่เนื ่องจากว่ามันต้องมี
กระบวนการในการเตรียมความพร้อมและเราแข่งเดือนพฤศจิกายน สนามวอลเล่ย์บอลชั่วคราว
ต้องดำเนินการก่อสร้าง ในเบื้องต้นก่อน ปรึกษาหารือกัน ก็เลยคิดว่า เนื่องจากงบกลางที่เรายังมี
อยู่ สามารถเอามาดำเนินการในการทำสนามวอลเล่ย์บอลช่ัวคราว ให้ทันกับการเป็นเจ้าภาพในการ
แข่งขันวอลเล่ย์บอลในเดือนพฤศจิกายน จึงอาศัยสภาเพื่อผ่านมติขอใช้งบกลางในส่วนนี้ ในการ
เปล่ียนแปลงงบประมาณในครั้งนี้ครับ ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณี กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก เมื่อสักครู่ในระเบียบวาระ 
ท่ี 5 เรื่อง การโอนงบกลาง เงินสำรองจ่าย คือจริง ๆ ข้อห่วงใยของสมาชิกก็คือเรื่องของ อีกไม่กี่วัน
กี่เดือนเราจะมีเรื่องของฝนตก น้ำท่วม ภัยแล้ง สมาชิกก็มีความห่วงใยว่า หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
เราจะใช้เงินจากส่วนไหนมาบริหารจัดการหรือมาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของภัยต่าง ๆ ที่เกิด
จากธรรมชาติ ทราบดีค่ะว่า ในเรื่องของวอลเล่ย์บอลชายหาด ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ทราบว่า ทางจังหวัดก็คงจะดูแล้วว่า ทาง อบจ.ช่วยได้ไหม มันคือหน้าตาของจังหวัดเรา 
ดิฉันทราบดีค่ะ แต่ว่าข้อห่วงใยของพวกเราคือเรื่องเงินสำรองจ่ายตัวนี้มั นเพียงพอต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดของเราหรือไม่ ตรงนี้อยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ  

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน งบสำรองจ่ายที่เราตั้งในข้อบัญญัติ 22,139,000 บาท  

เราได้ขอโอนลดงบประมาณไปครั้งหนึ่ง จำนวน 11 ล้านบาท ตอนนี้งบประมาณเบิกจ่ายไปแล้ว 
4,900,000 บาท งบกลางเราเหลืออยู่ 6,202,900 บาท ถ้าเราขอใช้งบประมาณในส่วนนี ้อีก 
2,300,000 บาท ก็จะเหลือเงินประมาณ 3 ล้านกว่าบาท เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้อง
ประชาชนครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

จากอำเภอจตุรพักตรพิมาน เกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาในวันนี้ ผมมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการขอให้สภาอนุมัติงบประมาณอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับท่านนายก ด้วยความเคารพ 
นะครับ ปกติการท่ีจะขอให้สภาอนุมัติงบประมาณอย่างน้อยท่ีสุดในวงเงินงบประมาณ 2,300,000 
บาท น่าจะมีแบบแปลนในการก่อสร่างแนบมาให้สภาได้พิจารณาด้วย ผมเข้าใจดีครับเจตนาของ
นายกนั้น เพื่อที่จะบูรณาการร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอล
ชายหาด แต่สภาแห่งนี้ก็ไม่สบายใจมากนักว่า เงิน 2,300,000 บาท กับสนามวอลเล่ย์บอล 6 สนาม 
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ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลม ๆ ก็ตกสนามละ 380,000 บาท ก็อยากให้มีแบบแปลนให้สภาได้มีโอกาส
พิจารณานะครับ เพราะว่าสนามวอลเล่ย์บอลชายหาด ผมเข้าใจว่า มันมีแต่ทรายนะครับ สนาม
หนึ่งกว้างคูณยาว ไม่ทราบว่าใช้ทรายถึงรถพ่วงหนึ่งไหมครับ รถพ่วงหนึ่งก็จะประมาณไม่ถึง 
15,000 บาท ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ด้วยความห่วงใยต้องขอบคุณมากครับ เรื่องแบบแปลน

ผมกำลังให้เจ้าหน้าที ่ดำเนินการถ่ายเอกสารมาให้ท่านนะครับ อย่างท่ีท่านบอกว่า สนาม
วอลเล่ย์บอลชายหาดในความคิดในความรู้สึกอาจจะมีแค่เอาทรายมากอง แล้วสามารถเล่นได้เลย 
ไม่ใช่นะครับ คือเป็นการแข่งขันกีฬาระดับโลก มันต้องผ่านหลักเกณฑ์ทุกอย่าง แม้แต่ทรายครับ 
เม็ดทรายก็ต้องมีการมาตรวจ ส่งไปตรวจท่ีต่างประเทศด้วยนะครับ ทรายท่ีจะเข้ามาใช้ มันไม่ใช่ว่า
เราเอาทรายมากองแล้วก็เล่นได้เลย และการก่อสร้างมันก็มีทั้งผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป 
นะครับ มีพลาสติกสำหรับปูบ่อ มีท้ังหลายส่ิงหลายอย่างไม่ใช่เอาทรายมากองไว้อย่างเดียวนะครับ 
ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบครับ ทุกส่ิงทุกอย่างทุกขั้นตอนต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับโลกท่ีเขากำหนดเอาไว้ครับ เด่ียวสักวันหนึ่ง เขาถ่ายแบบแปลนแล้วจะส่งให้สมาชิกครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพลค่ะ 
นายธนพล เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม  

ธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอพนมไพร ก็เป็นมิติท่ีดี
ที่ทางฝ่ายบริหารนำเรื่องนี้เข้ามาแล้ว สมาชิกตั้งข้อสังเกต ซึ่งผมเองก็ใคร่ขออนุญาตห้วงที่สำคัญ
จริง ๆ ท่ีผมถามไปนะครับ ท่านประมาณการว่า ถ้าเหลือ 3 ล้านบาท ผมเล่าถึงเรื่องงบสำรองจ่าย 
ถ้าเกิดเหตุจริง ๆ อย่างอำเภอโพนทรายไม่เคยน้ำท่วม ปีที่แล้วน้ำท่วม อำเภอเสลภูมิท่วมประจำ 
อำเภอจังหารหน้าด่าน อำเภอเชียงขวัญ รวมถึงเสลภูมิและพนมไพร ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้ ในเหตุท่ีเรา
จะต้องช่วยเหลือ เพราะเราเป็นองค์กรท่ีสามารถท่ีจะขับเคล่ือนได้เงิน 3 ล้านบาท ถ้ามันไม่พอเรามี
แผนรองรับไหม ถ้าเกิดเหตุเราจะใช้แผนตัวไหนในการที่จะรับมือในส่วนที่เกิดขึ้น เพราะว่ากรณีท่ี
ทางฝ่ายบริหารได้นำเสนอต่อสภา เป็นการใช้แผนเพิ่มเติม ซึ ่งอาจจะก่อเกิดขึ้นใหม่หรือเป็น
แนวทางที่ท่านอาจจะร่วมกับทางจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่สิ ่งที ่มันเกิดขึ ้น เป็นสิ่งที ่ไม่
คาดการณ์นะครับ การตั้งโครงการใหม่เป็นส่ิงท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนตามแผนเพิ่มเติม แต่ส่ิงท่ีเรา
ต้ังไว้เพื่อบรรเทาป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นตลอดท้ังปีงบประมาณ ดังนั้น หากโอนไปก็ไม่เป็นไรครบั 
ถ้าเหตุปัจจุบันยังอยู่อย่างนี้ ผมจึงใคร่ขออนุญาตนะครับ เพราะหลังจากที่ท่านนายกได้รายงาน
เกี่ยวกับสถานะการคลัง ส่วนท่ีงบสำรองจ่ายต้ังไว้ 22 ล้านบาท ลดไปลดมาท้ังระบบเหลือ 6 ล้านบาท 
ถ้าเราโอนลดตัวนี้ออกอีก 2,300,000 บาท จะเหลือประมาณ 3 ล้านบาทเศษ ผมเชื่อนะครับว่า  
ถ้าวิกฤตต่าง ๆ ถ้าเกิดขึ้น ห้วงที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นประจำ ไม่ต้องพูดถึงครับอำเภอเสลภูมิ  
เชียงขวัญ หรือจังหาร รวมทั้งพนมไพรบ้านผม ผมใคร่ขออนุญาตแผนสำรองในการใช้งบประมาณ 
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การท่ีเป็นกำลังใจ การเดินทางไปมันเป็นปกติ แต่ส่วนท่ีสำรองแผนตรงนี้ใคร่ขออนุญาตดูวิสัยทัศน์
ในการท่ีจะจัดสรรตรงไหน ในส่วนท่ีปลายปีงบประมาณของเรา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน จริง ๆ แล้ว ตลอดระยะเวลา 10 เดือนท่ีผ่านมา ท่ีผมลง

พื้นท่ีไปเจอกับพี่น้องประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ผมก็ไปโดยแก้ปัญหาโดย
การใช้ข้อบัญญัติปี 2566 ซึ่งพวกท่านเองผ่านปีงบประมาณ 2565 ก็อยู่ในช่วงกรอบระยะเวลานี้ 
จากนี ้ไปถึงสิ ้นปีงบประมาณเหลือเวลาอีก 1 เดือนเศษ เราก็จะได้ใช้งบประมาณปี 2567 
งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาทที่เหลือ ผมคิดว่า เพียงพอ แต่ถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยเหมือน  
ท่ีเกิดกับปีนี้ เราก็ไปใช้งบประมาณปี 2567 ก็ขอร้องสมาชิกผ่านงบประมาณโดยเร็วแค่นั้นล่ะครับ  
ถ้าถามว่างบประมาณในส่วนที่มีอยู่ 3 ล้านกว่าบาท เพียงพอกับหนึ่งเดือนเศษ ถ้าเกิดปัญหาเกิด
อุทกภัยก็เราใช้งบประมาณ 2567 เหมือนท่ีผมใช้งบประมาณปี 2566 ท่ีพวกท่านผ่านมานี้ล่ะครับ 
ผมไม่ได้เป็นคนเสนองบประมาณในตัวนั้นครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุมนะคะ เลขานุการ
สภานับองค์ประชุมด้วยค่ะ องค์ประชุมครบนะคะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
ท่านใดอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) กรุณายกมือค่ะ ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่อนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) กรุณายกมือค่ะ  
มี 1 ท่านนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)  

มติที่ประชุม อนุมัติ  35       เสียง 
  ไม่อนุมัติ  1 เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ือง  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ   เรียนเชิญท่านนายกค่ะ  
นายก อบจ. เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่าน บัดนี้ ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ 
การคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 
   1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดมีสถานะการเงินดังนี ้

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จำนวน 653,093,497.01 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จำนวน 966,561,723.37 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 94,890,499.84 บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 7 โครงการ 
        รวม 13,604,000.00 บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ  

      รวม 27,292,985.48 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จำนวน 82,448,111.27 บาท 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  2.1 รายรับจริง จำนวน 631,127,816.30 บาท ประกอบด้วย 
        หมวดภาษีอากร    จำนวน  39,214,006.22 บาท 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จำนวน      970,680,12 บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน    1,522,522.50 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ จำนวน      0.00 บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน    1,746,762.59 บาท 
หมวดรายได้จากทุน   จำนวน          9,785.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 451,273,959.87 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน    จำนวน 136,390,100.00 บาท 

2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน 112,478,385.27 บาท 
2.3 รายจ่ายจริง จำนวน 439,262,136.73 บาท ประกอบด้วย 

งบกลาง     จำนวน  71,882,394.82 บาท 
งบบุคลากร    จำนวน 161,737,388.19 บาท 
งบดำเนินงาน    จำนวน 111,690,859.02 บาท 
งบลงทุน     จำนวน  92,409,923.41 บาท 
งบเงินอุดหนุน    จำนวน    1,541,571.29 บาท 
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2.4 รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
    จำนวน 54,523,955.53 บาท 

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยหลักการและเหตุผล ดังนี้  
หลักการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งส้ินจำนวน 760,308,400 บาท ดังนี้  
ด้านบริหารท่ัวไป  
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป จำนวน 98,704,000 บาท  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 21,208,200 บาท  
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
- แผนงานการศึกษา จำนวน 100,328,240 บาท  
- แผนงานสาธารณสุข จำนวน 169,529,660 บาท  
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4,506,160 บาท  
- แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 4,123,640 บาท 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2,318,600 บาท 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จำนวน 20,840,640 บาท  
ด้านเศรษฐกิจ 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 230,810,970 บาท 
- แผนงานการเกษตร จำนวน 7,624,980 บาท 
ด้านการดำเนินการอื่น 
- แผนงานงบกลาง จำนวน 99,713,310 บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จำนวน 759,708,400 บาท 
งบรายจ่ายเฉพาะการ 
- งบกลาง จำนวน 18,000 บาท 
- งบดำเนินงาน จำนวน 582,000 บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน 600,000 บาท 
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 760,308,400 บาท 
เหตุผล เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารและที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   วันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดได้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการพิจารณาญัตติ
ร่างข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอ 
คำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะต้องพิจารณาเป็น 3 วาระคือ วาระ
ท่ี 1 ขั้นรับหลักการ วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระท่ี 3 เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ต่อไปสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระ
ท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ดิฉันจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายในขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณีค่ะ 

นางสาวดาราณ ีกราบเรียนท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 6 ในเรื่องของ  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2567 ก่อนที่เราจะอภิปรายในเรื ่องของในขั้นรับหลักการ 
วาระที่ 1 ในเรื ่องขั้นรับหลักการ ดิฉันขออนุญาตติงในเรื ่องของเอกสารนิดหนึ่ง เนื ่องจากว่า  
ในใบที ่ท่านนายกอ่าน มันเป็น 760,308,400 บาท ซึ ่งอยู ่ในร่างของหนังสือเล่มนี ้จะเป็น 
759,708,400 บาท ถามว่ามันเป็นสิ่งผิดพลาดเล็กน้อยไหม ดิฉันคิดว่าไม่เล็กน้อยนะคะ ก็อยาก
ฝากเจ้าหน้าท่ีในเรื่องของการทำเอกสารก็ดี หรือว่าการจัดรูปเล่ม ดิฉันเข้าใจได้ค่ะว่าการจัดรูปเล่ม
มันอาจจะเป็นเล่มใหญ่ แต่ว่าเราทำใบแทรกหรืออะไรก็ได้ ตรงนี้อยากจะฝากด้วยนะคะว่าระหว่าง
เล่มและเอกสารที่ท่านนายกอ่าน มันน่าจะสอดคล้องกันนะคะอยากฝากเรื ่องนี้ไว้ด้วยนะคะ 
เพราะว่าหลายครั้งหลายหน ไม่ว่าจะเป็นคิดผิดอันนี้ดิฉันก็พอเข้าใจได้ แต่ว่าตัวเลขหรือเรื่อง  
ของกระดาษ 2 แผ่นนี้ มันไม่น่าจะผิดพลาด ฝากไว้ด้วยค่ะตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื ่องของการ  
รับหลักการ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านนายกค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านนะครับ ไม่ได้เกิดความผิดพลาดนะครับ  

มันแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกที่เป็นงบด้านต่าง ๆ งบประมาณรายจ่ายเป็นเงิน 759,708,400  
ซึ่งตรงกับในหนังสือ กับอีกส่วนหนึ่งมันเป็นงบเฉพาะการนะครับ มาบวกแล้วเป็น 760,000,000 
มันแยกเป็น 2 ส่วนเท่านั้นเองครับ ไม่ผิดพลาดครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปรายเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านอาคมค่ะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วน

ทุกท่านครับ กระผมอาคม เฉลิมแสน สมาชิกจากอำเภอจังหาร ในระเบียบวาระที่ 6 ถือว่าเป็น
หัวใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเรานะครับ ในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด ผมมีข้อสงสัยเรื่องหนึ่งนะครับ ในเรื่องของคำแถลงการณ์งบประมาณในหน้าท่ี 3 บรรทัด
สุดท้าย ท่ีประมาณการปี พ.ศ. 2566 หมวดเงินอุดหนุน จำนวนเงิน 265,110,900 บาท ทีนี้ผมไป
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เปรียบเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งเราประมาณการไว้ท่ี 
133,110,900 บาท อันนี้ตัวเลขประมาณการของปี 66 กับหนังสือเล่มนี้ทำไมมันไม่ตรงกันครับ  
ขอกราบเรียนท่านประธานถามถึงฝ่ายบริหารครับ 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตท่านอาคม เฉลิมแสน อีกรอบหนึ่งนะคะ เมื่อสักครู่ยังจับประเด็นยังไม่ทันนะคะ 
นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพนะครับ ท่ีผมมีข้อสงสัยในเรื่องของ 

ญัตติงบประมาณกับคำแถลงการณ์งบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ซึ่งเมื่อผมเปรียบเทียบกับงบประมาณข้อบัญญัติรายจ่าย ปี 2566  ซึ่งปี 66 นั้น ถ้าใคร
ถือเล่มเก่ามานะครับ ในหมวดของรายรับที่เป็นเงินอุดหนุน เป็นเงินรายได้ที ่รัฐบาลอุดหนุน  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในช่องประมาณการ ปี พ.ศ. 2566 ซ ึ ่งประมาณการไว้ท่ี 
133,110,900 บาท แต่ในคำแถลงการณ์ของฝ่ายบริหาร ในข้อบัญญัติที่เราจะพิจารณาในวันนี้  
ปี พ.ศ. 2567 ในหมวดเงินอุดหนุน ซ ึ ่งเป็นประมาณการซึ ่งจร ิง ๆ แล้วมันต้องเป็นยอด 
133,110,900 แต่ในหมวดเงินอุดหนุนตรงนี้ ตัวเลขท่ีเขียนมาเป็น 265,110,900 บาท อันนี้ถูกต้อง
ไหมครับ ตัวเลขผิดไหมครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง  
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ท่ีตัวเลขท่ีมีความแตกต่างกัน เนื่องจากว่า

เรา ในปี 2566 ในข้อบัญญัติที่ทำกันตอนนั้น เราตั้งข้อบัญญัติไว้รองรับสำหรับ รพ.สต. 25 แห่ง 
เป็นเงิน 13 ล้านบาท แต่ว่าในวันท่ี 31 มกราคม เราทำข้อบัญญัติเพิ่มเติมเพื่อรองรับเงินท่ีเราได้รับ
อุดหนุนมาจาก เงินอุดหนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอีก 132 ล้านบาท  ซึ่ง 132 ล้านบาท  
นั่นล่ะครับมาบวกกันกับตัวเก่าที่ท่านทำข้อบัญญัติไว้ตรงนั้นครับมาเป็นยอดท่ีระบุในตอนนี้ครับ  
ซึ่งเกิดจากเงินที่เราทำข้อบัญญัติเพิ่มเติม 132 ล้านบาท ที่ได้รับการอุดหนุนมาครับ ไม่มีอะไร
แตกต่างกันครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่าน สจ.เดชศักดิ์ ค่ะ  
นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ในวาระการประชุมในญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567  
ในส่วนของรายได้คงคลังก็มีหลายส่วนท่ีเกี่ยวกับเรื่องเงินท่ีผมไม่ค่อยสันทันนะครับในเรื่องของเงินก็
อยากจะเรียนถามไปถึงทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงนิดหนึ่งนะครับ หน้า 1 สถานะการคลัง งบประมาณ
รายจ่ายทั่วไป ซึ่งก็มีหลายส่วนที่ผมสนใจมาก โดยเฉพาะ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร 653 ล้านบาท 
แสดงว่า อบจ.เรามีเงินเยอะอยู่นะครับ ไม่ต้องยืมก็ได้มั้งครับ และที่ผมสงสัยมากก็คือเงินสะสม 
จำนวน 966,561,723.37 บาท ทำไมมันเยอะขนาดนี้ เยอะกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของ
เราอีกนะครับ ก็ถ้ามันเยอะขนาดนี้ก็อย่ากองไว้เลยครับ เอาออกมาเลย ในส่วนหน้า 3 เกี่ยวกับ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ก็มีหมวดรายได้ต่าง ๆ ท่ีเป็นรายได้ท่ีเราจะนำมาทำข้อบัญญัติ
และพัฒนา  ผมสงสัยในหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ที่รายได้ของเราหายไปมากจาก 1,700,000  
มา 3,000,000 และเหลืออยู่ 9,100 บาท อยากจะใหอ้ธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมยอดมันหายไป
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เยอะเลยต้ัง 2 ล้านกว่า หรือการปฏิบัติงานหรือหน่วยงานท่ีมันเป็นรายได้ตรงนี้ยุบหายไปอะไรยังไง
นะครับ ก็อยากจะทราบหรือถ้ามันเป็นไปได้หรือมันสามารถขยายงานได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้  
มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งท่ีเราจะมอง สามารถพัฒนาได้นะครับในเรื่องของรายได้เบ็ดเตล็ด และอีกส่วน
หนึ่งก็คือรายได้จัดเก็บเอง จากปี 66 เราประมาณการ 62 ล้าน แต่ว่าปี 67 เราเหลืออยู่ 48 ล้าน 
สาเหตุมันเป็นเพราะอะไร มันหายไปเกือบ 10 กว่าล้าน แต่ตรงนี้ก็ไม่เท่าไหร่ แต่ว่ าตัวเหลืออยู่ 
9,100 บาท มันเป็นรายได้ท่ีหายไปเยอะนะครับ 2 ล้านนี่มันก็เยอะอยู่นะครับ เรียนถามนะครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ   
นายกฯ ท่านประธาน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้จะขออนุญาตให้ท่านผอ.กองคลังนะครับ 
ประธานสภาฯ เชิญท่าน ผอ.กองคลัง ค่ะ 
ผอ.กองช่าง (นางศิริกมล) เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

ดิฉันนางศิริกมล ค้อชากุล ผู ้อำนวยการกองคลัง ขอตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้นะคะ สำหรับ
งบประมาณที่ปรากฏในคำแถลงการณ์ในข้อบัญญัติ ทราบว่ากองยุทธศาสตร์ได้คัดลอกมาจาก
ระบบ e-Laas ซึ่งจำนวนเงินตรงนี้ประกอบด้วยหลายส่วน คือ เงินลูกหนี้ เจ้าหน้าท่ี ท้ังหมดจะมา
รวมอยู่ในระบบ  e-Laas ในเงินสะสมกับเงินสำรองเงินสะสม ซึ่งตัวเลขตัวนี้จะปรากฏในระบบ
เท่านั้น แต่ในข้อเท็จจริงแล้วเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ตอนนี้มีจำนวน
ท้ังส้ิน 206,161,139.31 บาท เงินทุนสำรองเงินสะสมมีท้ังหมด 22,039,836.24 บาท อันนี้คือเงิน
ที่เหลือของเรานะคะ ยอดเงินสะสมและยอดเงินสำรองเงินสะสมค่ะ สำหรับการจัดเก็บภาษี  
ซึ่งปีงบประมาณ 2566 เราจัดเก็บภาษีได้ท่วมข้อบัญญัติจังหวัด สำหรับปีงบประมาณ 67 ท่ีเราต้ัง
งบประมาณไว้น้อยก็คือเงินค่าขายแบบของเราหายไปประมาณ 8 ล้าน และเงินภาษีรถยนต์และ
ล้อเลื่อน ซึ่งตามกฎหมายแล้วปีงบประมาณ 2567 จะตั้งเอาฐานของปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมิน เพราะการจัดสรรงบประมาณได้ประกาศตามคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้
ประกาศออกมาแล้วว่าเขาจะจัดสรรในปีงบประมาณ 2567 โดยใช้ฐานของการจัดสรรปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งจะลดลงประมาณ 40 กว่าล้าน เพราะฉะนั้นทำไมประมาณการรายรับถึงต่ำก็เป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ก็จะมี 2 ส่วนก็คือ 1. ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน  
2. ภาษีตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ สองตัวนี้คือเราใช้ฐาน ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรค่ะ  
ขอช้ีแจงในท่ีประชุมค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ  เชิญท่านสุนทรค่ะ 
นายสุนทร กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมสุนทร วงค์ศรีมี สมาชิกจาก

อำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาตท่านประธานอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2567 ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอต่อสภาในวันนี้ ในวงเงินงบประมาณ 760,380,400 บาท ซึ่งถือว่า  
เป็นงบประมาณท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ก่อนที่ผมจะเรียนท่านประธานเกี่ยวกับเนื้อหาสาระทั้งหมดของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2567 ในวันนี้ ขออนุญาตท่านประธานพูดถึงปัญหาในพื้นท่ี ซึ่งขณะนี้พี่น้องชาวอำเภอจตุรพักตร-
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พิมาน ส่วนใหญ่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงข้าวกำลังจะยืนต้นตายเพราะว่าฝนทิ้งช่วงตั้งแต่ต้นเดือน
สิงหาคมท่ีผ่านมา ตอนนี้เกือบจะ 1 เดือนแล้ว ผลกระทบนี้เกี่ยวเนื่องไปถึงพี่น้องอำเภอศรีสมเด็จ 
พี่น้องอำเภอปทุมรัตต์และพี่น้องอำเภอเกษตรวิสัย ก็อยากจะเรียนว่าประเทศท่ีเขาใส่ใจปัญหาของ
พี่น้องเกษตรกรอย่างแท้จริง เมื่อเกิดกรณีปัญหาอย่างนี้รัฐบาลกลางจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ เหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชน เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ท่ีพิจารณา
ในวันนี้ พวกผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทั้ง 20 อำเภอ ก็พยายาม  
ท่ีจะทำหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติในการท่ีจะเสนอแนะหรือแม้แต่ท้วงติงกับตัวเลขหลาย ๆ ตัวเลขท่ีอยู่
ในร่างข้อบัญญัติ ผมอยากเรียนกับท่านประธานว่าก่อนที่เราจะประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน
วันนี้ เรามีโอกาสได้ปรึกษาหารือนอกรอบมาหลายครั้ง ฝ่ายบริหารบอกกับเพื่อนสมาชิกว่าในการ
จัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 นั้น ให้ไปยึดตัวเลขปี 2562 เป็นหลัก  
แต่เมื่อมาดูเนื้อหาสาระทั้งหมดของร่างข้อบัญญัติแล้วนั้น มันก็มีส่วนที่เพิ่มขึ้นและส่วนที่ลดลง 
พัฒนาการการจัดทำร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั ้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา  
ทราบว่ามีการจัดเก็บรายได้เองเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปี 2562 ฝ่ายอบจ. จัดเก็บรายได้เป็นการ
จัดเก็บเอง ประมาณเกือบ 60 ล้านบาท ส่วนปี 2563 เก็บเพิ่มขึ้นได้ถึง 71,120,358 บาทเพิ่มขึ้น
จาก ปี 2562 11,187,709 บาท แต่พอปี 2564 ท่านประธานที่เคารพ 64, 65 เกี่ยวเนื่องกันมา 
การจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับลดลง ปี 2564 ลดลง 4,582,171 บาท  
ปี 2565  ลดลงถึง 23,740,430 บาท แต่เข้าใจได้ว่าในปี 2564 และปี 2565 นั้น มันเกิดภาวะ 
โรคโควิดระบาด เป็นผลกระทบกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไทยและจังหวัดร้อยเอ็ดก็เข้าใจได้ 
แต่เมื ่อเรามาพิจารณาร่างข้อบัญญัติปี 2567 ซึ่งฝ่ายบริหารตั้งไว้ 760 ล้านบาท ผมกลับต้ัง
ข้อสังเกตไว้ว่าในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจ โรคโควิด-19 ท่ีมันระบาดนั้น ก็เข้าสู่สภาวะการณ์เป็นปกติ 
แต่เรากลับไปตั้งประมาณการรายรับไว้ลดลงในหลายกรณี เช่น กรณีจากผู้เข้าพักโรงแรมปี 2565 
เราตั้งไว้ 480,000 บาท แต่ปีนี ้ตั ้งต่ำกว่า ลดลง 24,000 บาท ซึ่งผมเข้าใจได้ว่าในปี 2566 
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ดเริ ่มเข้าสู ่ภาวะการณ์เป็นปกติ 
ผู้ประกอบการโรงแรมหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยที่จะเข้ามาใช้บริการ ผมคิดว่า
น่าจะจัดเก็บได้มากกว่าที่เป็นอยู่ อีกประเด็นหนึ่งนะครับ ที่เราตั้งประมาณการรายรับไว้ต่ำกว่า  
ปีท่ีผ่านมาก็คือภาษีน้ำมันก๊าด ในปีนี้เราต้ังไว้ 6,880,000 บาท ส่วนปี 2566 เราต้ังไว้ 7,000,000 
บาท ลดลง 120,000 บาท ท่านประธานที่เคารพมันจะย้อนแย้งกับเท็จจริง เพราะว่าเข้าใจได้  
นะครับว่าตอนนี้การใช้น้ำมันหรือการบริโภคน้ำมันในด้านต่าง ๆ นั้นมันต้องเพิ่มขึ้นนะครับ แต่เรา
ต้ังประมาณการรายรับลดลง อีกอย่างหนึ่งก็คือภาษีรถยนต์ภาษีล้อเล่ือน ซึ่งเป็นรายได้หลักสำคัญ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีที่ผ่านมานั้นเราตั้งประมาณการไว้ที่ 235,790,800 ล้านบาท 
แต่ปีท่ีผ่านมาเราต้ังไว้ 247 ล้านบาท ต่ำกว่าปีท่ีผ่านมา เกือบ 12 ล้านบาท ท่านประธานครับ แต่ท่ี
เพิ่มขึ้นท่านประธานครับ ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 5 ในปีนี้เราต้ังไว้ที่ 88,000,000 ล้านบาท ปี 2566 
ตั้งไว้ที่ 55,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 33,000,000 บาท ย้อนแย้งกับค่าภาษีน้ำมัน ค่าภาษีเข้าที่พัก



24  |  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดรอ้ยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 

 

โรงแรมไหมครับ ส่วนเงินอุดหนุนท่ัวไป ในปีนี้ ในปี 2566 ท่ีผ่านมาเราต้ังไว้ท่ี 272,000,000 บาท 
มากกว่าปีท่ีผ่านมา 133,000,000 บาท ตัวเลขขอท่านฝ่ายบริหารได้พิจารณาว่า มันเป็นตัวเลข  
ที่ตรงกันไหม สำคัญสุดครับท่านประธานที่เคารพในงบบุคลากรข้อบัญญัติคือเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจำ และค่าจ้างชั่วคราว ปีนี้ ปีที่ผ่านมาเราตั้งไว้ที่ 175,999,300 บาท ถ้าตีเป็นตัวเลขกลม ๆ  
ก็คือประมาณ 176,000,000 บาท แต่ปีนี้ 2567 ร่างข้อบัญญัติตั้งไว้ถึง 190,650,966  บาท นั่น
หมายความว่าเพิ่มข้ึน 14,659,660 บาท เงินในส่วนนี้ผมอยากเรียนกับท่านประธานว่าท่ีเพิ่มขึ้นต้ัง
ไว้ในส่วนไหนบ้าง เป็นค่าใช้จ่ายประเภทไหนบ้าง ผมเข้าใจว่างบเงินเดือน งบค่าจ้างประจำต่าง ๆ 
เหล่านี้ บุคลากรของพวกเรามันอาจจะมีบัญชีมาตรฐานตั้งไว้ แต่บางตำแหน่ งบางกรณีอย่าง
ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ บางตำแหน่งก็ไม่มีนะครับ อยากทราบว่าเงินในส่วนนี้เรา
ครอบคลุมกับ 190,000,000 บาท หรือไม่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล่ะครับที่ผมอยากจะเรียนกับท่าน
ประธานว่าในร่างข้อบัญญัติมันมีตัวเลขที่คาดเคลื่อน ทำให้เพื่อนสมาชิกหลายคนไม่สบายใจว่า 
ในการเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภานั้น อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องเป็นร่างข้อบัญญัติท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้ มีตัวเลขยืนยันท่ีชัดเจนแต่ท่ีน่าประหลาดใจท่ีสุด ท่านประธานทราบไหมครับว่าในร่างข้อบัญญัติ
ตั ้งไว้ว่าค่าผิดสัญญา ตั้งไว้ 4,155,000 บาท ในปีที ่ผ่านมาก็ต้ั ง 4,155,000 บาท เหมือนกัน  
ท่านทราบได้อย่างไรครับว่าปี 2567 จะมีค่าปรับในจำนวนเงินเท่ากันกับปีที ่ผ่านมา สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล่ะครับท่ีอยากจะฝากว่าการเสนอร่างข้อบัญญัติก็อยากให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณา ซึ่งถือว่า
เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงที่พวกผมจะได้พูดจากับท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารว่าในฐานะ 
ท่ีเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนพวกผมมีหน้าท่ีท่ีจะต้ังข้อสังเกต พวกผมมีหน้าท่ีท่ีจะทำงานแทน
พี่น้องคนจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบ 1,300,000 คน แต่ท่ีดีใจท่ีเพื่อนสมาชิกจากเสลภูมิพูดเมื่อสักครู่ก็คือ
ดีใจแป๊บหนึ่งว่ามีเงินสะสมถึง 966 ล้านบาท นั่นแสดงให้เห็นว่า อบจ.ของพวกเรามีฐานะมั่นคงทาง
การเง ินพอสมควร แต่ที ่ผมเรียนกับท่านประธานสภามาในวันนี ้ อย่างน้อยที ่สุดจะต้องเป็น
ประโยชน์กับการจัดทำร่างข้อบัญญัติ สำคัญท่ีสุดก็คือเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคนจังหวัด
ร้อยเอ็ดทุกอำเภอครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงข้อซักถามจากสมาชิกสภาค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณในปีนี้  

ใช้คำว่าเป็นปีแรกท่ีผมได้มีโอกาสมาจัดทำข้อบัญญัติทำงบประมาณ ใช้คำว่าผมก็สอบถามพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ว่าในการจัดทำงบประมาณจะต้องดำเนินการอะไร อย่างไรบ้าง ท่าน ผอ.กองคลัง 
ท่านก็ได้มาชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณในปีนี ้ ตามคณะกรรมการกระจายอำนาจมีคำสั่งมี
ประกาศออกมาบอกว่าให้ยึดถือเอาเกณฑ์ปี 2562 เป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งงบประมาณ เนื่องจาก
อาจจะเกิดจากช่วงปี 63,64,65 เราอยู่ในสถานการณ์โควิด ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจ 
ก็เลยมีคำสั่งมาให้ตั ้งงบประมาณเอาเกณฑ์ปี 2562 เป็นหลัก ซึ ่งการตั้งงบประมาณเราก็เป็น  
การประมาณการจากรายรับต่าง ๆ ที่เราได้รับเข้ามา ซึ่งอย่างที่ท่าน สุนทร  วงค์ศรี มี ท่านได้
กล่าวถึง ประมาณการรายรับท่ีเราจัดเก็บต่าง ๆ ตัวเลขมันบ่งบอกว่ามันอยู่ในทิศทางท่ีลดลงทุกตัว
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แทบจะทุกตัว ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ท่ีโชคดีเราสามารถจัดเก็บได้เพิ่มมากขึ้นมันทำให้เราได้มี
งบประมาณในการดำเนินการในการจัดทำงบประมาณ ผมอยากจะนำเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวผมเอง
เข้าใจและทราบการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านมีหน้าที่ใน
การตรวจสอบในการจัดทำงบประมาณของฝ่ายบริหาร ซึ่งฝ่ายบริหารเอง ตัวผมเอง ในการจัดทำ
งบประมาณมันก็ต้องคำนึงถึงหลาย ๆ ส่วนในการดำเนินการ แม้ความรู้สึกผมเองแท้ ๆ ครับ บางที
ผมยังมีความรู้สึกว่า วัฒนธรรมท่ีมันผ่านมามันผิด แต่เมื่อเป็นวัฒนธรรมท่ีทำกันมาผมคิดว่าผมก็ยัง
พอท่ี ใช้คำว่าดำเนินการตามวัฒนธรรมท่ีเคยทำกันมา ถามว่าการบริหารงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องไหนก็ตาม ผมว่ามันไม่มีหรอกครับฝ่ายบริหารท่ีบริหารงบประมาณบนพื้นฐานท่ีมีข้อจำกัดเรื่อง
งบประมาณ อย่างงบประมาณปี 2567 งบลงทุน งบพัฒนา 183 ล้านบาท แต่ผมให้เกียรติสมาชิก 
เพราะสมาชิกเป็นคนท่ีอยู่กับพี่น้องประชาชน ได้ไปสัมผัสได้ไปพูดคุยรับทราบข้อมูลรับทราบปัญหา 
ผมก็ให้เกียรติสมาชิกโดยให้สมาชิกเป็นคนเสนอความเดือดร้อนของพี ่น ้องประชาชนมาให้ 
ฝ่ายบริหารได้รับทราบ และพยายามกระจายอย่างเป็นธรรมในพื้นท่ีต่าง ๆ  183 ล้าน เป็นงบลงทุน  
งบพัฒนา เป็นงบที่ผมรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกตามพื้นที่ต่าง ๆ  144 ล้านบาท เหลือ  
ฝ่ายบริหารที่บริหารจริง ๆ  30 กว่าล้านบาท ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 20 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่า
นั้นเองนะครับ 24% เท่านั้นเอง ที่ฝ่ายบริหารมาดำเนินการในการคิดเรื่องแก้ไขปัญหาเรื่องอะไร
ต่าง ๆ  ถามว่าวัฒนธรรมแบบนี้ในส่วนตัวผมเองผมบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมท่ีไม่ควรจะเกิดแบบนี้ 
เพราะฝ่ายบริหารเองใช้คำว่ามาทำหน้าที่ทำงานทั้งที่ภาระความรับผิดชอบมีจำนวนเยอะ แต่ผม
เข้าใจเป็นวัฒนธรรมที่เราทำกันมาเป็นวัฒนธรรมที่ให้เกียรติกัน เป็นวัฒนธรรมที่ต้องรับฟังซึ่งกัน
และกัน ผมไม่ได้ติดใจนะครับ ผมจะมีเงินบริหารน้อย สมาชิกมีเงินบริหารมากกว่า องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีงบพัฒนาอยู่ 600 กว่าล้านบาท มีสมาชิกอยู่ 42 ท่าน เขาเฉลี่ยให้ตาม
พื้นท่ีต่าง ๆ คนละ 3 ล้านบาท ไม่ใช่ให้ท่านไปทำนะครับ ถ้าเทียบกับของเรา แต่ผมเข้าใจว่ามันเป็น
วัฒนธรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดเราทำมาแบบนี้ตลอด หลายคนก็อาจจะพูด  
ผมได้ยินมาบอกว่างบประมาณปี 2566 ตามข้อบัญญัติมัน 633 ล้านบาท ปีนี้ 700 กว่าล้านบาท 
ฝ่ายบริหารได้งบเพิ่มขึ้นมาอีก 100 กว่าล้านบาทเอาไปทำอะไร ทั้งที่ข้อเท็จจริงก็คือไม่มีอะไร  
ซ่อนเร้นสักเรื่องครับ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเงินเพิ่มเติมอุดหนุนจาก รพ.สต. ที่เราทำข้อบัญญัติ
เพิ่มเติมท่ีพวกท่านนี่ล่ะครับเสนอผ่านสภาไปอีก 132 ล้านบาท แล้วบวกกันเป็น 700 กว่าล้านบาท 
ไม่ได้ซับซ้อนครับ 1 บวก 1 เป็น 2  6 บวก 1 เป็น 7 แค่นั ้นเอง ไม่มีอะไรซับซ้อนและการทำ
ข้อบัญญัติของผม ผมเรียนทุกท่านว่าผมพร้อมที ่จะรับฟังข้อเสนอแนะกับพวกท่าน การทำ
งบประมาณของผม ผมยืนยันว่าผมทำด้วยความโปร่งใส เข้าใจ ให้เกียรติ รับทราบ ถึงแม้ว่าอย่างท่ี
ผมเกริ่นนำเรียนพวกท่านไปว่าผมอาจจะคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมท่ีสำหรับฝ่ายบริหารอาจจะคิดว่า
ไม่เหมาะสม แต่คิดว่าท่ีเกิดพูดในถึงผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ท่านจะทำ ฝ่ายบริหารจะทำ 
พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์ผมก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรวัฒนธรรมที่เราเคยทำ ๆ กันมา ก็นำเรียนว่า
ตัวเลขต่าง ๆ รายรับที่เราได้มามันก็ลดลงตามที่ท่านสุนทร วงค์ศรีมี ท่านบอกลดลง มันก็มีแค่  
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ท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาก็คือภาษีมูลค่าเพิ่ม 5% ส่วนอื่น ๆ ตามท่ีผมได้คุยนอกรอบกับพวกท่าน ผมยืนยัน
ว่าผมทำด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ เนื่องจากว่าสมาชิกท่านอื่นกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ ผมกลัวเวลามัน
สูญเปล่า เลยขอคั่นเวลานิดหนึ่ง ใครที่ค่อนขอดว่าผมพูดบ่อย ผมก็ขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่า 
ไม่มีใครเสนอจริง ๆ ประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือในส่วนของหลักการและเหตุผลของข้อบัญญติั
รายจ่ายประจำปี ซึ่งผมเป็นสจ.มาก็ 2 สมัย 10 ปี เท่าท่ีสังเกตลักษณะของข้อบัญญัติก็ไม่แตกต่าง 
นั่นก็คือเรามีการตั้งกรอบไว้เป็นแผนงาน ซึ่งแต่ละแผนงานถ้าพูดถึงความสำคัญในบทบาทหน้าท่ี
ของ อบจ.แล้ว แผนงานทุกอย่างสำคัญมาก ปัญหาคือว่าในแต่ละปีการจัดสรรงบประมาณของ
ข้อบัญญัติของเราก็จะเน้นไปหลัก ๆ ไม่กี่ด้านนะครับ ก็คืออย่างแผนงานที่สำคัญที่เกี่ยวกับชมุชน 
เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนจะมีแผนงานที่สำคัญอย่างด้านบริการชุมชนและสังคมก็มีอยู่ 6 แผนงาน 
การศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ เคหะและชุมชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ นี่คือด้านบริการชุมชน นะครับ นั่นก็คือบำบัดทุกข์
บำรุงสุขของสังคม อีกด้านหนึ่งคือด้านเศรษฐกิจก็มีอยู่ 2 แผนงาน คือ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา และแผนงานการเกษตร ส่วนด้านการดำเนินงาน ด้านบริหารท่ัวไป ก็เป็นเรื ่องของ        
ลูทีนเรื ่องประจำ แต่สิ ่งที ่ผมอยากจะพูดในส่วนของหลักการก็คือในสังคมของคนต่างจังหวัด  
ในสังคมของคนบ้านเราเป็นสังคมการเกษตร ในการอภิปรายข้อบัญญัติทุกปีผมก็จะเน้นแต่เรื่อง
ด้านการเกษตร แต่ว่างบประมาณในแผนงานการเกษตรของแต่ละปีก็จะอยู่ประมาณนี้ โดยเฉพาะ
แผนงานการเกษตรปีนี้ตั้งไว้ 7,624,980 บาท จังหวัดร้อยเอ็ดมี 20 อำเภอ และพี่น้องประชาชน   
80% ทำการเกษตร และที่สำคัญในระยะเวลาที่ผ่านมา เท่าที่ผมเห็นท่านนายกแต่ละท่านก็ต้อง
ออกไปแก้ปัญหาทางการเกษตรตลอด ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ภัยแล้ง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการส่งเสริม
การประกอบอาชีพของพี่น้องการเกษตร การทำนา การทำไร่ แต่มันไม่สัมพันธ์กับงบประมาณท่ีเรา
ตั้งไว้ โดยเฉพาะงบประมาณปี 67 มีแผนงานการเกษตร 7,600,000 ถ้าไปดูรายละเอียดแล้ว  
จะเป็นค่าเงินเดือน ค่าตอบแทน หรืออะไรต่าง ๆ ไป 5 ล้านกว่าแล้ว และมีเงินที่ใช้ในแผนงาน
ประมาณไม่กี่แสน ไม่ถึงล้าน ผมเลยสงสัยว่าเราจะไปทำอะไร เงิน 20 อำเภอนี้เราจะไปทำอะไร 
มันทำได้อยู่อย่างเดียวก็คือซีล็อกซ์อยากบอกอะไรพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเกษตรก็ซีล็อกซ์เอา
ไปแจก ๆ มันถึงจะเพียงพอ มันถึงจะได้ท่ัวทั้งจังหวัด เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีผมพูดก็คือผมอยากให้ท่าน
นายก ผู้บริหาร ในปีนี้ปีถัด ๆ ไปได้มอง ถึงแม้ว่าสมัยหน้าผมอาจจะไม่ได้กลับมาเป็น สจ. มันก็ไม่
แน่ชีวิตของคนเรา ผมก็อยากให้คณะท่านผู้บริหารได้เห็นความสำคัญของตรงนี้นะครับ งบประมาณ
ทางการเกษตรมีหลายอย่างมีหลายวิธี มีหลายสิ่งที ่เราจะสามารถส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
สนับสนุนการประกอบอาชีพของเขาให้ได้ผลผลิตได้รายได้ เพราะว่าอะไร เพราะว่าแผนงาน
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การเกษตรและแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเป็นแผนงานทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้าน
เศรษฐกิจคือยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา เพราะฉะนั้น มันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
นอกเหนือจากอุตสาหกรรมและการโยธา ซึ่งเราต้องทำถนนหนทางหรือทำอะไรต่าง ๆ เป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมแล้ว แต่ในด้านการเกษตรผมเชื่อมั่นว่าหลายท่าน โดยเฉพาะของเรามีบุคลากร 
ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้ประสบ
ความสำเร็จได้ผลผลิตได้มีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกได้ ปัญหามีเยอะครับ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของน้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่าง ๆ 
เราสามารถท่ีจะส่งเสริมเขาได้ในหลายวิธี ลองคิดใหม่ ลองทบทวนดู และผมหวังว่าปีหน้าอาจจะมี
มีการเปล่ียนแปลงในเรื่องของแผนงานการเกษตรครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องให้กำลังใจท่าน สจ.เดชศักดิ์ 

ผมเช่ือว่าไม่มีใครไปแข่งท่านหรอก ท่านน่าจะได้เป็น สจ. ไปตลอดกาล ถ้าท่านไม่ก้าวไปเป็น ส.ส. 
คืออย่างนี้นะครับในมุมของผู้บริหารภาระหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ใช้คำว่ามี
ภารกิจรอบด้านมากจนในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนโดยท่ัวไป ใช้คำว่านึกอะไรไม่ออกมีปัญหา
นึกถึงอบจ.ในทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นเวลาผู้บริหารผมจะทำข้อบัญญัติมันก็ต้องคิดภาพรวมประกอบ
กันในหลาย ๆ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนนหนทางต่าง ๆ และโดยภารกิจ
ใหม่ที่เราได้รับเข้ามาเรื่องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพก็เป็นภารกิจที่สำคัญและเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อท่ีเราจะขับเคล่ือนเพื่อให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จไปตามเป้าหมาย ยอมรับครับว่าข้อบัญญัติปีนี้เรา
อาจจะไปดูเรื่องภารกิจด้านการเกษตรน้อย ผมก็เห็นด้วยครับการเกษตรเป็นเรื่องท่ีสำคัญกับพี่น้อง
ประชาชน แต่ว่าด้วยภารกิจต่าง ๆ ท่ีเรามีอยู่ เราก็เลยมีความจำเป็นต้องมองภาพรวมว่าส่วนไหนท่ี
มีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีจะดำเนินการ เรื่องถนนหนทางเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องใช้คำว่าเป็นภาพ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยก็ได้ คือถนนท่ีมันพังชำรุดเสียหายคนก็นึกถึงอบจ. ท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้
เป็นพื้นท่ีท่ีอบจ.รับผิดชอบด้วยซ้ำไป ภารกิจใหม่ท่ีผมว่าภารกิจอื่น ๆ  เพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณ
ท่าน สจ.เดชศักดิ์ ท่ีห่วงใยกับพี่น้องเกษตรกร เด๋ียวหลังจากท่ีเราทำภารกิจต่าง ๆ ท่ีเราเป็นภารกิจ
เร่งด่วนแล้วโอกาสข้างหน้าก็อาจจะมองภารกิจด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ก็ขอบคุณท่าน สจ.เดชศักดิ์ 
โพธิศรี ท่ีเป็นปากเสียงเป็นความห่วงใยให้กับพี่น้องเกษตรกรครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกสภา
ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะ เชิญท่านธนพล  โอฆะพนม ค่ะ 

นายธนพล กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมธนพล  โอฆะพนม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 
เขตอำเภอพนมไพร ซึ ่งในสมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ครั ้งที ่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ในระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งเป็นระเบียบวาระสำคัญเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะชี้อนาคตของพี ่น้อง  
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ชาวจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ซึ่งฝ่ายบริหารได้นำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าสู่สภา ประเด็นที่ท่านสมาชิกได้อภิปราย
ไปก่อนหน้านี้ พอมีข้อมูลและเป็นแนวทางให้ผมได้นำร่องได้ตามร่องมาและฝ่ายบริหารได้ชี้แจง  
ทำให้เห็นแนวทางของฝ่ายบริหาร ก่อนอื่นต้องขออนุญาตอย่างนี้ครับ เมื่อครั้งประชุมวิสามัญครั้ง
ท่ีมาผ่านมานะครับ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ปี 2566 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม ผมได้อภิปรายในสภาแห่งนี้
นะครับ เกี่ยวกับกระทู้ข้อสอบถาม ผมว่าจะลงโซเช่ียลขอบคุณนายกในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ปัญหาความเดือดร้อน แต่พอดีกองช่างเข้าไปพื้นที่เสร็จแล้วก็โทรรายงานผมให้ไปถ่ายรูปเลย 
ขอบคุณมากในเส้นทางหนึ่งที่ดำเนินการเสร็จ ส่วนอีก 3 เส้นทาง ผมไม่แน่ใจนะครับว่าการเข้า
พื้นที่หลังจากเสร็จแล้ว เขาบอกในพื้นที่เขตตำบลโพธิ์ใหญ่ จากบ้านหนองกุงเป็นเส้นทางที ่เรา
ดำเนินการก่อสร้างเองแต่ชำรุดทรุดพัง พี่น้องประชาชนฝากขอบคุณมา ในตัวผมเองก็ขอบคุณ 
ในเรื่องนี้ แต่สิ่งที่ ขออนุญาตนะครับอาจจะนอกประเด็นเกี่ยวกับญัตตินี้ ก็คือในส่วนที่ถนนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเองในเส้นทางบ้านหนองน้ำขุ ่นไปบ้านนาชม ในส่วนที่ถนน  
ไม่เท่าไหร่ครับ เป็นคอสะพานช่วงฝนตกแล้วมีน้ำเซาะร่อง ซึ ่งแต่ก่อนน่าจะเป็นของโยธาหรือ 
ทางหลวงชนบท ไม่แน่ใจที่ถ่ายโอนมาให้กับเรา อยู่ในเส้นทางของเรา แต่เป็นร่องใช้ไม้ใช้อะไร 
เสียบไว้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ไม่ให้คนตกร่องตกหลุม นะครับ แต่ปรากฏว่าชาวบ้านตอนนี้เส้นทาง
จราจรช่วงที่จะข้ามเข้าถนน 2043 เป็นช่องทางที่เขาทำคอนเวิร์สมันเล็ก ก็เลยนำเรียนต่อท่าน 
นะครับว่า เส้นทางกุดน้ำใสก็ยังไม่ดำเนินการ ท่ีผมนำเรียนต่อท่านเพราะส่วนหนึ่งเป็นข้อบัญญัติแต่
ส่วนหนึ่งท่ีเป็นถนนของเราเอง กุดน้ำใส-นาชม ก็ยังเป็นหลุมอยู่ ใคร่ขออนุญาตตรงนี้ว่าในส่วนท่ีได้
นำแก้ไขปัญหาผมก็ใคร่ขออนุญาตเป็นตัวแทนขอบคุณแทนพี่น้องประชาชน แต่ส่วนที่เป็นปัญหา 
ก็นำเรียนท่านนะครับว่าบ้านนาชมไปกุดน้ำใส เส้นหนึ่งเป็นของอบจ.เรา และส่วนท่ีสองก็คือหนอง
น้ำขุ่น-นาชม ตรงนี้คือคอนเวิร์ส ถ้าเกินศักยภาพหรือเขาไม่ได้ต้ังรับในเรื่องงบประมาณตรงนี้ไว้เกิน
ศักยภาพของ อบต. ที่เขาจะดูแลในส่วนที่เป็นปัญหาตรงนี้ใคร่ขออนุญาตทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เพราะหากเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นความเสียหายจะเกิด
มากกว่านี้นะครับอันนี้นำเรียนต่อท่านครับ ขอบคุณครับที่ใช้บรรยากาศตรงนี้ ผมเองใคร่ขอ
อนุญาตกราบเรียนต่อท่ีประชุมแห่งนี้นะครับ ตามท่ีท่านนายกได้ตอบข้อซักถามและนำวิสัยทัศน์ใน
การดำเนินการ ผมเองต้องยอมรับนะครับว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เล่มใหญ่ กระบวนการการทำเล่มไม่ค่อยเหมือนเดิม พอไปเปิดดูมันต้อง
เปิดดูย้อนถึง ปี 62 เพราะท่านนายกอิงบอกว่าต้องใช้งบประมาณ ปี 62 ผมเลยใช้เอกสารเยอะ 
เสร็จแล้วการที่จะนำดู ถ้าไม่ดูอดีต ไม่ดูปัจจุบันเราจะชี้อนาคตของปี 67 เราไม่ได้นะครับ ผมเอง
ใคร่ขออนุญาตนำเรียนต่อท่านนะครับว่าในเรื่องที่จะอภิปรายนี้มันก็ต้องประกอบด้วย พ.ร.บ.
เกี ่ยวกับงบประมาณใช่ไหมครับอันดับแรก อันดับสองก็คือข้อบังคับการประชุมของสภาแห่งนี้  
และพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ ่งตามข้อ 13 ผมภูมิใจนะครับที่ได้ทำโอกาส 
ในข้อ 13 ของ พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขออนุญาตอ่านนะครับ บัญญัติว่าสมาชิกสภา
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย  
ใด ๆ ผมเองใคร่ขออนุญาตเหตุที่ท่านในส่วนที่เป็นฝ่ายบริหารได้นำเสนอก็บอกว่าพันธกิจ ภารกิจ  
ก็ทราบครับว่าถ้าเงินครบมันก็คงบันดาลให้กับสิ่งที่สมาชิกได้นำเสนอต่อท่าน แต่สิ่งที่เราคุยกัน 
ประเด็นเรามองต่างมุมหรือว่าเราไม่มองฝ่ังเดียวกัน คือภาพของชาวบ้าน ต้องขออนุญาตนะครับว่า
พื้นที่ร้อยเอ็ดของเราเป็นภาคพื้นเกษตรกร เกษตรกรรม ในสิ่งที่มีความจำเป็นผูกพั นก็คือถนน
หนทางเชื่อมโยงต่าง ๆ คือปรากฏที่เห็นได้ แต่เข้าใจครับว่าพันธกิจ ภารกิจ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราก็ผูกพันหลาย ๆ ประการตามที่ท่านนายกได้นำเรียนต่อสภาแห่งนี้ แต่
ใคร่ขออนุญาตอย่างนี้ครับ เป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นเจตนาหรืออะไรก็ไม่แน่ใจในส่วนท่ีเห็นนะครับ
ว่า ผมเองอยู่ในสภาแห่งนี้ 19 ปี ปีหน้าก็จะครบ 20 เห็นทิศทางการจัดสรรงบประมาณมาตั้งแต่ 
180, 120, 240 ข้ึนมาเรื่อย ๆ ตามลำดับ ส่วนความเป็นเงินท่ีผูกพันกับท่ีจะต้องมีการจ่ายการอะไร 
แต่งบที่พัฒนาเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับ พอทางฝ่ายบริหาร ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจ 
นะครับ เพราะการผ่านงบประมาณแต่ละปีเราไม่เคยได้รับในสิ่ง มันเป็นเรื ่องของการติดตาม
ตรวจสอบงบประมาณของหน่วยตรวจสอบ แต่ก็ส่งเอกสารไปว่าดำเนินการเท่านั้น ดำเนินการเท่านี้
ไป ผมเองใคร่ขออนุญาตนะครับว่าเอกสารท่ีผมพอท่ีจะนำเรียนต่อท่านประธานสภาและสมาชิกใน
ที่แห่งนี้ก็คือผมอ้างอิงนะครับ ผมขออ้างอิงข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2565 ก่อน และ 2566 และ
ร่าง 2567 ซึ่งถ้าจะดูกันตามร่างของคำแถลงของผู้บริหารก็คือคำแถลงหน้า 1  คำแถลงประกอบ
งบประมาณรายจ่าย ก็ตามท่ีสมาชิกได้อภิปรายไป เมื่อสักครู่ก็ได้มีการสอบถามสถานะการเงินการ
คลังตามที่ท่านได้ยื่นเข้ามาก็คือ ณ วันที่ 24 แต่ ณ วันนี้ ตามที่ท่านได้อธิบายถึงเงินสะสม เงิน
สะสมจำนวน 966 เสร็จแล้วท่านบอกว่าปัจจุบันในวันท่ี 24 กรกฎาคม 2566 บอกมี ตัวเลขกลม ๆ 
นะครับ 966  แต่ตอนท่ีท่านรายงานต่อสภาโดยผอ.กองคลัง บอกว่าเหลือ 206 ตรงนี้ประเด็นท่ีว่า
นี้ยอดมันหายไปไหนเงินสะสมตรงนี้นะครับ ต้ังไว้ก่อนนะครับประเด็นฝากไว้ก่อน แล้วยอดเงินทุน
สำรองเงินสะสมมันก็ลดลงอีกเหลือ 22 ล้าน ตัวนี้เอาไปใช้จ่ายประเภทใดหรือดำเนินการอะไรก็ใคร่
ขออนุญาต เพราะว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะพิจารณาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ เพื่อจะตรา
เป็นข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดของเราซึ่งผมเองก็ต้องขออนุญาตนำเรียนต่อ
ท่านดังนี้นะครับว่า การนำเสนอของผมใคร่ขออนุญาตท่านประธานและสภาแห่งนี้และฝ่ายบริหาร
นะครับว่าการที่จะนำเสนออาจจะนำเสนอไม่ต่อช่วง เพราะผมดู 3 เล่มนะครับ ดังนั้น ผมใคร่ขอ
อนุญาตอธิบายในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 ก่อน เพื่อที่จะเป็นแนวทางเพราะว่า ปี 66 เราตั้งงบ
สมดุล เพราะว่าเราตั้งไว้ประมาณ 759,708,400 บาท และค่าใช้จ่ายประมาณการใช้จ่ายก็ยอด
ตรงกัน แต่สิ่งที่ผมบอกว่าอดีต ปัจจุบัน อนาคต ปัจจุบันเรายังใช้ 66 ยังไม่จบที่เดือนกันยายน  
ผมใคร่ขออนุญาตนำเรียนต่อท่านนะครับ ในส่วนของปี 2565 เราประมาณการรายรับไว้ที่ 650 
ล้านใช่ไหมครับ ตอบหน่อยเพื่อจะได้เป็นข้อพิจารณา และประมาณการรายรับเราได้จริงก็คือ 631 
ล้าน ตัวเลขท้ายมันยาว ประมาณการรายจ่ายเราประมาณการไว้ที่ 631 เราตั้งรับไว้ที่ 650 ล้าน  
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ดูเหมือนว่าตัวเลขตัวนี้เราตั้งสูงแต่ตัวเลขรับเรารับได้น้อยกว่าประมาณ 18 ล้าน แต่ข้อเท็จจริง  
ในงบประมาณ ปี 65 ปรากฏในลำดับของการจัดทำแผนตรงท่ีร่างข้อบัญญัติ ปี 67 ของเรา เราใช้
จริงไป 439 ล้าน ซึ่งถ้าตัวเลขระหว่างการประมาณการรับจริงและจ่ายจริง ตัวเลขตรงนี้มีส่วน
ต่างกัน ประมาณ 191 ล้าน ผมก็ไม่แน่ใจครับว่า 191 ล้าน ปรากฏอยู่ในหมวดไหน อันนี้อาจจะ
ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกนะครับ เพราะว่าท่านนายกยังไม่เข้าสู่ตำแหน่ง ผมก็เลยบอกว่าดังนั้นมัน
ต้องไปดูที่อดีตและก็มาดูที่ปัจจุบัน เดี๋ยวผมจะดูท่ี ปี 66 เสร็จแล้วก็ ปี 67 ผมก็เลยบอกว่าเรื่องท่ี
ประมาณการตรงนี้ ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเงินท่ีมา มาท้ายงบประมาณหรือมาอย่างไรถึงบอกว่าเรา
ตั้งรับไว้อย่างนี้ เสร็จแล้วรับจริงแค่นี้ ซึ่งถ้าห่างกันจริงก็คือ 18 ล้าน สมาชิกหลายท่านก็ได้ถาม  
ผมก็ตั้งประเด็นตรงนี้ไว้ว่าดังนั้นเมื่อเรามีเงิน 191 ล้าน ถ้าเป็นปลายปีเป็นอำนาจฝ่ายบริหารไหม
ในช่วงนั้นนะครับ หรือภายใต้อำนาจของสภาของเรา ทำไมไม่มีการเข้ามา ถ้าไม่ได้ใช้ ผมเข้าใจถูก
หรือผิดเกี่ยวกับวิธีการงบประมาณ เงินก้อน ดังกล่าวต้องตกเป็นเงินสะสมใช่หรือไม่ ต้ังประเด็นไว้
ก่อน ซึ่งทำให้เห็นว่าผมเองก็เห็นงบประมาณปีนี้นะครับ ผมใคร่ขออนุญาตดู ไม่ว่าจะเป็น ปี 65  
ปี 66 หรือ ปี 67  มันก็จะมีการจำแนกเป็นประเภท จำแนกไม่เป็น 4 ด้าน  ด้านบริหารทั่วไป  
ด้านบริการชุมชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านการดำเนินการอื่น ๆ ตัวเลขต่าง ๆ เมื ่อรวมกันจะเป็น
ประมาณการรายรับและเป็นประมาณการรายจ่าย พอแยกไปจำแนกเป็นแผนกงานมันก็เป็น
แผนงานของงบกลาง เป็น 11 แผนงาน งบกลาง แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานรักษาความ
สงบภายใน แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานการเคหะ
และชุมชน แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา และแผนงานการเกษตร ดังนี้ผมใคร่ขออนุญาตนะครับว่า เมื่อเรียงดู 
ผมเองก็ดูจากกระบวนการที่จัดทำและต้องเอียงดูด้านข้างครับแผนงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการขึ้น
สันนิษฐานจากการดูด้านข้าง อย่างแผนงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานต่าง ๆ 
รวมทั้ง 11 แผนงาน ในลักษณะของแต่ละแผนงาน จะประกอบด้วยบุคลากร งบดำเนินงาน งบ
ลงทุน ซึ่งตรงนี้ถ้าเทียบกับล็อกเกอร์ต่าง ๆ นะครับ สมมตินะครับผมไม่ได้มุ่งหมายที่กองใดกอง
หนึ่ง บริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไปช่องแรก งานวางแผนสถิติและวิชาการ ช่องต่อมางาน
การคลัง ต่อมางานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน ถ้าขยายไปค่างานบริหารงานท่ัวไปก็น่าจะ 
175 ถ้าเป็นงานสถิติก็ 200 ถ้าเป็นงานการคลังก็ 207 ถ้าเป็นควบคุมภายใน 217 ต่อมาแผนงาน
ความสงบภายใน ถ้าเป็นงานบริหารงานทั่วไปก็ 221 งานเทศกิจ 226 อย่างนี้ ซึ่งเวลาเรา เปิดไป
เปิดกลับเหนื่อยในการที่จะดู ผมเองไม่รู้ว่าวิธีการที่จะทำให้ง่ายขึ้นกว่านี้ทำให้เหมือนกับเข้าใจ
ร่วมกันได้มันมีวิธีการอย่างอื่นไหมท่ีจะดูให้มันสอดคล้องแล้วนำเสนอต่อท่ีประชุมให้เราเห็นทิศทาง
ว่าก่อนเป็นอย่างไร ผมก็ต้องมาเอา ปี 64 ปี 65 มาเรียงบอกว่าครั้งนั้นเท่านี้ ครั้งนี้เท่านั้น มันทำให้
เห็นบอกว่าหลายประการนะครับว่าผมก็เข้าใจว่าเราต้องเติมเงินหรืองบประมาณเข้าไปตามช่องต่าง ๆ 
ซึ่งไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ใช่ไหมครับ แต่จะเติมมากเติมน้อยตามพันธกิจของฝ่ายบริหารหรือ
ตามพันธกิจของฝ่ายใดก็ตามหรือฝ่ายราชการประจำก็ตามท่ีเสนอเข้ามาแต่ละกอง ผมเองก็ใคร่ขอ
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อนุญาตนะครับว่าตัวเลขตัวนี้มันเป็นข้อสังเกตไม่ได้บอกว่าเป็นพิรุธ ผมชี้นะครับว่าเป็นข้อสังเกต
ไม่ได้เป็นพิรุธว่าจะเป็นการทุจริตคอรัปชั่นอะไร แต่ปัญหามันก็คือสิ่งที่ผมนำเสนอก็คือปัญหาของ 
พี่น้องประชาชนของเรา ผมมองตรง ๆ ก็คือถ้าพนมไพรในเขตบ้านผมสิ่งที่ต้องการถนนหนทาง 
ไฟฟ้าหรือเรื่องของเจาะบ่อบาดาล ที่ตรงไปตรงมา เพราะว่าบ้านเราเป็นเกษตรกรรมทำไร่ทำนา  
ถ้าถนนดีก็ลดต้นทุนทางการเดินทาง การซ่อมแซมบำรุงรักษาก็ไม่เกิดขึ้น อุบัติเหตุอุบัติภัยก็ไม่เกิด 
อันนี้ภาพตรง ๆ ของชายแดน แต่ถ้ามองภาพรวมผมเองก็ไม่ชี้จุดลงไปในสิ่งต่าง ๆ ที่มองของร่าง
แห่งนี้ ร่างตรงนี้ก็เหมือนกับถ้าปีที่แล้วงบลงทุนเรามีเยอะแต่ปีนี้ลดลง ดังนั้น จึงเชื่อแน่ว่าตัวเลข 
ท่ีใกล้เคียงและก็มีการแก้ไขนะครับ  ผมดูแล้วก็ทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจง เพราะผมดูตามข้อบัญญัติ 
ปี 66 ก็คือประมาณ 633 ล้าน พอปีนี้ตั้งไว้ตรงนี้ พอมาอธิบายในส่วนตรงนี้คือเราทำการบ้านมา 
พอท่านอธิบายเสร็จประเด็นมันก็หายไปนิดหนึ่ง แต่เชื ่อครับว่าส่วนที่เราจะโยนไปให้ รพ.สต.  
เขาไม่ได้เขามาด้วยภาระและพันธหน้าท่ี เขามีตัวเลขมาด้วยนะครับ ผมเข้าใจว่าเขามีตัวเลขมาด้วย
หรือเราเอาไปอุดหนุนในส่วนตรงนั้น ผมก็ไม่แน่ใจ เพราะมันเยอะ ดังนั้น ผมจึงใคร่ขออนุญาตว่า
บางทีในการท่ีผมจะนำเสนอต่อท่ีประชุมแห่งนี้ มันก็ลำบาก แต่ผมต้ังประเด็นไว้ตรงหนึ่งนะครับว่า
คล้าย ๆ กับท่านสุนทรตั้งประเด็นไว้ เพราะว่าในส่วนเมื่อที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้าสู่วาระนี้ ท่านฝ่าย
บริหารได้ขอที่ประชุมแห่งนี้ สภาแห่งนี้ในการขอโอนงบประมาณ ซึ่งตั้งข้อสังเกตนะครับชี ้เป็น
ข้อสังเกตก็ผมเข้าใจครับว่าปีที่แล้ว กรณีงบกลางนะครับผมจำเป็นต้องพูดสด แต่ตรงนี้ถ้าได้อ่าน 
ผมจะลำดับมาช้า ๆ  ก็ได้ กรณีผมตั้งข้อสังเกตงบกลางปีที่แล้วตั้ง 91 ล้าน ผมก็บอกว่าเป็นปัญหา
นะครับ ดีแล้วที่ว่าท้าย ๆ ถ้าเรามีเราจะมีปัญหาร่วมกัน เราจะได้แก้ปัญหาร่วมกัน แต่พอท่านบอก
ว่าโอนไป 11 ล้าน ผมก็ตั้งไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมผ่านมานี่ก็ 8 เดือนใช่ไหมครับสิงหาคม  ผมเข้าใจ
ว่าเหตุยังไม่เกิดท่านก็โอนได้ แต่ปีนี้เงินท่ีเราต้องใช้ก็คือเงินกู้ ดอกเบ้ีย เงินกู้คงท่ีดอกเบี้ยมันลดลง 
แต่เราต้ังมาท่ี 99 ล้าน ตรงนี้ครับ ผมไม่ได้บอกว่ามันคืออะไร แต่ส่ิงท่ีทำหมายถึงว่าส่ิงท่ีปฏิบัติก็มี
การปรับโอนลดงบประมาณ ซึ่งผมเองก็อยากเห็นหน้าตาของเราปฏิทินการเดินทางของเราน่าจะมี
โครงการตัวตนท่ีเป็นตัวเป็นตน ส่วนการท่ีจะจัดการระบบท่ีมันไม่คาดคำนึงหรือคาดคะเนได้ เราก็
น่าจะมีภาษาก็คือสแปร์ในส่วนตรงนั้น เพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ ตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะ
ครับว่าถ้ามีเหตุผล เพราะตัวเลขต่าง ๆ เพราะตัวเลขที่ท่านใช้ปรับลดคือเงินทุนสำรองใช่ไหมครับ 
เงินสำรองจ่าย ปีที่แล้วเราตั้ง 22 ล้าน ปีนี้เราตั้งไว้ 24 ล้าน แต่ตัวเลขมันก็ขึ้นมาท้ายที่ 99 ล้าน 
ตรงนี้ใคร่ขออนุญาตนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากนำเสนอต่อที่ประชุมแห่งนี้ตั้งเป็นข้อคิด เพราะว่า  
บางทีถ้าเราไม่ได้สังฆกรรม จริง ๆ มันเป็นอำนาจหน้าท่ีของฝ่ายบริหารแต่ถ้าฝ่ายสภาไม่มีข้อมูลเลย
ระเบียบข้อบังคับหรือหนังสือส่ังการ หนังสือซักซ้อม เราไม่ทราบเลย แม้กระท่ังหลายคนก็ถามนะ
ครับว่าการท่ีนำเข้าสภาครั้งนี้หลังวันท่ี 15 สิงหาคม ชอบไหม แต่ว่าจริง ๆ 15 อาจจะเป็นมาตรการ
การบังคับเพื่อให้ทันต่อระยะเวลาแต่ส่วนที่จะเข้าทันไม่ทันเราก็ เป็นข้อสมมติ เพราะว่าเราไม่แม่น 
หลายคนไม่แม่น เราก็ไม่แน่ใจตรงนี้ ผมก็เลยถามนะครับว่าถ้าเราจะต้องมีวิธีการ ทำไมฝ่ายบริหาร 
ส่วนราชการ เรามานำเสนอต่อกันไม่ดีเหรอ เงินที่เราโอนไปเมื่อครั้งที่ผ่านเราตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็มี
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การโอนไปอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นอำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารอาจจะรับพันธกิจภารกิจใหม่มาก็จริง 
ผมก็เข้าใจครับว่าเมื่อ ปี 66 ท่านบอกว่าท่านไม่ได้ร่าง แต่ท่านได้รับเลือกตั้งวันท่ี 25 กันยายน เมื่อ 
กกต.รับรองวันที่ 4 ตุลาคม ใช่ไหมครับ ท่านก็แถลงนโยบายต่อสภาแห่งนี้วันที่ 21 ตุลาคม แล้วก็
ดำเนินการบริหารงานจัดการมา ผมเองไม่อยากบอกว่าสิ่งที่มันไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของ
ท่าน แต่ความจริงเรื่องต่าง ๆ โครงสร้างต่าง ๆ  มันก็เติมตามช่องที่ผมว่านี่ล่ะครับ เสร็จแล้วดังนั้น
ผมใคร่ขออนุญาตว่าเรื่องอย่างนี้ถ้าสภาแห่งนี้ มีเราดำเนินการไปอีกไม่นานเราก็ต้องมาขอรอรับการ
โอนงบประมาณไหม ตรงนี้ผมถามอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับ และกรณีที่ผมจะตั้งประเด็นไว้นะครับ
เพราะว ่าม ีหลายท่าน กรณีท ี ่ท ่านส ุนทรได ้นำเสนอ ขออน ุญาตนะคร ับท ี ่ เอ ่ยช ื ่อท ่าน 
นะครับ เพราะว่าประเด็นที่ท่านได้ตั้งประเด็นไว้ก็ค่อนข้างจะตั้งได้คมแต่ว่าท่านไม่ขยายนะครับ  
ในเรื่องต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงบบุคลากรที่ท่านตั้งไว้ มีบุคลากรที่ว่างไหมและตั้งไว้ธรรมดา
เราบอกกันห้ามแตะนะเรื่องเงินเดือนฝ่ายประจำ ค่าตอบแทน อะไรอย่าไปแตะนะเพราะเป็นเงินใช้
ประจำเขา แต่จริง ๆ เราเคยทราบไหมครับว่าเขาใจจริงเท่าไหร่ และปลายปีมาถึงวันนี้ ถ้าเราจะคุย
กันจริง ๆ  และไม่ลงรับในวันนี้ค้างญัตติไว้ได้ไหม แล้วก็ให้คณะกรรมการหรือฝ่ายราชการมาเสนอ
ต่อเราได้ไหม เพราะว่าสภาแห่งนี้ถ้าขอค้างญัตติตรงนี้ไว้ เพื่อลง ให้สภาได้เข้าใจจะดีขึ้นไหม อันนี้
ผมนำเรียนต่อสภาแห่งนี้นะครับว่าจะดีไหม เพราะว่างบประมาณตรงนี้ ถ้าผมพูดต่อไปนะครับ 
เรื่องค่าตอบแทนเราก็ตั้งไว้หลาย ๆ ท่ี เสร็จแล้วบางที  ค่าวัสดุก็ตั้งทุกกองคล้าย ๆ การเขียนล้อคำ
นะครับ แต่ไม่รู้ว่าใช้อะไร อะไรนะท่ีบอกมันเป็นคำต่อเนื่องกัน ดินสอ ปากกา ยางลบ ส่ิงพิมพ์ ธง
ชาติ อยู่ทำนองนี้ตลอด แล้วก็ระบุตัวเลข ซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าแต่ละกองเขาใช้กันอย่างไร อันนี้ผมเคารพ
ในส่วนท่ีเป็นราชการนะครับ แต่ภายหลัง แต่ละส่วนแต่ละกองใช้จ่ายไปเท่าไหร่ ซึ่งถ้าตรงนี้ถ้าสภา
ได้เห็นเราก็จะเข้าใจนะครับว่าฝ่ายบริหารเราเองก็หนักใจเหมือนกัน ถ้ามันเห็นช่องทางมาถึง
ปลายปีแล้ว วันนี้วันท่ี 22 สิงหาคม เราเห็นอย่างนี้ เราจะได้เข้าใจว่าเขามีเหตุผลจริง แต่ไม่ใช่ต้ังไว้
แล้วเสร็จโอนไปตาม ไม่ได้กล่าวหา โอนไปตามภาระอะไรก็ไม่ทราบ ซึ่งฝ่ายสภาเราก็ไม่สามารถท่ี
จะตรวจสอบได้ นอกจากโครงการที่ระบุตรง ๆ มีการจัดซื้อจัดจ้างตรง ๆ  ซึ ่งตรงนี้ผมตั้งเป็น
ข้อสังเกต แล้วต่อมาค่าสาธารณูปโภคก็ทำทุกเรื ่องมาเหมือน ๆ กัน ค่าครุภัณฑ์สำหรับปีนี้ผมดู  
นะครับว่าผมได้แล็คเชอร์ตามเรื่อง ๆ ค่าครุภัณฑ์ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น 
ผมขออนุญาตไม่ได้พาดพิงให้เกิดความเสียหายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในท่ีนี้ อย่างกรณีรักษาความ
สงบภายใน ปีที่แล้วค่าครุภัณฑ์เราตั้งไว้แค่ 200,000 ปีนี้ ค่าครุภัณฑ์เราตั้งไว้ 6,600,000 มันก็
ขึ้นมาสูงประมาณ 6,200,000-6,300,000  กรณีค่าครุภัณฑ์ของแผนงานการศึกษามันกลับผวนกัน
เหมือนกันกับท่านสุนทรว่ามันขึ้นมันลง ผมไม่แน่ใจว่าส่ิงท่ีเราต้ังรับก็คือระดับมัธยมศึกษาเราต้ังไว้
เมื่องบประมาณท่ีแล้ว 5,300,000 แต่รอบนี้เราต้ังหนึ่งล้านสองแสนเศษ จึงไม่ทราบครับว่าลักษณะ
ดังกล่าวนี้มันผวนขึ้นผวนลงโดยประการใด และในแผนงานสาธารณสุข ซึ่งเรานับเป็นหัวใจเอกแต่
ตัวเลขค่อนข้างสูง งบดำเนินการก็ 148 ล้าน แต่ส่วนงบครุภัณฑ์เรามี รพ.สต.เข้าในสังกัดของเรา 
229 แห่ง ถ้าจำตัวเลขนี้ แต่เราตั้งงบปีนี้ตั้งไว้แค่ 169,800 บาท ถ้าดูกำลังศักยภาพเรื่องอย่างนี้  
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ผมเองก็ใคร่อยากทราบนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้ กรณีอย่างนี้ครับแผนงานสังคมสงเคราะห์ ไม่ว่า
จะเป็นบุคลากร งบดำเนินการมี แต่กรณีในงานส่งเสริมสุขภาพสังคมเป็นตัวเลข 000 มา แต่การ
ไม่ได้ครุภัณฑ์ก็ 24,000 บาท ผมเองก็ไม่ทราบนะครับว่าเรื่องอย่างนี้ เมื่อภารกิจข้างบนมันไม่ได้
เกิด ถ้าผมคิดอย่างนี้นะครับ ภารกิจข้างบนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรไม่ได้อยู่ตรงนี้ ค่าตอบแทน ก็ไม่ได้
ใช้ ค่าใช้สอยก็ไม่ได้มี แต่ครุภัณฑ์ 24,000 บาทเหมือนตัวเลขมันเล็กแต่เราก็ตั้งเข้าไปอยู่ในช่องนี้
มันทำให้ฉุกคิดได้ว่าตัวเลขเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อรวมมันอาจจะโตขึ้นก็ได้  ผมก็เลยกราบเรียนต่อ  
ท่ีประชุมแห่งนี้นะครับว่า เรื่องต่าง ๆ อย่างนี้ รวมถึงท่ีผมได้รวบรวมมานะครับว่าตัวเลขท่ีคลาดเคล่ือน
หลายคนได้ดูแล้วนะครับ เพราะว่าผมแล็คเชอร์เหมือนกับคนคิดเหมือนกัน พอทางฝ่ายบริหารตอบ
มา เราก็จังหวะหลักเราหาย เพราะว่าเห็นมีงบอุดหนุนเข้ามาอีกตามที่ท่านนายกรายงานต่อสภา 
แต่ว่าจริง ๆ ในส่วนสมาชิกได้รับไม่มี ไม่ทราบเลยว่ามันมีตัวนี้เข้ามา เพราะว่าเวลาถืออิงเราก็ต้อง
ถืออิงงบประมาณ ปี 66 ใช่ไหมครับ พอมันตามเข้ามาเราก็ต้ังหลักไม่ทัน เพราะว่าเรามุ่งว่าตัวเลข 
ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ทำให้สภาเราเข้าไม่เข้าใจ เช่นเดียวกันการนำร่างงบประมาณรายจ่ายมาเสนอ
ตรงนี้ ผมขออนุญาตให้ท่านได้เห็นนะครับว่าปัจจุบันเรามีรายรับจริงเท่าไร เพราะว่าเมื่อสักครู่ทาง
กองคลังบอกว่าเงินที่เราจัดเก็บได้ท่วมแล้ว  ใช่ไหมครับ ผมฟังว่าเป็นอย่างนี้ ใช่ไหมครับ ในส่วน
ตรงนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าปีนี้ การคาดคะเนเหมือนที่เราบอกว่าเงินยังไม่ครบ มันก็
เหมือนจะมีมาเยอะ ซึ่งผวนไปผวนกลับ ท่านเข้าใจไหมครับท่ีผมนำเสนอสภาแห่งนี้ คือดังนั้นหาก 
ที่จะให้สภาพิจารณาจริง ๆ ถ้าพิจารณาเฉพาะร่าง ปี 67 เราต้องมาดูไหมครับว่าเราตั้งสมดุลไว้
ทั ้งหมดที่ 759 ล้าน แต่จริง ๆ ถ้าเราอยากรู้จริง ๆ วันนี้เราจะได้ไหม คือเราต้องพิจารณาว่า
ประเด็น ณ ปัจจุบันเรามีรายรับจริงเท่าไร ตรงนี้เรารับได้ไหม เพราะว่าท้ายปีเราจะได้ทราบจริง ๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบพิจารณาร่าง ปี 67 ท่ีผมนำเสนอท่ีผ่านมา กรณีในปี 65 สภาของ
เราก็มีข้อมูลอย่างนี้ล่ะครับ แต่ก็ตั้งคำถาม เราก็อยากให้ตอบเป็นเรื่อง ๆ ผมเองขออนุญาตท่าน
ประธานนะครับว่าบางทีผมลำดับยังไม่เสร็จ ถ้าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายราชการเขาตอบไป ผมเองจะ
ขออนุญาตสภาแห่งนี้และขออนุญาตท่านประธานนำเสนอในเรื่องที่ยังค้างอยู่ เพราะว่าผมตั้งใจ  
ท่ีจะทำพันธกิจนี้ เพื่อท่ีจะนำเสนอและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อ ๆ ไป เรื่องท่ีผมอยาก
ทราบอีกนะครับ ขอให้ท่านได้นำเสนอนะครับฝ่ายราชการก็ตาม ในงบกลาง ปี 66 ผมก็นำเสนอไป
แล้วว่าเราตั้งไว้เฉพาะเงินสำรองจ่าย ผมตั้งประเด็นว่าเงินสำรองจ่ายในใช้ในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน  
แต่เราโอนจ่ายไปและต้ังเพิ่มข้ึน ขอท่านได้ช้ีแจงด้วย และงบดำเนินงานเราต้ังไว้เท่าไร เบิกจ่ายไป
เท่าไร โครงการใดที่เราใช้ไปบ้าง เราจะได้ทราบครับว่าทิศทางของตรงนี้และยังไม่ดำเนินการใน
ข้อบัญญัติมีเท่าไร เพราะตอนนั้นผมทำกระทู้นะครับ พอมาถึงตอนนี้เราก็มีหลายท่านในสมาชิก
ครับว่าโครงการถ้ามันลงพื้นที่เร็วมันก็ได้ใช้ประโยชน์เร็ว แต่ว่าถ้ามันช้ามันก็เป็นคำถามที่บอกว่า
มันเหลือจริงเท่าไร มันจะได้มีกระบวนการท่ีเกิดปัญญาขึ้นนิดหนึ่งเกิดมิติขึ้นนิดหนึ่งให้เราสามารถ
ประเมินได้ว่าฝ่ายบริหารมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เพราะว่าถ้าตกค้าง ค้างคาต่อไปเราต้องกันเงินต่าง ๆ 
ใช่ไหมครับ ในวาระนี้หรือวาระต่อ ๆ ไป แล้วสิ่งที่สำคัญในข้อบัญญัติที่ผ่านมาถึงท่านจะไม่ไดต้รา 
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ไม่ได้ทำ เราตั้งเกี ่ยวกับงบอบรม ไม่ว่าจะเป็นฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง 
ผู้บริหารอบรมสัมมนา พัฒนาศักยภาพ ซึ่งผมเองก็ไม่ได้ว่าครับ แต่ก็อยากทราบเหมือนกันครับว่า
พัฒนาศักยภาพของสมาชิกผู้บริหาร ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าโครงการมันมีหรือผมไม่ได้ไป แล้วมันใช้ไป
เท่าไรมันเหลือยังไงหรือเราปรับโอนย้ายโอนถ่ายไปเท่าไร เพราะปีนี้เราตั้งขึ้นเยอะ ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อง ใน ปี 66 เราต้ังค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 200,000 แต่ปีเราใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 50,000 ก็คง
จะมีช่องทางที่ คือที่ผมบอกล่ะครับมันมีล็อกเกอร์ ฝึกอบรมผู้บริหารปีที่แล้วเราไม่ตั้งแต่ปีนี้เราต้ัง 
500,000 การอบรมสัมมนาปีก่อนตัง้ 700,000 ปีนี้ตั้ง 800,000 แล้ว อบจ.พบประชาชนปีที่แล้ว
เราตั้ง 60,000 แต่ปีนี้เราตั้งที่ 900,000 นะครับ มันก็เลยพอเราอยู่ในห้วงของ ปี 66 อยู่ ก็เลย
อยากทราบครับว่าเรื่องงบสัมมนา งบเรื่องต่าง ๆ อย่างนี้ เราดำเนินการมาถึงปัจจุบันตอนนี้เป็นไป
อย่างไรเท่าไหร่อยากให้สภาได้ทราบด้วย เพราะว่าคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงในส่วนที่งานที่ในส่วนท่ี
กองต่าง ๆ ท่ีท่านได้ดำเนินการและเงินส่วนท่ีเหลือยังคงอยู่หรือปรับโอนไปท่ีอื่นแล้ว ตรงนี้เราจะได้
ทราบนะครับ เพราะว่าถ้าหากเราไม่ทราบเรื่องอย่างนี้ เราจะพิจารณาก็คงจะมีแต่รับกับไม่รับรา่ง
เท่านั้น ซึ่งผมเองก็อยากให้ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้ ฝากท่านประธานนะครับ แล้ว
ประเด็นต่อมาเรื่องในค่าครุภัณฑ์ท่ีผมนำเสนอไป ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ต่าง ๆ ท่ีเราต้ังไว้เบิกจ่ายจริงมันทุกประเด็นนะครับว่าเราได้ทำอย่างนี้ในสภาวะท้ายปีงบประมาณ
เราใช้จ่ายได้จริงตามวัตถุประสงค์ไหม หรือเราปรับโอนไปตามพันธกิจ เพราะว่านายกท่านผู้บริหาร
บอกว่าไม่ได้เลือกตั้งพอพันธกิจมีเยอะก็จึงจำเป็นท่ีจะต้องดำเนินการอย่างนั้น แต่เมื่อท่านได้กล่าว
อย่างนั้นแต่จริง ๆ แล้วปีนี้เราก็ได้ต้ังร่างข้อบัญญัติงบประมาณก็ต้ังคล้าย ๆ กัน ผมก็เลยอยากถาม
ว่าในภารกิจท่ีท่านเป็นผู้บริหารและใช้งบประมาณ ผมก็อยากทราบว่าเราใช้ประสิทธิภาพประสิทธิผล
และผลดำเนินการเกิดมรรคเกิดผลเท่าไหร่นะครับ แล้วส่วนร่างข้อบัญญัติงบประมาณปีนี้นะครับ 
ท่ีทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงเรื่องเงินฝากธนาคาร เงินสะสม ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังเยอะกว่าปีท่ีผ่าน
มา เงินทุนสะสมท่ีผมต้ังประเด็นไว้ขอให้ตอบด้วยนะครับ เพราะว่าเงินสะสมมันลดลง ๆ เอาไปใช้
อะไร เพราะว่าตัวเลขมันสวยมากมันโตมากเหมือนกับท่านเดชศักด์ิพูดว่ามันตาโตจริง ๆ 966 ล้าน 
แล้วบอกว่าปรับแล้วเสร็จแล้วเหลือ 200 กว่าล้านนะครับ ประเด็นสำคัญพอเข้ามาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2567 คือรายรับเราตั้งไว้ที่ 759 ล้านเศษ เราใช้เกณฑ์ในการตั้งรับ เราใช้เกณฑ์
ตัวไหน ถ้าเราบอก 62 มันห่างกันกับ 62 เยอะ ถ้าใช้เกณฑ์  62 มันแตกต่างเยอะนะครับ ผมก็เลย
บอกว่าผมก็พยายามท่ีจะดู 65 ถ้าไปดู 62 มันต่างกันเยอะ ก็เลยบอกว่าถ้าใช้เกณฑ์ 62 ถ้าดูตามตัว
เลขที่ทางฝ่ายบริหารได้ตั้งขึ้น ผมก็ใช้ตัวถ้าไม่เอา 633 ถ้าเอาตัวเลขที่ตามกระดานที่ตั้งก็ปรับลด
ประมาณลดลง 5,290,600 บาทเท่านั้นเองนะครับ ไม่แตกต่างเยอะเลยในมวลรวมของตัวเลข  
ซึ่งตรงนี้ผมเองก็ทราบครับว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด อาจจะทำให้สภาวการณ์การจัดเก็บหรือ
การดำเนินการต่าง ๆ แต่ตอนนี้ปีนี้รัฐบาลหรือส่วนราชการซึ่งส่วนเศรษฐกิจเขาบอกว่าค่าจีดีพี  
ผมไม่เข้าใจบอกว่าดีนะครับประเทศไทย นักท่องเท่ียวกำลังเข้าแต่เราทำไปต้ังประมาณการรับไว้ต่ำ 
ทำไมไม่ต้ังรับไว้สูงอันนี้ถามไว้ก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าเราต้ังรับไว้สูงเราก็สามารถท่ีจะจัดสรรลงได้ 
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เพราะมีความเชื่อมาตลอดครับว่าแต่ละปีท้องถิ่นได้รับการจัดสรรและจัดงบประมาณพัฒนาเพิ่ม
ขึ้นมาเรื่อย ๆ ประจำไม่ว่าจะเป็นอบต. อบต. ต่าง ๆ ที่เขามีเทศบาล เขาก็บอกว่ามันเพิ ่มทุกปี  
ของเราเองก็มีแนวโน้มเพิ่มมาเกือบทุกปีเช่นกัน ดังนั้น ประเด็นท่ีต้องถามเม่ือท่านเห็นงบประมาณ 
ปี 66 ทำไมยังตั้งรายรับลดลง ตรงนี้ก็ต้องตั้งประเด็นไว้ครับ เพราะว่าจริง ๆ มันมีความเชื่อครับ
ท่านประธานว่าภาวะเศรษฐกิจถ้ามันดีเราน่าจะต้ังเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแล้วนะครับ แล้วทำไมถ้าเราเห็น
ตัวเลขตัวนั้นเราตั้งลดลง ถึงจะลดลงเล็กน้อยประมาณ 5 ล้าน ผมเองก็ใคร่ขออนุญาตทางเรานะ
ครับว่า ก็โชคดีอยู่ครับว่ายังมี VAT อยู่ 5% ท่านก็บอกว่าเราก็ได้มาอยู่ไม่ขาด ดังนั้น ผมใคร่ขอ
อนุญาตนะครับว่าทางการจัดทำงบประมาณใช้ระเบียบตัวไหนก็ให้ทางฝ่ายสภาเราดูบ้าง มันจะได้ดู 
ๆ กันไปหน่อย ไม่ได้ตั้งรวนให้กับทางฝ่ายบริหารหรืออะไรให้มันเกิดปัญหาและแนวทางการทำ
งบประมาณนั้น กระทรวง มหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายไว้อย่างไร 
จะดำเนินการอย่างไร ทางฝ่ายสภาเราจะได้รู้ ไม่ใช่บอกอ้างระเบียบแล้วเสร็จแล้วเราก็นั่งฟังอยู่ 
ดังนั้น ผมใคร่ถามนะครับว่าเงินอุดหนุนท่ัวไป รัฐบาลอุดหนุนให้เรา เราต้ังโดยวิธีไหน เราคาดคะเน
อย่างไร แล้วเป็นตัวเลข หรือเราต้ังตัวเลขไว้ลอย ๆ เสร็จแล้วค่อยเติมตัวเลขมาไหม เพราะว่าเรามี
หลักการไว้ว่าเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดการศึกษาของโรงเรียนเรามีวิธีการตั้งอย่างไร แล้วเงิน
อุดหนุนของ รพ.สต. เราต้ังอย่างไร เพราะถึงจะเป็นเรื่องใหม่ ใช่ไหมครับเรื่องโรงเรียนและรพ.สต. 
ต้องยอมรับครับว่าเราผ่านร่างเพิ่มเติมให้กับทางรพ.สต.ไป แต่พอบทผลสัมฤทธิ์บทตรงนี้ปีท่ีผ่านมา
เป็นแนวทางให้กับปีนี้ได้ไหม ตรงนี้มันเป็นปัจจัยสำคัญที่ฝ่ายสภา ซึ่งติดตามและตรวจสอบการ
บริหารงาน ไม่ใช่ว่าจับผิด แต่เราอยากทราบว่าเส้นทาง ทิศทาง แนวทาง ถ้าโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเขามีแนวโน้มท่ีดีกับเรา เราก็ภูมิใจนะครับ การบริหารงานการจัดการของเขาก็น่าจะเป็นไป
ด้วยกำลังใจที่ดี ทำงานที่ดี ปฏิบัติงานที่ดี มรรคผลก็ย่อมเกิดกับพี่น้องประชาชนนะครับ ผมถาม
เรื่องงบดำเนินงานปีนี้เราจัดเพิ่มขึ้นจากปีที ่แล้วประมาณ 6 ล้าน เป็นแผนพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร บุคลากรก็คือ อบจ. ที่ผมถามไป 1,500,000 โครงการ อบจ.พบประชาชน 900,000  
ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วเยอะ ผมก็เลยบอกว่าปีนี้เราดำเนินการตามงบประมาณท่ีเราต้ังไว้ 60,000 
บาท เราทำไปได้มรรคผลเท่าไหร่ พอถ้าเราไปอย่างนี้เพิ่มขึ้นเยอะๆ อย่างนี้ เรามีแผนตั้งรับตรงนี้
หรือจะทำดำเนินการอย่างไรนะครับ ด้านสำคัญคือด้านครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่คือก็เราบอกว่าจะ
ตั้งจอวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผลงานของอบจ. ตั้งไว้ท่ี อบจ. 3 ล้านบาท ซึ่งถ้าสภาพเศรษฐกิจเราดี
หรือมีสิ่งต่าง ๆ  ที่เราบอกว่าชาวบ้านประชาชนดีแล้ว แต่ป้ายตรงนี้เราคาดการณ์ว่าจะได้รับผลตอบ
รับประมาณคาดการณ์ว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์การของเรามีคนที่จะดูหรือว่าผ่านมาหรือว่า
เป็นแนวทางของรุ่นใหม่ท่ีจะต้องทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วต่อมาคือกล้อง CCTV เรื่องครุภัณฑ์นะ
ครับ ผมตั้งเป็นประเด็นไว้ประมาณ 5,350,000 บาท และก็มีกล้อง CCTV อีก 500,000 ตรงนี้ 
CCTV ถ้าดูตามร่างก็บอกว่าตามแยกต่าง ๆ ท่ีตามเส้นทาง คล้าย ๆ กับว่าไปชนกับของ อบจ. ท่ีเรา
เคยไปต้ังไว้เดิม เมื่อครั้งขออนุญาตท่านมังกรได้ต้ังไว้ แล้วก็ทุกปีเราก็ตั้งงบในการซ่อมแซมดูแลตรง
นี้อยู่ แล้วเรื่องที่มันมีทั้งฝั่งดีและฝั่งไม่ดีต้องยอมรับเรื่องนี้นะครับว่าหลายฝ่ายเมื่อเกิดเหตุเกิดขึ้น
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ประชาชนหวังพึ่งพิงไปปรึกษาตำรวจ ตำรวจบอกอยู่กับ อบจ. พอมา อบจ. บอกว่าโอนให้ตำรวจ  
แล้วชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้ไปติดต่อประสานงานไม่มรรคผล ซึ่งตรงนี้ประกอบกับอีก
บางเรื่องก็ตำหนิติเตือนว่าเราใช้ของคุณภาพไม่เหมาะสม ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับท่าน แต่ผมก็บอกว่าเรื่อง
อย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นเรามีแนวทางมาตรการอย่างไรท่ีจะไม่ให้ทับซ้อนกับท้องถิ่นอื่น เพราะว่าเรื่องอย่าง
นี้มันก็อยู่ในเขต อปท. อื่นอยู่ หรือว่าต้องเป็นเราเท่านั้น ถ้างบดังกล่าวนี้ได้จัดสรรไปลงพื้นที่เป็น
เรื่องอื่นอาจจะดีไหมนี่ผมต้ังประเด็นไว้นะครับ และงบปีท่ีแล้วกับงบปีนี้ตั้งเหมือนก็คือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ซึ่งตรงนี้เราก็อยากทราบเหมือนกันครับว่ารายการที่ตั้งไว้ได้ดำเนินการของ ปี 66 ก็คือ
ตั้งไว้ 1,000,000 บาท ปีนี้เราตั้งไว้ 1,000,000 บาท ก็อยากทราบเหมือนกันครับว่างบดังกล่าวนี้
ดำเนินการไปทรงไหน อย่างไร และใช้เงินไปหมดหรือยังในโครงการนี้เราถึงได้ต้ังเท่า ๆ กันนะครับ 
อยากทราบเรื่องงบที่มันตั้งขึ้นแล้วเราเป้าหมายที่ได้ดำเนินการหน่วยงานที่ดำเนินการท่านพอมี
แนวทางมาช้ีแจงกับสภาแห่งนี้ได้ไหมนะครับ ประการต่อมางบลงทุนปีนี้เราลดลงประมาณ 33 ล้าน 
ตามตัวเลข ก็เป็นท่ีคาดการณ์นะครับเพราะว่าผมเองก็ได้รับการประสานจากสมาชิกก็เคยมาคุยกับ
ท่านนะครับว่าเราดูทิศทางตัวเลข ถ้าไม่พูดให้กันฟังตัวเลขมันเหมือนโตจริง ๆ ครับท่านประธาน 
แต่พอจัดสรรงบประมาณลงพื้นท่ีมันน้อยเราเองก็อยากให้ฝ่ายบริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในพื้นท่ี
ด้านนอกด้วย เพราะว่าปีท่ีแล้วถ้าเปรียบเทียบกันปีต่อปี ปีท่ีแล้วงบลงทุนเราจัดการได้เยอะ แต่พอ
ตอนนี้เราเหมือนกับ ถ้าพูดไปเราดูแลสำนักงานเยอะเกินไป พวกแอร์ ตู้ ผมไม่แน่ใจนะครับว่า  
ตู้เหล็ก ตู้อะไรท่ีมันเขียนเหมือนกับล้อคำกันมา เสร็จแล้วก็เติมลงทุกปี นี่เป็นประเด็นท่ีอยากทราบ
จริง ๆ ครับว่ามันมีจริงขนาดไหน เราเองในสภาก่อนท่ีจะอนุมัติผมก็อยากเห็นก่อน ก่อนท่ีจะอนุมัติ 
เพราะว่าผมเองตอนแรกผมตั้งใจอย่างนี้เลยครับว่าผมนำเรียนต่อประธานแห่งนี้นะครับว่าในสิ่งท่ี
หลาย ๆ ท่านได้นำเห็นผมเองก็เข้าใจว่าท่านนายกพยายามท่ีจะเข้าใจหรือเข้าใช้จริงก็ไม่ทราบ  
ผมเองก็นำเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าฝ่ายบริหารหรือฝ่ายราชการยังไม่ได้ตอบผมบอกว่ารอก่อน  
ได้ไหม ก่อนที่จะลงมติ ผมขออนุญาตท่านประธานสภานะครับว่าอยากเห็นจริง ๆ เพื่อประกอบ  
ในการท่ีต้ังคำถามไป ไม่ว่าจะเป็นท่ีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งผมลืม เงิน 15 ล้านท่ีเราต้ังไว้เพื่อซื้อเครื่อง
เจาะบาดาล ปลายปีแล้วผมยังไม่แน่ใจถ้าเราซื้อได้ตั้งแต่ก่อนหรือมันเกิดปัญหา เพราะว่าปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเกี่ยวกับผมไม่เข้าใจครับว่าการซื้อจ้าง ทำไหมซื้อได้ยากจัง อย่างรถโรงเรียนก็ข้ ามปี ผมไม่
แน่ครับว่าขบวนการหรือเราตั้งงบอย่างไรมันถึงไม่มีผู้มาเข้าร่วมในการยื่นและดำเนินการได้มาซึ่ง
สินค้าตรงนี้แล้วมาบริการกับพี่น้องประชาชน ได้ช้าเราเสียโอกาสถ้าเราได้ต้ังแต่ต้นปีเราก็สามารถ
ดำเนินการได้หลายบ่อแล้ว อาจจะได้ก่อนมันเก่าก่อน ไม่ใช่ เราบูรณะ ปฏิสังขรณ์ดูแลให้มันดี  
ตรงนี้ครับ ผมยกตัวอย่างมา ผมใคร่ขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงตรงนี้ให้เป็นท่ีเข้าใจด้วย
นะครับว่ามันจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจและขออนุญาตท่านประธานและสภาด้วยครับว่า 
ผมอาจจะใช้สิทธิในการอภิปรายอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับคำตอบหรือคำอธิบายจากฝ่ายบริหารครับ 
ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ค่ะท่านสมาชิกสภา ซึ่งในวาระนี้คือญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็น
หัวใจสำคัญของการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. 2567 เชื่อว่าสมาชิกหลายท่านคงจะมีประเด็น 
ที่จะซักถามและมีข้อสังเกตที่จะเรียนถามไปยังฝ่ายบริหารหลายประเด็นนะคะ ซึ่งในเอกสารก็มี
จำนวนหลายโครงการและงบประมาณจำนวนมาก ดังนั้น ในการท่ีสมาชิกบางท่านอภิปราย ซึ่งก็อยู่
ในประเด็นท่ีเราจะได้พิจารณาในลำดับต่อไปนะคะ ซึ่งประธานเองก็ทราบดีนะคะว่าในการอภิปราย
ทุกประเด็นต่างเป็นประเด็นที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการที่จะตัดสินใจในการรับร่างข้อบัญญัติ  
ในครั้งนี้ ดังนั้นก็คงจะขออนุญาตให้ทางฝ่ายบริหารได้ตอบข้อซักถามที่ท่านสมาชิกได้เรียนถามมา
ในท่ีประชุมสภาเมื่อสักครู่ เรียนเชิญค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ขอบคุณท่าน สจ.ธนพล โอฆะพนม ท่านพูด
หลายประเด็นมาก แต่ว่าเด๋ียวผมอาจจะขออนุญาตพูดแบบรวม ๆ แล้วบางประเด็นอาจจะไม่ได้อยู่
ในส่วนที่ผมเกี่ยวข้องหรือทราบข้อมูลมานะครับ อย่างเช่นเรื่องงบประมาณ ปี 65 รายละเอียด  
ต่าง ๆ ต้องใช้คำว่าผมเองต้องยอมรับว่าไม่ได้อยู่ในส่วนที่ดำเนินการในตอนนั้น ส่วนเรื่องสะสม
เดี๋ยวจะให้ทางท่าน ผอ.กองคลัง ท่านปลัด ได้ชี ้แจงครับ คืออย่างนี้ครับการทำ ผมมีส่วนมา
เกี่ยวข้องในงบประมาณ ปี 66 และมาทำข้อบัญญัติใน ปี 67 ผมก็จะขออนุญาตพูดถึงใน 2 ส่วนนี้
นะครับ ส่วนงบ ปี 66 ท่ีใช้คำว่าผมเองไม่ได้มีส่วนในการท่ีมาเป็นคนจัดทำร่างข้อบัญญัติ เพียงแต่มี
โอกาสเข้าทำหน้าท่ีในการบริหารจัดการและใช้คำว่าหลายส่ิงหลายอย่างท่ีเข้ามาบริหารแล้วต้องใช้
คำว่าได้รบกวนสภาในการขอโอนลด ปรับเพิ่ม โอนงบประมาณต่าง ๆ บ่อยครั้งมาก ยอมรับอยู่ครับ
ว่าได้มารบกวนหลายครั้ง เนื ่องจากว่ามีบางภารกิจที่ผมได้ประกาศกับพี่น้องประชาชนไปบ้าง  
ก็ได้มาขอปรับลดหรือปรับโอนงบประมาณไป ซึ่ง ปี 2566 อย่างท่ีต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับว่ามีเงินท่ีมัน
เพิ่มขึ้นมา เงินท่ีอุดหนุนมาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเงินท่ีเราได้รับ
การอุดหนุนมาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในส่วนของเรา เราเองไม่สามารถไปแก้ไขเรื่อง
งบประมาณต่าง ๆ ได้ เราต้องโอนไปตามภารกิจที่เราได้รับมา ขนาด S ก็ 400,000 450,000 
ขนาด M ก็ 600,000 ขนาด L ก็ 1,000,000 ซึ ่งเราขอสภาไปนะครับในช่วงประมาณเดือน
กุมภาพันธ์และจัดสรรไปให้ตามภารกิจท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แล้วเวลาท่ีเขาจะทำโครงการ
ขอจัดครุภัณฑ์ก็มาขอผ่านสภา ซึ่งมันก็มาผ่านสภาตามที่พวกท่านได้รับทราบมาคือการจัดทำ
งบประมาณของผม ปี 67 เรียนตรง ๆ ว่ามันไม่ได้มีการซับซ้อนอะไรมาก อย่างท่ีผมบอกแต่แรกว่า
เป็นการให้เกียรติกับสมาชิก ให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่ ผมเองอาจจะไม่ได้ไปลงดูรายละเอียดมากว่า
แต่ละกองซื้อกระดาษกี่รีม ซื้อปากกากี่ด้าม ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดตรงนั้น ผมให้เกียรติกับทาง
เจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้ ที่เป็นงบประจำ งบบุคลากร งบอะไรต่าง ๆ เป็น
จำนวนเท่าไร มีเงินประมาณการรายรับเท่าไร มีเรื ่องที่จะใช้ไปพัฒนาไปแก้ไขปัญหากับพี่น้อง
ประชาชนเท่าไร คือส่วนหนึ ่งก็มาคุยกับทางสมาชิกว่าท่านมีข ้อเสนออะไรบ้าง ส่วนของ  
ฝ่ายข้าราชการประจำมันก็มีที ่ทำมา ท่านพูดถึงเกี ่ยวกับเรื ่องโครงการอบจ. พบประชาชน 
ในข้อบัญญัติ ปี 2566 ท่านต้ังเอาไว้ 60,000 บาท แต่ในข้อเท็จจริงผมเข้าใจนะครับว่าตอนท่ีต้ังไว้
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อาจจะมองไม่เห็นถึงความสำคัญความจำเป็นในการที่จัดทำโครงการนี้หรืออาจจะคิดว่าไม่ทำ
โครงการนี้เลยด้วยซ้ำไปจึงตั้งงบประมาณไว้แค่ 60,000 บาท แต่ผมเองมีความคิดว่ามันมีคว าม
จำเป็นในการที่เราจะใช้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลงพื้นที่ไปพบกับพี่น้องประชาชน ผมให้
ความสำคัญกับโครงการอบจ. พบประชาชนก็ใช้การบริหารจากงบประมาณที่ใน ปี 66 นะครับ 
บริหารจากส่วนต่าง ๆ  60,000 บาท ที่ตั ้งเอาไว้ไม่พอหรอกครับ เพราะเราไปครั้งหนึ่งเราใช้
ประมาณครั้งละ 40,000 บาท 50,000 บาท ปีนี ้เราจึงมีความจำเป็นตั้งงบอบจ.พบประชาชน 
900,000 บาท 12 ครั้งก็ตกประมาณครั้งละ 60,000 บาท นี่คือท่ีมาท่ีไปของเงินจำนวน 900,000 
บาท เพราะเราดูจากโครงการที่เราไปทำในปีนี้ งบ CCTV กล้อง CCTV เป็นการร้องขอมาจาก
ตำรวจ ซึ ่งมันตรงกับส่ิงที่ผมมีความคิด ผมเคยไปดูงานสมัยที ่ทำหน้าที่เป็นผู ้แทนฯ ไปดูท่ี
ต่างประเทศไปดูของเขามีห้อง TV ดูเป็นร้อย ๆ จอและเห็นทุกซอกทุกมุมตามถนนต่าง ๆ ผมมี
ความคิดว่าถ้าเกิดจังหวัดร้อยเอ็ดมีโอกาสแบบนั้นได้น่าจะดี ผมคิดแม้กระท่ังมีกล้อง CCTV ติดตาม
ทางเข้าจังหวัดร้อยเอ็ด ถ้าเกิดรถต้องสงสัยท่ีได้รับการแจ้งมาผ่านเข้ามาเราจะทราบเลยว่ารถคันนี้
ผ่านเข้ามาจังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว ผมก็มีความคิดก็ตรงกับที่ทางตำรวจขอมา ตำรวจขอมาประมาณ 
6,000,000 บาท ผมประมาณการนะครับ ในส่วนท่ีเราทำ 6,000,000 บาท คือทำส่วนไหนคือรอบ
บายพาส ส่วนในเขตเทศบาลเป็นของเทศบาล ที่เขาขอเรามาคือรอบบายพาสและอีก 500,000 
บาท มันเป็น CCTV โมบายสำหรับติดรถเพื่อไปบริการไปดูกับพื้นท่ีในพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ีเขาจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ครับ เป็นการช่วยทางตำรวจและที่บอกว่าที่ผ่าน ๆ มาเราตั้งงบประมาณซ่อมแซมเอาไว้  
ไม่มีนะครับ เราไม่ได้ตั้งเอาไว้นะครับ ผมไปดูที่โรงพัก ไปดูทีวี ถามว่าทีวีที่ดับไว้ที ่เป็นจอดำ ๆ  
เป็นงบประมาณมาจากส่วนไหน เขาบอกว่ามาจาก อบจ. ผมก็ถามเขาตอนนั้นท่ีผมไปดูผมไม่ได้มา
ทำหน้าที่นายก อบจ.นะครับ ไปดูเพราะความสนใจ ถามเขาว่าทีวีที่ดับ ๆ อยู่นี่เป็นงบประมาณท่ี
ได้รับจากส่วนไหนมา บอกว่าได้รับมาจาก อบจ. ผมก็ถามว่าแล้ว อบจ.ไม่มาซ่อมให้เหรอ เขาบอก
ว่าไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม นี่คือข้อมูลที ่ผมได้รับทราบข้อมูลมา ถามว่าการจัดสรร
งบประมาณอย่างที่ผมได้นำเรียนท่านไปว่าไม่ได้มีความซับซ้อนอะไร ผมทำบนพื้นฐานที่ให้เกียรติ
กับสมาชิก ให้เกียรติกับเจ้าหน้าท่ี ท่านพูดถึงงบกลางท่ีเพิ่มจาก 91 เป็น 99 งบกลางก็คือส่วนหนึ่ง
ที่เราไปใช้เงินกู้ใช้ดอกเบี้ยหรือใช้อะไรต่าง ๆ ครับ ที่เพิ่มขึ้นมาอีก เนื่องจากว่าปีนี้ด้วยที่เรารับ
ภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาเรารับถ่ายโอนมา 100% ก็จริง แต่เรายังมีปัญหา
ด้านบุคลากรที่บุคลากรมาไม่ตามจำนวนจากบุคลากรที่มีเจ้าหน้าที่ 1,000 กว่าตอนนี้มาแค่ 700 
มาแค่ 70% ผมก็มีความคิดว่าถ้าอยากให้การบริการด้านสุขภาพของ รพ.สต. เป็นไปได้ดีต้องเพิ่ม
ความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายสุขภาพให้กับในพื้นที่ในชุมชนก็เลยมีความคิดในการจัดต้ั งเพิ่ม
ศักยภาพให้เงินกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ รพ.สต. ละ 22,000 บาท เพื่อที่จะไปพัฒนาภาคี
เครือข่าย หลัก ๆ ก็คือ อสม. ที่มันเพิ่มขึ้นมา งบบุคลากรที่มันเพิ่มขึ้นมันก็เป็นไปตามกฎหมาย 
ตามกรอบต่าง ๆ นะครับ เรื่องครุภัณฑ์อะไรต่าง ๆ ปีทีแล้วแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรนะครับ เพราะ
เนื่องจากว่ามีการโอนไปเพื่อทำเป็นงบเลือกตั้ง ปีนี้เราก็เลยมีการดำเนินการในการจัดซื้อครุภัณฑ์
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อะไรต่าง ๆ ขึ้นมา ถามว่าครุภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างที่ผมนำเรียน ผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดมากหรอก
ครับ อย่างที่ท่านอาจจะไปรายละเอียด ผมต้องขอบคุณมาก แต่ว่าผมเองให้เกียรติกับข้าราชการ 
ก็คือผมไม่ได้ไปดูหรอกว่ากระดาษกี่รีม ดินสอกี่แท่ง อะไรต่าง ๆ ครับ คือเรื่องการจัดทำงบประมาณ
อย่างที่ผมได้นำเรียนไปตั้งแต่แรก คือ ปี 65 ผมขออนุญาต เนื่องจากว่าผมเองไม่ ทราบข้อมูล 
เลยต้องยอมรับความจริง ส่วนการตั้งงบประมาณอย่างที่ท่านบอกว่าทำไมดูแล้วทิศทางเศรษฐกิจ
มันดีขึ้นทำไมไม่ตั้งไว้เยอะ ๆ เลย ผมก็อยากตั้งนะครับแต่ว่าการจัดตั้งงบประมาณมันทำแบบนั้น
ไม่ได้ครับ ถ้าสมมติว่าเราไม่เหมือนรัฐบาลจัดตั้งงบประมาณถ้าเกิดงบประมาณไม่พอก็ไปกู้ เราทำ
แบบนั้นไม่ได้ครับ เราก็ตั้งงบประมาณตามท่ีเขากำหนดเอาไว้ต้ังต่ำไว้ก่อน แต่ถ้าเกิดว่าในปีนั้นเรา
ได้รับเงินภาษีเพิ่ม ภาษีท่วม เราก็เอาเงินจำนวนนั้นล่ะครับมาเข้าสู่สภาในการขออนุญาตสภาอีก 
ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ  ส่วนโครงการไหนที่ผ่าน ๆ มาถ้าเกิดไม่ได้ทำตามข้อปฏิบัติก็คือตก
เป็นเงินสะสมก็ถูกครับไม่มีซับซ้อนอะไรมากครับการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งประมาณ 
ปี 67 ผมบอกเลยไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก อยากตั้งเยอะครับ แต่เมื่อเขากำหนดเอาไว้ว่าต้องตั้งเอา 
ปี 62 มาเป็นฐาน ท่านก็บอกว่าถ้า ปี 62 ปีนี้มันมากกว่า อันท่ีมากขึ้นเพราะปี 62 เราไม่ได้มีภารกิจ
รับโอน รพ.สต. มา อันท่ีมากกว่า ปี 62 ก็คือภารกิจท่ีเราได้รับโอนมาจากภารกิจ รพ.สต. แค่นั้นเอง
ครับ ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก ส่วนเรื่องที่ท่านพูดเรื ่องถนนหนทาง ตอนแรกผมยอมรับครับว่าผม
หนักใจมาก ผมรู้ว่าพวกท่านได้รับการร้องเรียนมากนะครับเรื ่องถนนหนทาง แต่ผมเองจริง ๆ  
ถ้าเรามีงบประมาณเยอะผมยิ่งอยากหาเครื่องจักรให้มันเพียงพอ เรามี 20 อำเภอ มีชุดซ่อมถนน 2 
ชุด พนมไพรท่านบอกว่าเหลืออีก 3 เส้น ซึ่งผมเองก็ยอมรับว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการไปได้
อีกเร็วแค่ไหน เนื่องจากว่าปี 66 เราก็ตั้งวัสดุไว้แค่ 5,000,000 บาท ส่วนปีนี้ผมก็ตั้งเพิ ่มขึ้นมา 
เพราะผมรู้แล้วว่ามันไม่เพียงพอ ผมทราบครับว่าถนนจังหวัดร้อยเอ็ดมีปัญหา มีปัญหาเพราะเราทำ
ถนนคุณภาพท่ีต่ำมานานและส่ิงท่ีทำมา ทำมาเป็นระยะเวลานานแล้วตอนนี้ยางมันหมดสภาพ ปีนี้
ผมก็เลยคิดว่า อบจ.ร้อยเอ็ดก็ทำถนนที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่แก้ปัญหาถนนท่ีมันพังชำรุดจะทำ
อย่างไร ผมอยากทำครับ แต่งบประมาณมีอย่างนี้ล่ะ ผมรู้ว่าพวกท่านเดือดร้อน พวกท่านลำบาก 
ประชาชนบอกว่าถนนพังไปแก้ปัญหาให้หน่อย ผมได้รับโทรศัพท์เกือบทุกวัน ผมยิ่งอยากเห็นว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนมาวันนี้ แล้วไปซ่อมถนนภายในไม่เกิน 1-2 อาทิตย์ มันควรจะเป็นแบบนั้นด้วย
ซ้ำไปอบจ. แต่ด้วยข้อจำกัดที่มันมีตอนนี้ 20 อำเภอ เรามีชุดซ่อมถนนแค่ 2 ชุด ทั้งปีงบประมาณ 
มีเงินซื้อวัสดุ 5,000,000 บาท ผมถึงบอกว่าเราควรคิดและหาทางจัดการทำอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้น
ก็นำเรียนท่านอาจจะขาดประเด็นไปบ้างนะครับ เด๋ียวท่านก็ค่อยท้วงติง เนื่องจากว่าประเด็นท่าน
พูดเยอะมาก แต่ว่าอย่างที่นำเรียน ปี 65 ผมขออนุญาตว่าในส่วนรายละเอียดไม่ทราบ ส่วนเรื่อง
เงินสะสมจะให้ทาง ผอ.กองคลัง ท่านปลัด ท่านชี้แจง ส่วน ปี 66 อย่างที่นำเรียนว่าการที่ต้ัง
ข้อบัญญัติเอาไว้ต่าง ๆ ผมก็ใช้การบริหารจัดการท่ีพวกท่านต้ังเอาไว้นั่นล่ะบริหารจัดการ ส่วนไหน
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องเข้าสู่สภาผมก็นำเข้าสภาทุกครั้ง ไม่ได้ทำผิดอะไรท้ังส้ิน ส่วนปี 67 ผมต้ังเอาไว้
บนพื้นฐานท่ีว่าเราจะทำอะไร อย่างไรบ้าง ตามนโยบายท่ีผมเคยประกาศเอาไว้และส่ิงจำเป็นท่ีเรา
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จะทำผมมั่นใจว่า ปี 67 การที่มาขอสภามารบกวนสภาในการปรับลด ขอโอน จะไม่มากเหมือน  
ปี 66 ก็ขอนำเรียนกับสภาครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลังช้ีแจงประเด็นท่ีท่านสมาชิกสภาซักถามเพิ่มเติมต่อจากฝ่ายบริหารค่ะ 
ผอ.กองคลัง (นางศิริกมล) เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่ีเคารพทุกท่านนะคะ  สำหรับเรื่อง

ประเด็นเงินสะสมนะคะ เงินสะสมที่ปรากฏในคำแถลง คือเป็นเงินสะสมในระบบ e-laas ซึ่งตาม
บัญชีภาครัฐท่ีระบบเราเซ็ตมาใหม่นะคะ คือเงินตัวนี้ประกอบด้วยทรัพย์สินของ อบจ.ท้ังหมด คือมี
ถนนที่เราก่อสร้างจะไปรวมเป็นทรัพย์สินทั้งหมดคือจะมารวมในระบบ e-laas ตามบัญชีภาครัฐ 
แล้วถ้าเราจะใช้จ่ายเงินสะสมเราต้องมาพิสูจน์ยอดว่าเงินสะสมท่ีแท้จริงของเราเป็นเงินเท่าไร มันก็
จะมีแบบฟอร์มในการพิสูจน์ยอดเงินสะสมว่าเงินสะสมที่เรามีเราจะใช้จ่ายได้เป็นยอดเงินเท่าไร  
ซึ่งเรามีทะเบียนคุมไว้อยู่แล้วว่ามีเงินเท่าไรในการใช้จ่ายมันจะมีแบบฟอร์มการพิสูจน์ยอดก่อนใช้
จ่าย ซึ่งตอนนี้เราก็ติดลบประมาณ 65 ล้านค่ะ ถ้าจะใช้จ่ายก็คือต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบค่ะ ในกรณีเงินสะสม สำหรับการประมาณการรายรับตามหลักเกณฑ์แล้วต้องดูข้อมูล 3 ปี
ย้อนหลังในการท่ีเราประมาณการรายรับไว้ ถ้าสมมติว่าอย่างกรณีเช่นเงินภาษียาสูบ ค่าธรรมเนียม
ยาสูบที่เราจัดเก็บเราประมาณการสมมติว่าปีที่แล้วเราประมาณการ 45 ล้าน แต่ยอดที่เข้าจริง 
ก็คือ 23 ล้าน คือเราก็ต้องดูว่าเมื่อเทียบเคียงแล้วความเป็นไปได้เท่าไหร่ คือการจัดเก็บของเรา  
ถ้าประมาณการโอเว่อร์เกินไปเงินไม่เข้าตามท่ีเราประมาณการ ผลเสียก็คือการท่ีเราต้ังข้อบัญญัติไว้
ในปีงบประมาณนั้นไม่สามารถใช้จ่ายได้ทุกรายการ อย่างปีงบประมาณ 2565 ที่ประมาณการไว้ 
เราติดลบ 18 ล้าน เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในปีงบประมาณเราก็ต้องมาควบคุมการใช้จ่าย
ของเม็ดเงินว่าโครงการไหนท่ีเราไม่สามารถใช้จ่ายได้ นำเรียนท่ีประชุมค่ะ 

ประธานสภาฯ เมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารพร้อมท่านผู้อำนวยการกองคลังก็ได้ตอบประเด็นข้อซักถามของสมาชิกสภา  
มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านดาราณี  ศรีดารา ค่ะ 

นางสาวดาราณ ี กราบท่านประธาน เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก ในระเบียบวาระที่ 6 ในเรื ่องของ 
การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เป็นวันที่ 22 สิงหาคม  2566 ซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างเกิดขึ้น 
วันนี้เราก็เอาร่างข้อบัญญัติเข้าสภาไปด้วยนะคะ วันนี้ทุกอย่างลุ้นไปหมดเลยค่ะ ต้ังแต่เช้ามาเรากัน
ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับนายกเก่า การต้อนรับนายกใหม่ แม้กระทั่งสภาของเราแห่งนี้ 
วันนี้ยังมีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการนำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  
ปี 67 ซึ่งเป็นเม็ดเงินท่ีจะมาดูแลพี่น้องประชาชน ขออนุญาตเท้าความสักนิดหนึ่งนะคะ ขออนุญาต
อ้างอิงเอา พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 13 สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดย่อมเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น และต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ ใจ ไม่อยู่ในความผูกพันแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ วันนี้ 
การอภิปรายต่าง ๆ ของพวกเราก็เป็นพี่น้องประชาชนมอบหมายมา ข้อบัญญัติของเรานั้น ปีนี้ปี 67 
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เล่มหนาเหลือเกิน ข้อมูลดูแล้วก็อันเดียวกันล่ะค่ะ แต่ว่ากระดาษเยอะมาก ข้อมูลเดียวกันอาจจะ
ทำเป็นแท่งบ้าง เป็นตัวหนังสือบ้าง ดิฉันก็เลยอาจจะดูสลับไปสลับมาสักนิดหนึ่ง ด้วยงบประมาณ
ของเราปีนี้ งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน 759,708,400 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณท่ีมากขึ้น ท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด หากจำไม่ผิดท่านได้พูดว่าให้เราเทียบเคียงกับ ปี 62 มันเป็น
โอกาสอันดีมากที่ดิฉันเปิดดูตั้งแต่ปี 62 มา 63 64 65 66 และที่ท่านพูดเสมอว่าในปีงบประมาณ 
2566 ท่านไม่ได้อยู่ในการร่วมร่าง แต่ว่าด้วยความเคารพค่ะท่านนายก ปี 66 พวกเราเอง ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจเช่นกันค่ะ เราก็เช่ือในการทำงานของผู้อำนวยการกองต่าง ๆ ว่าจะสามารถบริหารจัดการ
บุคคลได้ และบริหารงาน อบจ. เพื่อให้รอคอยผู้บริหาร ตัวสมาชิกเองเราเองก็นำปัญหาต่าง ๆ เข้ามา
คุยกับท่านปลัด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราขับเคล่ือนไปได้ หลังจากนั้นมาท่านนายก
ก็เข้ารับตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นภารกิจใด ๆ ก็แล้วแต่ ท่านบอกตรงนี้ไม่ได้ใช้ขอโอนมาใช้ตรงนั้นตรง
นี้ได้ไหม สมาชิกไม่ได้มีปัญหาสิ่งใด เพราะว่าเราทราบดีว่าท่านนายกมีพันธกิจ มีภารกิจที่รับปาก
กับพี่น้องประชาชนหรือเป้าหมายในการทำงาน พวกเราเองก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทุกครั้งท่ี
มีการขอโอนหรือว่าปรับเปล่ียนส่ิงใดก็แล้วแต่ในข้อบัญญัติปี 66 พวกเราเองก็ให้การสนับสนุน วันนี้
พวกเราก็มีความห่วงใยในงบประมาณปี 67 ซึ่งท่านบอกว่ามันจะลดลงนะท่านสมาชิก ก็มีความ
ห่วงใยของสมาชิก ดิฉันขอเปิดไปที่หน้าที่ 6 ขอมองเป็นภาพรวม ด้านงานบริหารทั่วไป ก็คือ  
งานบริหารงานทั ่วไป 98,704,000 บาท งานร ักษาความสงบภายใน 21,208,200 บาท  
งานการศึกษา 100,328,240 บาท งานสาธารณสุข 169,529,660 บาท งานสังคมสงเคราะห์ 
4,506,160 บาท งานเคหะและชุมชน 4,123,640 บาท งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2,318,600 บาท งานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 20,840,640 บาท งานอุตสาหกรรม
และการโยธา 230,810,970 บาท งานการเกษตร 7,624,980 บาท และงบกลางอีกก็คือ 
99,713,310 บาท หากทุกท่านได้นำงบปี 67 ไปเทียบเคียงกับปี 66 ทุกอย่างแทบจะเหมือนกัน
หมด สิ่งที่โดดมาเลยก็คือเรื่องของงานสาธารณสุข ซึ่งตรงนี้เรารับภารกิจมาเงินก็ตามมาด้วยเรา
เข้าใจได้ ซึ่งมันอยู่ในหน้า 266 ข้อ 2 ค่าใช้จ่าย ก็คือ 2.2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน จำนวน 145 ล้าน ซึ่งเป็นตัวกลม ๆ  วัตถุประสงค์ก็คือ
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตรงนี้ก็คงจะเป็นภารกิจท่ีท่านนายกจะต้องดูแล รพ.สต. 
เราเองก็จะเฝ้าติดตามดูนะคะว่างบประมาณ 145 ล้านนี้จะลงสู่ รพ.สต. แบบใด การทำงานเป็น
แบบใด เพราะตัวเลขนั้นกลม ๆ และวัตถุประสงค์ก็มันเป็นภาพรวม ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้โดดเด่นขึ้น 
ก็ไม่แปลกค่ะ เพราะว่าเรามี รพ.สต. มาเพิ่ม บุคลากรหรือแม้กระทั่งของใช้ต่าง ๆ ตรงนี้เราเอง  
ก็ต้องมีให้เขา บริการเขา ตรงนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนของเราสุขภาพจะได้ดีขึ้น ป้องกันดีกว่ารักษา 
และที่หายไปเยอะสักหน่อยก็คือจะเป็นงานอุตสาหกรรมและการโยธาจากครั้งที ่แล้ว ปี 66  
เราประมาณเป็นตัวเลขกลม ๆ ประมาณ 277 ล้าน ปีนี้เราเหลืออยู่ที่ 230 ล้าน ดิฉันอยากจะนำ
เรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารนะคะว่าจริง ๆ แล้ว ดิฉันแทบจะอ่านทุกตัวหนังสือนะคะว่า
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อำเภอใด เขตใด ได้รับโครงการหรือว่าได้รับการแก้ปัญหาจากท่านนายกแบบใด ดิฉันก็คิดอยู่เสมอ
ว่าท่านนายกจะมีความเสมอภาค เพราะว่าทุกอำเภอทุกเขตพื้นที่มีปัญหา เพียงแต่ว่ามากและ
เร่งด่วนมากขนาดไหน เท่าท่ีดูมันก็แตกต่างกันมากเหลือเกินนะคะ ถ้าท่านบอกว่าท่านพยายามรับ
วัฒนธรรมของสมาชิกโดยการฟังปัญหาของสมาชิก เราเองก็นำปัญหามาให้ท่านได้รับทราบ ท่านก็
พยายามรับวัฒนธรรมของพวกเราว่าคือนำเอาปัญหาของท่านสจ. ไปตราไว้ในข้อบัญญัติ ก็ต้อง
ขอบคุณท่านนายกเป็นอย่างยิ่งนะคะท่ีอยู่ในร่างแห่งนี้ แต่ว่าดิฉันก็ไม่ทราบว่าส่ิงใดท่ีเป็นตัวช้ีวัดว่า
อำเภอนี้ต้องแก้ไขมาก อำเภอนี้ต้องแก้ไขน้อย ดิฉันก็ยังพูดเสมอว่าจริง ๆ แล้วก็มันน่าจะถัวเฉล่ีย
ในทุกอำเภอ 20 อำเภอ ไม่ว่าจะเป็นเขตใดก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะ ขอแต่ว่า 20 อำเภอของเรานั้นมี
ความแทบจะใกล้เคียงกัน ใช้คำว่าใกล้เคียงกันอันนี้ฝากท่านนายกด้วยในเรื่องของงบอุตสาหกรรม
และการโยธาตรงนี้ถือว่ามันหายไปเยอะและท่านนายกก็บอกว่าเรามี รพ.สต. เราก็เอาไปไว้ใน  
รพ.สต. และฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ เมื่อสักครู่ขออนุญาตเท้าความนะคะ ท่าน ธนพล โอฆะพนม 
ขออนุญาตเอ่ยนามค่ะ ท่านพยายามท่ีจะเท้าความและทำให้เราได้เห็นภาพ เนื่องจากว่าไล่มาต้ังแต่
ปี 62, 63, 64, 65, 66 มันมีล็อคเกอร์ค่ะ มันมีล็อคเกอร์จริงนะคะว่าแทบจะเป๊ะ ๆ เลยค่ะ ไม่ว่าจะ
เป็นงานซื้อปากกาดินสอ ไม่ว่าจะเป็นงานค่าแม่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนแทบจะเป๊ะ ๆ ตรงนี้
อาจจะเป็นด้วยข้อกฎหมายก็ดีหรือแม้กระท่ังเรื่องค่าใช้จ่ายจริงท่ีมันเกิดขึ้น ดิฉันก็เพิ่งทราบและต้ัง
ข้อสังเกตจากท่านสุนทร วงค์ศรีมี นะคะท่ีท่านพูดเรื่องของเงินเดือน เราแทบจะไม่เอ๊ะใจ เพราะว่า
เราไม่เคยไปแตะเลย เราก็เช่ือด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีของข้าราชการทุกท่าน 
ท่านปลัดหรือแม้กระท่ังท่านรองปลัดก็คงจะกล่ันกรองมาอย่างดีแล้ว แต่เราก็มาต้ังข้อสังเกตเช่นกัน
ค่ะว่าเงินบางตัวได้ใช้จริงไหม เงินบางตัวตั้งเผ่ือหรือเปล่า ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตท่ีดีอย่างหนึ่ง  
ท่ีทางสมาชิกเองได้เป็นข้อห่วงใยท่ีท่านนายกได้พูดเมื่อสักครู่และท่านนายกได้กล่าวว่า ท่านนายก
ให้เกียรติเจ้าหน้าท่ีทุกท่านแต่ละกองในเรื่องของการทำงบประมาณเข้ามาเพื่อเสนอผู้บริหารว่า 
แต่ละกองนั้นใช้เงินอะไร ดิฉันข้ออนุญาตนำเสนอท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะคะว่า   
หากสังเกตเราซื้อแอร์ เราซื้อล็อกเกอร์เหล็ก เราซื้อโต๊ะ เราซื้อเก้าอี้ ซึ่งมีอยู่ในข้อบัญญัติทุกปี  
แล้วมันเป็นวัสดุท่ีไม่ได้ใช้แล้วหายไป ถ้าเป็นปากกาดินสอ ยางลบหรือหมึกหรืออะไรดิฉันทราบได้ 
อาจเป็นกระดาษดิฉันทราบได้ว่าของมันใช้แล้วหมดไป แต่ของบางอย่าง ที่ไม่ว่าจะเป็นแอร์มันคง
เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ปีต่อปีหรือ 2 ปี 3 ปี ตรงนี้มันเหมือนกับเราเอาเงินไปหยอดไว้ในล็อกเกอร์ 
เพื่อให้มีทุกครั้งมีทุกปีแต่จะใช้หรือไม่ ไม่ทราบ อันนี้อยากตั้งข้อสังเกตจริง ๆ นะคะท่านนายก  
หากเป็นไปได้ดิฉันอยากตั้งคณะกรรมการด้วยซ้ำ ก่อนที่เราจะนำร่างเข้ามา มาคุยกันเลยว่ากองนี้
เดินไปดูเลยว่าแอร์เป็นอย่างไร ล็อกเกอร์เป็นยังไงพังจริงไหม คอมพิวเตอร์พังจริงไหม เพราะอะไร 
1. หากมันเป็นจริงพี่น้องข้าราชการของเราจะใช้ของพัง ๆ หรือว่าของเก่า ๆ มันเป็นไปไม่ได้ 
เพราะว่ามันเป็นน่าเป็นตาของพวกเรา ดิฉันอยากมีคณะกรรมการนี้เกิดขึ้นเหลือเกิน เพราะว่าอะไร 
1. จะเป็นผลดีกับฝ่ายราชการด้วยนะคะว่าบางกองอาจจะทู่ซี้ใช้ไปก่อน เพราะว่าอาจจะไม่มีตังค์ซื้อ
หรือยังไม่ขอก็ได้ หากเรามีคณะกรรมการนี้ เกิดขึ ้นดิฉันมั ่นใจค่ะว่า ขอโทษค่ะ ขออนุญาต
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ยกตัวอย่างแอร์ของพวกเรานี่ค่ะ ดิฉันก็อยู่มา 10 กว่าปีแล้ว ก็เลยยกตัวอย่างให้ฟั งนะคะว่าของ
บางส่ิงบางอย่างท่ีมันจะต้องเปล่ียนท่ีมันจะต้องซื้อ หรือปีนั้น ๆ ต้องซื้อจริง ๆ ดิฉันอยากให้เราซื้อ
กันจริง ๆ ไม่ใช่ว่าเราไปหยอดเงินไว้ในล็อกเกอร์เฉย ๆ  เพื่อให้มันครบองค์ เพราะเงินส่วนนี้  
เราสามารถนำไปทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ อย่าให้ได้ว่าพอมาเปิดข้อบัญญัติดูแล้ว  
เราเอื้ออำนวยให้กับฝ่ายประจำ ซึ่งเขาไม่รู้ว่าใช้จริงหรือไม่ใช้จริง แต่มันตราไว้ในข้อบัญญัติค่ะ  
ท่านนายก ดิฉันก็อยากจะฝากว่ามันทำให้เราได้ดูว่าข้อบัญญัติแต่ละปีมีล็อกเกอร์ของมันเองจริง ๆ 
เพียงแต่มากแต่น้อย หากสิ่งใดไม่ได้ใช้หรือหากสิ่งใดไม่จำเป็น ต้องซื้อเราเองนำเงินตัวนี้ไปทำตาม
พันธกิจท่ีท่านนายกรับปากไว้กับประชาชนดีไหมหรือจะนำมาซื้อวัสดุเพื ่อซ่อมแซมถนนดีไหม  
ซึ่งปีนี้ท่านต้ังเพิ่มจากปีท่ีแล้วอีก 2 ล้าน จาก 5 ล้าน เป็น 7 ล้าน ดิฉันดูในข้อบัญญัตินะคะ ตรงนี้
เราอาจจะทำเพิ่มได้ไหมหรือเราจะเอาไว้ไปซื้อรถซ่อมถนนดีไหม ถ้าเราใส่ใจกับเรื่องนี้เม็ดเงินของ
พวกเราก็จะสามารถนำออกมาใช้กับพี่น้องประชาชนได้ แม้กระทั่งเรื ่องของการอบรม การจัด
สัมมนา ดิฉันพูดด้วยความจริงใจนะคะว่าของบางส่ิงบางอย่างเราก็ทำไปตามแบบท่ีจะต้องทำ อบจ.
ต้องทำแบบนี้ ๆ จริง ๆ ดิฉันอยากให้ท่านนายกได้มีมิติใหม่ในเรื่องของการทำงาน บางอย่างของ
บางอย่างท่ีไม่จำเป็นจะต้องทำเราเอาส่วนนี้ไปทำอย่างอื่นได้ไหม เพราะว่า มันทำให้เราต้ังข้อสังเกต
ว่าล็อกเกอร์ทุกล็อกมันเหมือนกับว่าทุกปีเอาไปหยอดไว้ ๆ เพียงแต่ว่าหยอดมากหยอดน้อย ดิฉัน
ต้ังข้อสังเกตคือปีท่ีแล้วบอกว่า ปี 66 บอกว่างบ อบจ. พบประชาชนต้ังไว้ 60,000 บาท มันก็สวน
ทางกับการทำงานของพวกเรา ปีนี้ท่านนายกก็เลยตั้งเพิ่ม ดิฉันก็เห็นดีด้วยนะคะ เพราะว่าการไป
พบประชาชนทุกอำเภอมันทำให้เรามีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากขึ้น อาจจะเป็นด้วยว่าเรา
ไม่มีผู้บริหารเราก็เลยไม่รู้ว่าก่อนนี้จะได้ใช้หรือไม่ก็เลยตั้งไว้เท่านั้นนะคะ ตรงนี้ก็ต้องนำเรียนว่า
บางอย่างดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านนายก บางอย่างก็เหมือนกับว่าเราเองประมาทกับการทำงานหรือ
เปล่าหรือว่าเราชินกับการทำเล่มแบบนี้ ๆ จะต้องทำแบบนี้ อันนี้อยากฝากไว้ ซึ่งพวกเราเองเป็น 
ในนามสมาชิก เราออกไปหาพี่น้องประชาชน การสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนกลับไม่ได้พูด
เรื่องอบรม กลับไม่ได้พูดเรื่องอะไร อาจจะพูดเรื่องของแหล่งน้ำอาจจะพูดเรื่องของน้ำด่ืมน้ำกินน้ำใช้ 
อาจจะพูดเรื่องของถนนหนทางเรื่องไฟส่องสว่าง ตรงนี้อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะ เพราะว่าดิฉันได้
อภิปรายเสมอเรื่องของนวัตกรรมท่ีเราเพิ่มเติมข้ึนมาในการทำถนนก็คือเรื่องของไฟโซล่าเซลล์ ดิฉัน
ไม่ทราบว่าท่านนายกอาจจะตั้งไว้ในงบส่วนรวมหรือเปล่านะคะว่า ทำอย่างไรเราจะมีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาว่าถนนที่ อบจ.ไปทำก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้ แต่ไฟ  
มันสึกหรอแล้วมาซ่อมได้ไหม มันไม่ส่องสว่างแล้วมาซ่อมได้ไหม มันโดนขโมยไปแล้วมาซ่อมได้ไหม 
ดิฉันอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เช่นกันค่ะ เรื่องของงบประมาณตัวนี้ท่านนายกจะเอาส่วนไหนมาดูแล 
ในส่ิงที่เรามีอยู่แล้วหรือในอนาคตที่เราจะทำถนนแล้วเรามีนวัตกรรมตัวนี้เกิดขึ้นมา ถามว่าดีไหม 
ดิฉันบอกเลยค่ะว่าดี อาจจะไม่ทำตลอดเส้นทางแต่ว่าเรามีในมุมอับหรือหัวโค้ง แต่ว่าเราเองต้อง  
ตั้งเงินในการซ่อมบำรุงด้วยและเรื่องของถนนหนทางที่เป็นเรื่องของคอสะพาน ฝากท่าน ผอ.กอง
ช่างนะคะว่าทุกคอสะพานของเราที่เราไปทำถนน เราไม่มีราวสะพานเลยอยากจะฝากเรื่องนี ้ไว้ 
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ดิฉันพูดมา 2 ปีแล้ว 2 ครั้งแล้วนะคะว่าการไปทำถนนของพวกเราอย่าลืมออกแบบราวสะพานด้วย 
เพราะทุกครั้งท่ีทำแม้กระท่ังถนนท่ีดิฉันได้รับการดูแลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 66 นั้นก็มี
สะพานเช่นกันแต่ว่าก็ไม่มีราวสะพานนะคะ ฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารด้วยนะคะ เรื่องนี้ดิฉัน
เลยเป็นข้อสังเกตให้เราได้เห็นว่าข้อมูลของเพื่อน ๆ ท่ีพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเพิ่มขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของล็อกเกอร์ต่าง ๆ มันทำให้สมาชิกทุกคนได้หันมาดูว่ามันเป็นจริงในล็อกเกอร์มีเงิน
เกิดขึ้น มันก็เลยทำให้เราได้คิดว่าถ้าเรามีคณะกรรมการ ตัวนี้หรือว่ามีผู้ติดตามประเมินผลว่าปีนี้เรา
ได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง เสร็จแล้วเราได้ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไรตัวนี้อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะว่า   
จริง ๆ แล้ว คณะกรรมการประเมินและติดตามผลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเราก็มีเราก็ต้ัง 
เพียงแต่ว่าด้วยการขับเคล่ือน ความจริงใจ มันก็ต้องเกิดขึ้นกับฝ่ายบริหารด้วยและฝ่ายสภาด้วยว่า
เราจะทำกันจริง ๆ ไหม เราจริงจังไหม เพราะว่าของบางส่ิงบางอย่างท่านอาจจะคิดดีนะคะ แต่ว่า
ผลสัมฤทธิ์ของมัน มันสัมฤทธิ์หรือเปล่า ดิฉันฝากไว้ด้วย ยกตัวอย่างเช่น CCTV ค่ะ เป็นความคิด 
ที่ดีมากค่ะท่านนายก แต่มันจะสัมฤทธิ์ไหม เพราะว่าดิฉันก็อยู่มาในสมัยของท่านมังกร  ยนต์
ตระกูล ท่านนายกมีความคิดท่ีดีคืออยากจะป้องปรามอาชญากรรมและมีกล้องเพื่อท่ีจะดู ไม่ว่าจะ
เป็นอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ เพื่อท่ีจะเป็นหลักฐานภาพหลักฐานให้กับพี่น้องประชาชน 
แต่ว่าผมสัมฤทธิ์ของเราหลังจากเรามอบให้ตำรวจแล้ว เขาตั้งค่าซ่อมบำรุงไว้ไหม ไม่ใช่อะไรก็โยน
มาท่ี อบจ. ของ อบจ. ๆ แต่จริง ๆ ผลจริง ๆ เราก็ถามนะคะว่าตกลงเป็นของใครกันแน่ เป็นเงินเรา 
เราซื้อให้มอบให้ทางตำรวจดูแลหรืออย่างไร จริง ๆ พันธกิจตรงนี้ต้องเป็นมอบหมายว่าถ้ามอบให้
ตำรวจแล้ว ตำรวจมีเงินดูแลไหม มีเงินซ่อมบำรุงไหม มีเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการดูหรือว่าการขอ
ข้อมูลของพี่น้องประชาชนว่าถ้าสมมติว่าแยกนี้มีกล้องพี่น้องประชาชนสามารถขอข้อมูลได้ไหม  
ตรงนี้ต้องตั้งวอลลูมนะคะ ต้องตั้งคณะประชุมนะคะ ถามว่าความตั้งใจจริงของท่านนายกดีไหม  
ดี แต่ว่าท่านนายกค่ะอุบัติเหตุหรือว่าอาชญากรรมไม่ได้มีแค่เขตในเมืองค่ะ หนองพอกก็มี โพนทอง
ก็มี เสลภูมิก็มี ท่านนายกจะตอบคำถามอย่างไรกับอำเภอต่าง ๆ ที่ไม่ ได้รับการสนับสนุน ตัวดิฉัน
เองก็มีความคิดนะคะเหมือนกัน ถ้ามีกล้อง CCTV ตามแยกต่าง ๆ ตามมุมต่าง ๆ ที่เป็นมุมอับเรา 
ก็คงจะดี ท่านนายกก็บอกเพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรม ดิฉันอยากจะฝากท่านประธานผ่าน
ไปยังท่านนายกนะคะว่ามันไม่ได้มีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะในเมือง ตามอำเภอต่าง ๆ ก็มีเช่นกัน ตรงนี้
ถามว่าเราตั้งไว้วัตถุประสงค์หรือความตั้งใจจริงของฝ่ายบริหารดีไหม ดี แต่ว่าท่านอย่าลืมค่ะว่า
ผลสัมฤทธิ์คืออะไร ท้ายที่สุดแล้ว ฟีดแบ็คกลับมาก็มาต่อว่า อบจ. ว่าเป็นกล้องลัมมี่ มีไว้เฉย ๆ  
ไม่เห็นมีข้อมูล ไปขอข้อมูลไม่ได้ ตรงนี้ไม่อยากให้เกิดข้ึนจริง ๆ ค่ะ เป็นข้อห่วงใยก็เลยอยากจะฝาก
เพื่อน ๆ สมาชิกช่วยกันดูนะคะ โดยเฉพาะดิฉันก็มาดูอีก สุดท้ายค่าเก้าอี้อัฒจันทร์ 3,348,000 
บาท ซึ่งวันนี้เราขอสภาเพื่อที่จะทาสีเก้าอี ้อัฒจันทร์ ดิฉันอยากจะฝากท่านประธานผ่านไปยัง
ผู้บริหารนะคะว่าการทำงานมันซ้ำซ้อนกันไหมหรือถ้าเป็นไปได้เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้เพิ่มเติมหรือ
อย่างไรดิฉันก็อยากจะฝากไว้ เท่าท่ีดูท่านนายกก็พยายามท่ีจะส่งเสริมเรื่องของการกีฬา เพราะว่า
เท่าท่ีเปิดดูก็มีเพิ่มเติมขึ้นก็คือเรื่องของการกีฬาท่ีจะรับการปรับปรุงแต่ดิฉันก็อยากจะฝากไว้อีกค่ะ
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ว่าสนามกีฬากลางจริง ๆ แล้ว หากมีค่าธรรมเนียม หากมีวิธีปฏิบัติที่ประชาชนหรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ จะมาขอใช้ดิฉันก็อยากจะให้ตรงนี้มันขับเคล่ือนไปได้ด้วยดี เพราะว่าสนามกีฬาของเราเป็น
ของใช้ส่วนรวม ซึ่งถ้าสมมติว่าตามขั้นตอน ถ้าเราให้บริการพี่น้องประชาชนได้ดิฉันอยากจะให้เรา
ได้สร้างเงื ่อนไขขึ้นมาเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชน เป็นข้อห่วงใยจริง ๆ ค่ะท่านนายก  
ล็อกเกอร์ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในข้อบัญญัติ ปี 67 เทียบเคียงกับปี 66 แล้ว คล้าย ๆ กันค่ะท่านนายก และ
อยากจะฝากไว้อีกว่าท่านนายกจะบอกว่าท่านนายกไม่อยู่ในการจัดทำร่างปี 66 แต่ว่าท่านนายกใช้
งานปี 66 ไม่ว่าจะเป็นงานโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงใดก็แล้วแต่เวลาท่ีเราได้รับการบริการเราก็ขอบคุณ
มาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอบคุณมาท่ีท่านนายก ดิฉันก็เลยบอกว่า อย่าบอกว่าพวกคุณทำ 
ผมยังไม่ได้ทำ ดิฉันว่าของแบบนี้ขับเคล่ือนไปด้วยกันค่ะ ไม่ท่านนายก มีสภา ขับเคล่ือนไปด้วยกัน 
วันนี้ท่ีเราพูดเป็นข้อห่วงใยจริง ๆ ค่ะว่า ล็อกเกอร์ต่าง ๆ นั้น มันได้ใช้จริงเหรอ หากเป็นไปได้ดิฉัน
อยากจะพาต้ังคณะกรรมการเพื่อท่ีจะดูจริง ๆ เดินดูเลยค่ะแต่ละห้องแต่ละกองขาดจริงไหม ถ้าขาด
จริงซื้อให้เขาค่ะ เพราะว่าเป็นหน้าเป็นตาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และแต่ละกองคือพี่น้อง
ข้าราชการเป็นหน้าเป็นตาคอยขับเคลื่อนงานให้พวกเรา อย่าให้เขาขาดเหลืออะไรทั้งสิ้น แต่ว่า  
ถ้าไม่ได้ใช้นำส่วนนี้ไปก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาจะอภิปรายเพิ่มเติม ท่านวรการ  กมลเลิศ เชิญค่ะ 
นายวรการ กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกที่เคารพ ผมวรการ  กมลเลิศ จากหนองฮี ท่านประธานครับ 

นั่งฟังนาน ๆ แล้วก็งงกับตัวเลข งงกับระเบียบวิธีการ ยังแปลกใจอยู่นอกจากงงแล้วก็ยังแปลกใจอยู่
ว่าการประชุมวันนี้ไม่ค่อย Active ไม่ค่อยกระตือรอืร้น ปกติผมจะได้พูดเป็นคนท้าย ๆ เกือบทุ่มแล้ว 
แต่วันนี้ขึ ้นมาเป็นคิวที่ 3 ที่ 4 ครับท่านประธานครับ การทำข้อบัญญัติถือว่าเป็นการอนุมัติ  
เป็นการเห็นชอบของสมาชิกท่ีสำคัญในรอบปี ผมเคยติดตามเคยต้อนรับกับท่านนายก ท่านก็พูดกับ
สมาชิก ท่านก็พูดกับประชาชนพี่น้องชาวบ้านบอกว่าท่านไม่ได้ทำข้อบัญญัติปีนี ้ คล้าย ๆ กับ 
ท่านไปสะท้อนปัญหาไปเก็บปัญหามา คือพอไปเห็นแล้วท่านก็บอกว่าปีนี้ผมไม่ได้ทำกับมือ ผมก็
มั่นใจว่าปีต่อไปคือปี 67 ต้องดีขึ้น แต่ท่านประธานครับผมมาดูแล้วผมเป็น สจ.ใหม่แต่อายุมาก  
ครั้งนี้เป็นครั้งท่ี 3 ท่ีพิจารณา แต่ดูแล้วไม่ต่างจากเดิมเลย เป็นเหล้าเก่าในขวดเก่าและปิดฉลากใหม่ 
คุณภาพมันอยู่ในแก้วมั้งไม่ได้หมักด้วยไม้โอ๊กมั้งมันค่อยกร่อยลง คือผมดูและโดยเฉพาะที่ฟัง  
ท่านพูด ท่านบอกว่าท่านเชื่อใจเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องเสนอมา ผมเชื่อว่าท่านเชื่อใจ แต่ผมมองท่าน
ตามใจ คือเขาเสนอมาท่านทำหมดเลย ท่านลืมเห็นความเดือดร้อนของพี่น้อง สมาชิกขึ้นพูดเอา
ความเดือดร้อนเอาปัญหามาเล่าสู่กันฟัง แต่ท่านได้ใช้งบประมาณที่ท่านได้กันอยู่ในมือใช้ลงไป  
ในส่วนนั้นมากน้อยแค่ไหน ผมจะไม่บอกว่าหน้านั้นหน้านี้แต่ผมจะช้ีให้เห็น อย่างงบค่าเช้ือเพลิงใน
กองช่างต้ังแต่ปี 64 จนปี 67 ก็ 5 ล้านเหมือนเดิม มันมีระเบียบว่าต้องต้ัง 5 ล้านไหม เกินไปได้ไหม 
ผมก็ยังงงอยู่ว่าทำไมไม่ต้ังเพิ่ม เพราะว่ารถก็ซื้อเพิ่มทุกปีหรืออย่างวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย ปูน อะไร
ท่ีว่า 5 ล้าน 3 ปีซ้อน ปีนี้ท่านขึ้นให้ 7 ล้าน แต่ปัญหานะครับ วันนี้นะครับลูกแพรคนใหม่ไหมไทย
คนเดิมมาด้วยกันครับ ผมไปรับท่านประไพที่บ้านโพนดวน จากบ้านหนองคูณที่ฝั่งหนองฮีข้าม  
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ลำน้ำเสียวไปจากบ้านหนองคูณไปบ้านหัวดงบอกเลยว่าลำบากเหลือเกินไม่อยากว่าลำบากขนาด
ไหนหรอกครับ แต่ว่าผมว่ามันลำบากจริง ๆ แต่ผมดูงบประมาณท่ีท่านจัดสรรท่านไม่ได้ไปดูว่าทำไม
ไม่ถึง และผมอาจจะพูดวกไปวนมา อย่างจอโปรเจคเตอร์หรืออะไรท่ีเขาเรียก 3 ล้าน ท่านตั้งได้  
แต่สมมติว่าท่านจะตั้งให้เป็น 10 ล้าน 15 ล้าน ในการที่จะไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น ้อง  
การสัญจรไป-มา มีที่ไหนไม่ลำบาก ผมถามว่ามีที่ไหนไม่ลำบากนอกจากในเมือง เขาขับรถมาจาก
กรุงเทพฯ แม่ปลุกลูกถึงบ้านแล้ว คือเขายังไม่เห็นบ้านหรอก ถนนมันกระเด้งกระดอน เขารู้เลยว่า
มันจะถึงบ้านแล้ว ท่านต้องดูตรงนี้ ผมก็เข้าใจเจ้าหน้าท่ีสำนักงานเหมือนกันว่าก็เดือดร้อน แต่บาง
ที่ผมก็สงสัยอยู่วกไปวนมา ผมไปติดต่อกองช่าง กองสาธารณสุข ผมว่าเข้าคีรีวงกตนะ ถ้าใครเกิด
ทันยุคหลัง ๆ วกไปวนมา ก็ยังมีตู้มีอะไรเยอะแยะ แต่ก็ไม่ว่าหรอกท่านซื้อได้ก็ซื้อไป แต่ว่าผมเสนอ
ให้เห็นว่าเขาเดือดร้อน เดือดร้อนจริง ๆ หรืออย่างงบซ่อมแซม น้ำท่วมโพนทราย จังหาร เชียงขวัญ 
หนองฮี มีหนึ่งเส้น กองช่างออกไปสำรวจ สำรวจแล้วก็เฉย จนบัดนี้ก็ยังไม่มีการไปซ่อมแซม  
เสียงพี่น้องมันสะท้อนผ่าน สจ. มันไม่ค่อยดัง ถ้ามันดังมันก็ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมนะครับ 
เพราะว่าท่านต้องจัดสรรปีนี้ล่ะ เพราะโอกาสของท่านมาถึงแล้ว ท่านต้องจัดสรรถึงจะมากจะน้อย 
ก็พี่น้องเราครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนหนทางลำบาก ไม่ว่าเส้นไหนก็เหมือนกัน และท่ีฝากมาจาก
คนในนี้ล่ะครับไปซ่อม ก็ต้องขอบคุณท่านล่ะครับ เมื่อวานกับ 2 วันแล้วเขาไปซ่อมถนนหนองฮี  
แต่ไปเส้นถนนน้ำท่วม รถซ่อมบำรุงมี 2 หน่วย แต่ว่าส่ิงท่ีเขาพูดจริง ๆ ก็คือวัสดุต้ังไว้เขตผม ผมก็
ยังมานั่งคิดท่ีต้ังน้อยก็เพราะว่าไม่ค่อยซื้อไหมพอใช้ไปเด๋ียว ๆ ก็หมด นอกจากน้อยจะไปซ่อมบำรุง
แล้ว ผมไม่ได้อิจฉาอปท.ที่อยู่ใกล้นะคือเวลาเขามี อปท.ที่อยู่ใกล้เขาก็เอาไปซ่อมส่วนที่อยู ่ใกล้ 
หนองฮี โพนทราย อยู่ไกลไม่คุ้มกับค่าขนส่งแล้วทำไมในส่วนซ่อม สร้างมันไม่พอก็ซ่อมให้มันพอ 
ท่านเคยพูด ณ ที่แห่งนี้ ท่านบอกว่าอบจ.หลาย ๆ แห่งมีหน่วยซ่อมบำรุง 6 แห่ง 8 แห่ง แต่เรา 2 
แห่ง วัสดุที่จะไปซ่อมยังไม่มี และท่านลองเช็คดูครับการลงเวลาการออกพื้นที่ในหนึ่งปีมันมีวันทำ
การกี่ที่และไปกี่วัน คือรถเยอะปีก่อนโน้น 52 ล้าน ปีนี้แค่ 6 ล้าน ก็ไม่ว่าหรอกถ้าจะเกิดประโยชน์
กับพี่น้องและสิ่งหนึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านประธานครับแล้วปีนี้รถขุดเจาะบาดาลครับขอเพิ่มเติม  
ซื้อมา 2 คันแล้วใช่ไหม แต่ท่านครับท่านเคยสอบไหมว่าขุดได้กี่บ่อ ผมเคยเสนอแนะในที่ตรงนี้ว่า 
15 ล้าน ถ้าเราเปลี่ยนจากซื้อมาเป็นจ้าง ได้ 600 บ่อนะปีหนึ่ง พี่น้องก็จะได้รับการแก้ไขอย่าง
ฉับพลัน แต่ถ้าขุดเจาะอย่างนี้อ ีกกี ่ปีจะถึง ฉะนั้นฝากไว้ แล้วอีกเรื ่องหนึ่งก็เรื ่องการศึกษา 
การศึกษาท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ. ส่ิงท่ีต้องขอบคุณและส่ิงท่ียกย่องก็คือเรื่องโรงเรียนกีฬา 
แต่ไม่ได้ไปดูหรอกครับแต่ว่าผลสัมฤทธิ์เนื้องานมันออกมา พอดีลูกหลานอำเภอหนองฮีเป็นตัวของ
ประเทศไทยกีฬาวอลเลย์บอลไปแข่งท่ีต่างประเทศ เสร็จแล้วพ่อเขาก็ดีใจทำพิธีบายศรีสู่ขวัญอย่าง
ใหญ่โตและเขากล่าวถึง และเป็นการขจรขจายไปว่ามันได้ผลแล้วในความเป็นเลิศเรียนโรงเรียน
เฉพาะทางเห็นผลแล้ว บางทีอาจจะไปติดทีมชาติในระดับสูงขึ้นก็เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผลิตผล
จากโรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด อันนี้ผมเชื่อใจท่านนายกครับท่านประธาน เพราะว่าท่านอยู่ในวงการนี้
มานาน ทำกีฬาฟุตบอลของร้อยเอ็ดเราเป็นที่ทราบกันดี ฉะนั้นอีก 3 โรงเรียนครับ ผมไม่มั่นใจว่า  



  รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  |  47 

 

3 โรงเรียน ซึ่งตอนที่รับโอนมาท่านก็ไม่รับโอนมาหรอกในสมัยนั้น แต่ก็มีความตั้งใจว่าจะเอา
โรงเรียนเข้ามาในสังกัดของ อปท. เพื่อให้เป็นต้นแบบ ให้เห็นว่าอปท.ทำได้ ก็ไม่ถึงกับขนาดว่า 
เป็นโรงเรียนสาธิตหรอกแต่ก็ให้แสดงศักยภาพว่าอปท.ทำได้พร้อมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
งบประมาณด้านอะไรก็ตาม แต่ผมก็อยากจะย้อนไปดูว่าในปัจจุบัน หรือในขณะนี้ให้ทำเต็มท่ี  
หรือยัง ผมดูในข้อบัญญัติปีนี้อย่างการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 1,300,000 ก็ไม่มี ก็แสดงว่า
โครงการไม่ได้รับการสานต่อมันก็จะมีอยู่หนึ่งล่ะมันดำเนินการต่อไปไม่ได้มันมีปัญหาอุปสรรคหรือ
ว่านักเรียนโรงเรียนที่อยู่ในโครงการนั้นไม่ได้เป็นปัญหาในการเรียนภาษาต่างประเทศหรืออาจจะ
เป็นผลสัมฤทธิ์ได้รับรางวัลก่อนประชุมก็ไม่ทราบ แต่ว่าถ้าไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีแต่ผมว่าทำไมโครงการดี 
ๆ ไม่ได้รับการสานต่อ ปัญหามีก็ต้องได้รับการแก้ไข ไม่ได้ทำอะไร ไม่มีปัญหา เพราะว่าถ้าโรงเรียน
ตรงนี้ โรงเรียนสังกัดอบจ.ทำในส่ิงอย่างนี้ไป ก็จะเป็นโรงเรียนยอดนิยมเด็กก็ไม่ต้องนั่งรถเข้ามาใน
เมือง ผมเชื่อศักยภาพของผู้บริหารด้วยความตั้งใจจริง ผมไม่ทราบว่าในการตั้งงบประมาณปีนี้ได้
สนองความต้องการไหม ถ้าเราบริหารแบบไม่บริหารได้ไหม พูดกันในฉันพี่น้องเลย ทำอย่างไร
งบประมาณเท่านี้ล่ะ ท่านจัดลำดับความสำคัญมาเลย แล้วเราทำหน้าที่เพียงจัดซื้อจัดจ้างให้ 
ดำเนินการตามระเบียบเลย ผมขอนะ คุณภาพดีขึ ้นนะ คุยกัน ผมเชื่อเหลือเกินนะครับ บางที  
ก็อยากจะทำ มันต้องทำให้สิ ่งที ่มันก้าวไปข้างหน้า ผมเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนเดิมที่ผมมา  
ท่านผอ.เชิญผมไปประชุม เขาบอกจะจัดผ้าป่าการศึกษาปีใหม่ ผมถามว่าอยากได้อะไรล่ะ ครูก็ครบ
อะไรก็ครบหมด เขาบอกว่าจะซื้อโซล่าเซลล์ งบประมาณ 2 อาคารประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท 
เสาร์-อาทิตย์ปิดเทอมเขาจะขายคืนให้กฟผ. ก็เข้าท่าดี และก็ประหยัดดี ผมก็ว่าอะไรท่ีมันเกิดจาก
ความต้องการของผู้บริหารโดยตรงก็น่าลองนะครับ โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาไม่ค่อยเปลี่ยน
และมีความตั้งใจจริง ครับท่านประธานครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสได้สะท้อนปัญหา  
ฝากไว้ว่าข้อบัญญัติปีต่อไปให้เป็นฉบับ สจ.บ้างครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านฝ่ายบริหารได้ชี ้แจงประเด็นข้อซักถามจาก
สมาชิกสภาค่ะ 

นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ ต้องใช้คำว่าหนังสือข้อบัญญัติปีนี้เรา
อาจจะดูยากหน่อยนะครับ เพราะว่าเราต้องพิมพ์ตามท่ีเขากำหนดเอาไว้ให้พิมพ์ตามระบบ e-laas 
มันก็เลยมีหน้าตาที่แตกต่างจากที่ผ่าน ๆ มา แรก ๆ ที่ผมดูผมก็ยังงงยังหาพลิกไปพลิกมาอยู่
เหมือนกัน ต่อความเห็นของท่านสจ.ดาราณี  ศรีดารา เรื่องเงินอุดหนุนรพ.สต.ที่เราตั้งเอาไว้ใน  
ปี 67 เราตั้งไว้ 145 ล้านบาท ก็เป็นไปตามกรอบที่เขากำหนดไว้ ปี 66 ข้อบัญญัติตอนแรกที่สภา 
ตั้งเอาไว้คือรองรับ 25 แห่ง คือ 13 ล้าน แล้วเราเพิ่มเติม 132 ล้าน ก็เป็น 145 ล้าน ก็เป็นตาม
กรอบเดิม แต่ว่าสิ่งที่พวกเราต้องการ จริง ๆ แล้วที่พูดคุยกันกับเพื่อน ๆ ผู้บริหารอบจ.ต่าง ๆ 
ด้วยกัน เราอยากได้งบประมาณตามกรอบที่เรานำเสนอไป คือขนาด S เราอยากได้ 1,000,000 
ขนาด M 1,500,000 ขนาด L 2,000,000 แต่ว่าปีนี้ท่ีเราต้ังไว้แค่นี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะจัดสรร
มาให้เราเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อย ๆ คือเราตั้งไว้ตามกรอบเดิมก็เลยเป็นที่มาของ 145 ล้าน
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และ 145 ล้าน เราก็สามารถที่จะไปดูและตรวจสอบอยู่ได้ตลอดเวลานะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้จ่ายอะไรต่าง ๆ การจะขอซื้อวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ  เขาก็นำเสนอเข้าสู่สภาอยู่แล้ว ส่วนความ
ห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำงบประมาณอย่างที่ท่านว่ากองต่าง ๆ ที่จัดทำมา คือนำเรียนอยา่งนี้
ครับว่าเขาก็ทำมารูปแบบและเป็นการบริหารจัดการภายใน แต่ถ้าเกิดส่วนไหนที ่เราจะมา
ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นงบเหลือจ่ายมันก็ต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาในการขอใช้จ่ายเรื่อง
งบประมาณงบเหลือจ่ายนะครับ อันนี้คงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนเรื่องอัฒจันทร์เก้าอี้อัฒจันทร์คือ
อย่างนี้ครับว่าคือการจัดทำงบประมาณในมุมของผมนะครับมันก็มีทั้งเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องการ
พัฒนาและเรื่องสร้างภาพลักษณ์หรือสร้างหน้าตาให้กับทางอบจ.เราด้วย ผมว่าสนามกีฬาก็เป็น
เรื่องหนึ่งท่ีเป็นหน้าตาของอบจ. ผมก็มีความคิดอย่างท่ีผมได้นำเรียนในตอนแรกว่าจะทำสนามกีฬา
กลางของเราให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รับรองว่าเป็นสนามที่ได้
มาตรฐาน สนามทุกที่ครับใหม่ ๆ ของเรามันเป็นสนามกีฬากลางยุคเก่า สนามใหม่ ๆ เขามี
อัฒจันทร์เขามีเก้าอี้หมดแล้วครับ แต่ของเราไม่มีก็เลยคิดว่าถ้าจะให้ได้รับมาตรฐานอย่างที่เขา
กำหนดเอาไว้มันก็ควรซื้อเก้าอี้ใส่เข้าไป การจะซื้อเก้าอี้อย่างเดียวอย่างท่ีผมได้นำเรียนเนื่องจากปีนี้
เรามีงบที่ไม่ได้ดำเนินการในการซ่อมสระว่ายน้ำก็เลยถือโอกาสส่วนนั้นมาทำเบื้องต้นในการทาสี
ก่อน ส่วนงบปี 67 เราก็ซื้อเก้าอี้ใส่เพิ่มเข้าไป สนามกีฬาอย่างท่ีว่าท่านบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้
มีระเบียบเกี ่ยวกับการใช้ ซึ ่งเราก็มีระเบียบการใช้นะครับ แต่ในความคิดของผม ผมคิดว่า  
สนามกีฬามันเป็นการบริการสาธารณะ สนามกีฬาถ้าเกิดไม่มีคนไปใช้มันเหมือนกับสิ่งที่ไม่มีชีวิต  
ถ้ามีคนไปใช้มันเหมือนกับมีชีวิติชีวา ถ้าเป็นหน่วนงาน องค์กร ส่วนราชการ ผมเองใช้คำว่าใช้
อำนาจในการขอยกเว้นระเบียบ เนื่องจากว่าเขาเป็นหน่วยงานราชการด้วยกัน แต่ถ้าเกิดว่าคนท่ีมา
ขอใช้ ใช้ในนามบริษัท ห้างร้าน เป็นธุรกิจ เราก็คิดเงินตามระเบียบครับ นี่คือส่ิงท่ีเราทำและปฏิบัติ
แบบนี้ ผมคิดว่าสนามกีฬาอย่างท่ีผมนำเรียนไป มันก็เป็นภาพลักษณ์ ตอบข้อซักถามกับท่านวรการ 
ด้วยกับโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดผมว่าก็เป็นหน้าตานะครับ ผมอยากเห็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับอบจ.ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีแค่ 4 
โรงเรียนเอง กาฬสินธุ์มี 30 กว่าโรง เรามีแค่ 4 โรงเรียน ผมเองไปพูดไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตั้งแต่
แรก ๆ ผมก็บอกว่า ผมทราบว่าโรงเรียนในสังกัดของ อบจ. ท่ีมาท่ีไปเป็นอย่างไร ลูก ๆ นักเรียนเรา
ถ้าจะไปเทียบกับเด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนประจำจังหวัด ประจำอำเภอเราอาจจะสู้เขาไม่ได้
หรอก แต่ถ้าเกิดเราทำให้โรงเรียนในสังกัดของเรามีความโดดเด่นในเฉพาะด้านมันก็จะเป็นหน้าตา 
อย่างที่โพธิ์ทอง ที่พนมไพร เมื่อก่อนเขามีความถนัดเรื ่องดนตรี ผมยินดีสนับสนุนเต็มที่นะครับ 
บอกว่า เราทำวงโยทวาทิตไหม จากเมื่อก่อนที่เคยมีทำให้เป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด  
ให้ดีกว่าร้อยเอ็ดวิทยาลัย ให้ดีกว่าสตรีศึกษา ผมก็มอบนโยบายและพร้อมที่จะทำช่วยสนับสนุน
อย่างเต็มที่ ทุ่งกุลาประชานุสรณ์จะเอายังไง ผมก็บอกให้มาบอกผมเลย โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม
จะทำอะไรให้บอกมา ผมพร้อมและยินดีครับ มีแค่ 4 โรงเรียนเอง ถ้าทำให้ประสบความสำเร็จเป็น
หน้าตาของ อบจ.ได้ มันก็เป็นการสร้างซื้อเสียงให้กับ อบจ.เรา นี่คือสิ่งที ่ผมบอกว่า ส่วนแก้ไข
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ปัญหาเรื่องถนนหนทางก็ว่าไป แต่ส่วนท่ีเราจะต้องสร้างภาพลักษณ์ สร้างหน้าตาให้กับ อบจ.เราก็
ต้องทำ เงินจ้างครูต่างชาติ 1,300,000 บาท อบจ.ไม่ได้นั้นนะครับ เราก็โอนไปให้แต่ละโรงเรียน
เป็นคนดำเนินการจ้างเอง ที่ละ 250,000 บาท มันจะสะดวกกว่าที่เรามาอยู่ที ่ อบจ.ในการ
ดำเนินการในการจ้าง ผมขอบคุณท่าน สจ.วรการ ท่านเป็นห่วงเป็นใยเพราะท่านมีความเช่ียวชาญ
และชำนาญด้านการศึกษามา ยินดีครับอยากให้ท่านมาช่วยขับเคล่ือน ช่วยผมหน่อย อะไรท่ีทำให้ 
4 โรงเรียนนี้ประสบความสำเร็จได้ ผมเต็มที่ครับ โรงเรียนกีฬาเราประสบความสำเร็จในกีฬาบาง
ประเภท ไม่ประสบความสำเร็จในบางประเภท ถามว่าผมพูดเหมือนกับพูดแบบ มันเสียช่ือ เสียช่ือ
นายก อบจ.ที่ชอบกีฬา ถ้าเกิดโรงเรียนกีฬา อบจ.ทำแล้วทำได้ไม่ดี ผมก็พูดแบบนี้ตลอด พูดกับ 
ผอ.โรงเรียนบอกว่า ทำให้ดีนะท่าน อย่าให้เสียช่ือนายก อบจ. เพราะนายก อบจ.ชอบกีฬา มีอะไร
บอกผมมา ผมพร้อมเต็มท่ี และเราประสบความสำเร็จในหลายเรื ่อง ในหลายด้านวอลเล่ย์บอล  
ติดทีมชาติอายุ 19 ปี ติดทีมชาติอายุ 16 ปี แต่หลายประเภทยังไม่ได้อย่างท่ีผมต้องการหรืออยาก
เห็น นี่คือส่ิงท่ีผมบอกว่า การแก้ไขปัญหาการพัฒนามันก็ต้องมองในภาพมิติหลายมิติ ถามว่าเรื่อง
จอ LED เด๋ียวนี้ท่านไปดูศาลากลางแต่ละท่ีเขามีหมดแล้วครับ อะไรท่ีเป็นภาพลักษณ์ อบจ.ของเรา
ให้เกิดข้ึนได้ ผมก็อยากทำ อยากได้ อบจ.ใหม่ไหม อยากได้ครับ แต่งบมีไหม เงินมีไหม ไม่มี เราก็มี
งบอยู่กำจัดที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้เราขึ้นมาได้ ผมก็ทำนะครับ ศาลากลางทุกที่ท่านเห็นหมด  
มีจอ LED หมด ผมมีความคิดในใจว่า ปีต่อไปเป็นไปได้เราทาสี อบจ.ใหม่ เพราะเรายังไม่มี
งบประมาณในการที่จะไปสร้างใหม่ การจัดทำข้อบัญญัติปีนี ้ผมไม่ได้โทษพวกท่านนะครับว่า  
ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้โยน ผมก็เข้าใจว่า ในภาวะสถานการณ์ตอนนั้นในการจัดทำข้อบัญญัติทำอยู่  
ในสถานะ ภาวะแบบไหน แต่ผมก็พูดตามหลักความจริงว่า ผมเองไม่ได้ทำ แต่ก็บริหารจัดการใน
งบประมาณที่มีอยู่ มารบกวนพวกท่านขอโอนหลายครั้ง และมันก็สะท้อนมาการจัดทำงบประมาณ 
ในปีนี้ของผมด้วย สะท้อนยังไงครับ ผมมารับตำแหน่งแรก ๆ  ด้วยความคิดที่คิดว่างบกลาง ที่ผ่าน ๆ 
มางบในส่วนผู้บริหารเอง มีจำนวนที่มาก 40, 50, 60 อย่างที่ผ่านมา ท่ีเคยมีมาผมก็คิดแบบนั้น  
ผมออกไปพื้นที่ต่าง ๆ ไปดูถนนที่มันพังที่มันเสียหาย ไปรับปาก รับปากเขาบอกว่า ไม่เป็นไรครับ
เด๋ียวผมจัดการให้ ซึ่งก็คิดต้ังใจว่า จะใช้งบปี 66 นี้ล่ะครับ ไปจัดการแก้ไขปัญหาให้เขา แต่พอมาดู
ข้อบัญญัติแล้ว มีอยู่แค่ 22 ล้านบาท ที่ตั้งไว้สำหรับฝ่ายบริหารดำเนินการ สิ่งที่ผมไปรับปากเขา
เอาไว้ ผมมาทำเป็นข้อบัญญัติปี 67 จากท่ีต้ังใจไว้ว่าจะทำปี 66 ผมไม่ได้โทษท่ีท่านทำข้อบัญญัติมา 
แต่เพียงผมให้เห็นว่า มันก็ส่งผลสะท้อนออกมาถึงงบประมาณปี 67 ผมเองต้องการอยากให้
งบประมาณของ อบจ.เราลงพื้นท่ีกระจายด้วยความเป็นธรรม หลายคนหลายท่าน อาจจะไม่พอใจ
ท่ีนำเสนองบประมาณมา แต่ผมเรียนทุกท่านว่า ผมหวังดี ตัวผมเองเป็นนายก อบจ.พื้นท่ีรับผิดชอบ
ทั ้ งจ ังหว ัด งบประมาณไปลงตรงไหน ม ันก ็อย ู ่ ในพ ื ้นท ี ่นายก อบจ.ร ับผ ิดชอบอย ู ่แล้ว  
แต่ถ้าเกิดงบประมาณควรที่จะไปลงในพื้นที่สมาชิกแต่กลับไม่มีงบประมาณไปลงพื้นที่ตรงนั้นเลย 
มันไม่เป็นธรรมกับประชาชนที่เลือกสมาชิกท่านนั้นมา ผมเองก็เลยคิดว่า อยากเห็นการจัดสรร
งบประมาณท่ีกระจายด้วยความเป็นธรรม การกระจายด้วยความเป็นธรรมก็คือ ในพื้นท่ีของสมาชิก 
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หลายคนอาจจะไม่พอใจที่ผมตั้งหลักเกณฑ์ ตั้งอะไรขึ้นมา แต่ท่านเชื่อเถอะเป็นประโยชน์กับพวก
ท่าน เพราะในการเลือกตั้งอีกปีเศษ ๆ ก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิกแล้ว พวกท่านจะได้ประโยชน์ 
ส่วนตัวผมเอง อย่างท่ีนำเรียนไป ลงพื้นท่ีตรงไหนมันก็เป็นพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีนายก อบจ. ต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้ว ก็ขอนำเรียนตอบข้อสงสัย ข้อซักถาม ประเด็นของท่าน สจ.ดาราณี กับท่าน 
สจ.วรการ ครับ ขอบคุณครับ   

ประธานสภาฯ เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณ ี กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวดาราณี  ศรีดารา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอหนองพอก เมื่อสักครู่ท่านนายกได้ตอบ
ข้อห่วงใยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีท่านนายกบอกว่า อยากให้ทุกพื้นท่ี อยากให้ทุกอำเภอมีงาน
ลงพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ดิฉันก็ยังยืนยันนะคะว่า มันไม่เท่าเทียมค่ะ  
ท่านนายก ถ้าไม่เป็นการรบกวนเวลาดิฉันลิสท์แม้กระทั้งอำเภอไหนได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นดิฉัน
ต้องฝากเวทีแห่งนี้นะคะว่า ทุกอำเภอได้ยินท่านวรการกล่าวเมื่อสักครู่ว่า จอโปรเจคเตอร์พวกเรา
ยังซื้อได้ ของต่าง ๆ เรายังซื้อได้ เพื่อหน้าเพื่อตา แต่ว่าพี่น้องประชาชนก็รอการแก้ไขจากท่านนายก
เช่นเดียวกัน ความเท่าเทียมดิฉันอยากให้เกิดขึ้นจริง ๆ ค่ะ แต่ว่าก็เห็นงานลงทุกพื้นที่ งานลง 
ทุกอำเภอ แต่ความมากน้อยนั้น ดิฉันอยากจะฝากสภาแห่งนี้ผ่านไปยังผู้บริหารว่า ความมากน้อย
ของแต่ละอำเภอดิฉันอยากให้ถัวเฉลี่ย หรือมันเร่งด่วนมากกว่าเพื่อนดิฉันก็ไม่ได้ว่า เพราะว่า  
ความเดือดร้อนความจำเป็นแต่ละพื้นอาจจะท่ีมันไม่เท่าเทียมกัน แต่ดิฉันมั่นใจว่า ความเดือดร้อนของ
ทุกอำเภอมี และอยากให้ท่านนายกให้ความเท่าเทียมตามท่ีท่านนายกได้กล่าวเมื่อสักครู่ ขอบคุณค่ะ    

ประธานสภาฯ ก่อนท่ีเราจะเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระนี้ต่อ ประธานขอพักการประชุม 10 นาที ค่ะ 

...พักประชุม 10 นาที… 

ประธานสภาฯ ขออนุญาตที่ประชุมนะคะ องค์ประชุมครบ จะขออนุญาตดำเนินการประชุมต่อนะคะ ในระเบียบ
วาระท่ี 6 เรื่อง ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเราได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว
นะคะ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญท่านอนุชิต ภาระเวชค่ะ 

นายอนุชิต กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายอนุชิต  ภาระเวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอทุ่งเขาหลวง วันนี้ต้องขออนุญาตท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิก  
เพื่อใช้เวลาสักเล็กน้อยในการทำหน้าที่อภิปรายญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ 2567 ซึ่งในการพิจารณาร่างข้อบัญญัตินั้น เป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญประการแรกของสมาชิก
สภาและเพื่อที่จะได้นำเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  
ซึ่งนั่งฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายในหลาย ๆ ประเด็น หลาย ๆ แง่มุม ซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำความ
เข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกกับฝ่ายบริหารรวมไปถึงฝ่ายเจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็คือท่านปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ ่งท่านก็ไปรวบรวมงบประมาณมาทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ
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รายจ่ายประจำปีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในปี 2567 เพื่อที่จะเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่า 
ผมก็เป็นคนหนึ่งท่ีอ่านข้อบัญญัติเล่มนี้เหมือนกัน และต้ังคำถามก็ไม่ต่างกันกับเพื่อนสมาชิกและพี่ง
ได้ทราบจากทางฝ่ายบริหารได้กรุณาช้ีแจงว่า นี้เป็นระเบียบวิธีการในการบันทึกข้อมูลในการจัดทำ
ข้อบัญญัติแบบใหม่ เพราะฉะนั้นก่อนท่ีจะอภิปรายเข้าไปในเนื้อหา ซึ่งเรื่องงบประมาณเป็นปัจจัย
การบริหารที ่ม ีความสำคัญถึงแม้ว ่าจะสำคัญน้อยกว่าคน เง ินอาจจะสำคัญน้อยกว่าคน  
ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตพูดเรื่องคนสักเล็กน้อย ถึงแม้ว่าเราจะมีเงินมากมาย  
มีงบประมาณมากมายแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าหากว่า บุคลากรหรือคนในองค์กรขาดประสิทธิภาพ  
ไร้ความรับผิดชอบ ขาดจิตสำนึกในการทำหน้าท่ี เงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร 
เพราะฉะนั้นประการแรก ซึ่งถือว่าอยากจะฝากไปยังฝ่ายบริหารได้กำชับในส่วนของคนหรือ
บุคลากรก่อน ต่อข้อสังเกตของเพื่อนสมาชิกหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบันทึกรายละเอียด 
ในเรื ่องต่าง ๆ ความจริงผมพูดในสภามาหลายรอบ ว่าฝ่ายบริหารหรือหรือฝ่ายจัดเตรียมการ
ประชุมควรต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประชุมในประเด็นต่าง ๆ นั้น ให้เพื่อนสมาชิกได้
พิจารณา ยกตัวอย่างที่ถามกันมากว่า คำสั่งของคณะกรรมการกระจายอำนาจที่บอกว่าประกาศ 
ให้ใช้ปี 62 ในการเทียบเคียง เพื่อนสมาชิกบอกว่า มันมีจริงไหม ถ้าเกิดท่านได้ถ่ายเอกสารมา เพื่อน
สมาชิกก็จะได้คลายข้อกังวลไป ประเด็นสำคัญที่เป็นผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมด เนื่องจากว่า
ตัวเลขและรายละเอียดเยอะมาก งบบุคลากรเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่า มันเพิ่มข้ึน 
ความจริงคือเราอยากได้รับคำตอบว่า ในส่วนที่เพิ่มขึ้นนั้น มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เดิมทีนั้นเรามี อยู่
เท่าไหร่ ก่อนที่จะมี รพ.สต.เข้ามาสังกัด ซึ่งมันเพิ่มขึ้นแน่ ๆ ซึ่งผมคิดว่าตัวเลขน่าจะประมาณ 
1,000 แล้ว ซึ่งแน่นอนท่ีสุดครับ มันก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายประจำ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้าน
อะไรพวกนี้ เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามมา อันนี้ก็พอเข้าใจได้ แต่ท่านประธานครับ ก่อนเริ่มต้นก็ขอ
อนุญาตซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าไหน แต่ส่วนที่เป็นข้อมูล มันไม่ใช่สาระสำคัญ แต่เป็นข้อผิดพลาด
เพียงเล็กน้อย ตรงข้อมูลพื้นท่ีบรรทัดสุดท้ายข้อมูล ณ วันท่ี 8 สิงหาคม 2567 ตอนนี้มันพึ่งปี 2566 
ผมก็เริ่มดูตั้งแต่หน้าแรกเหมือนกัน ขออนุญาตว่า ขอให้แก้ไข ไม่ใช่สาระสำคัญ ในหลักการและ
เหตุผลซึ่งมีความจำเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามนโยบายของ
ฝ่ายบริหาร ซึ่งท่านได้กรุณาพูดกับท่านสมาชิกว่า ฝ่ายสภา ฝ่ายสมาชิกก็เป็นส่วนสำคัญในการท่ีจะ
ไปผลักดันภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร
นำเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข เพราะว่าฝ่าย
บริหารเป็นคนท่ีใช้งบประมาณ จึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของฝ่ายบริหาร เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ 
สืบเนื่องจากว่าเราก็ใช้เวลามาพอสมควร ผมคงจะให้ได้อภิปรายหลักการเพียงเล็กน้อยอย่างนี้ และ
สุดท้ายผมก็คิดว่าการจัดทำงบประมาณนี้ อาจจะมีข้อผิดพลาดบกพร่องอยู่บ้าง ก็คงจะนำไปเป็น
บทเรียนในการจัดทำงบประมาณในรอบต่อไป ถ้าเกิดว่ามันมีส่วนไหนที่ยังไม่เกิดความชัดเจนให้
เพื่อนสมาชิกได้เข้าใจได้ก็ไปแก้ไขวิธีการหรือแนวทางในการสื่อสารให้กับเพื่อนสมาชิก ก็หวังว่า
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เพื่อนสมาชิกคงจะได้กรุณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ เพื่อท่ีจะให้ฝ่ายบริหารได้นำไปใช้
เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสมาชิกนะคะ สืบเนื่องจากเราได้ใช้เวลาและอภิปรายกันมาพอสมควร ในข้อสงสัย
หลาย ๆ ประเด็นในร่างข้อบัญญัติฉบับนี้นะคะ ถ้ามีท่านสมาชิกจะอภิปรายก็ขอให้อยู่ในห้วง
ระยะเวลาประมาณ 10 นาที และประเด็นก็ขอให้ไม่ต้องวกวนซ้ำไปซ้ำมาในประเด็นเดิม ๆ นะคะ 
เชิญท่านสุนทร วงค์ศรีมี ค่ะ 

นายสุนทร ขอบคุณครับท่านประธาน ขอเวลาสัก 2 - 3 นาที ท่านประธานที่เคารพครับ ผมสุนทร  วงค์ศรีมี 
สมาชิกสภาจากอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกนะครับ 
ด้วยข้อสับสนที่เขาบอกว่า มีการแก้ไขระเบียบใหม่ หลายท้องถิ่นซึ่งเป็น อบต.หรือเทศบาล ไม่ได้
เสนอแผนในการจัดทำซ่อมแซมถนนหนทาง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.เข้ามานะครับ  
ผมกังวลใจว่า ในปีงบประมาณนี้เราแทบไม่ได้จัดงบประมาณลงในส่วนถนนที่เป็นถนนของ อบจ.
เลยนะครับ เพราะว่าท้องถิ่นเขาเข้าใจว่า ยังใช้ระเบียบใหม่อยู่ เพราะว่าถนนของ อบจ.ก็สามารถ 
ท่ีจะดำเนินการซ่อมแซมได้เลย เขาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือ ผมได้มีโอกาสไป
เปิดงานบุญบั้งไฟกับท่านนายกท่ีตำบลเมืองหงส์ ท่านนายกก็ได้รับปากพี่น้องชาวตำบลเมืองหงส์ไว้
ว่า ในปีงบประมาณ 2567 เราจะทำถนนระหว่างบ้านเมืองหงส์ ไปตำบลโคกล่าม แต่พอผมดู  
ในข้อบัญญัติแล้ว ไม่เห็นมีนะครับ พี่น้องก็ฝากเรียนถามท่านนายกว่า ในปีงบประมาณ 2567 นี้เรา
จะมีงบลงในส่วนนี้หรือไม่นะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชิญฝ่าบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ  ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ตอบข้อซักถามของท่านสุนทร วงค์ศรีมี ด้วยตอน

จัดทำข้อบัญญัติและเอามาผนวกกับส่ิงท่ีผมไปรับปากในพื้นท่ีต่าง ๆ ไว้ทั้งข้อบัญญัติปี 2567 ท้ังปี 
2566 มันก็เลยเอาโครงการต่าง ๆ มาจับดูว่าจะลงตรงไหน ในส่วนที่รับปากเอาไว้ บางส่วนท่ี
รับปากเอาไว้ก็ไปลงที่ปี 67 บางส่วนที่ตั้งใจอยากจะลงปี 67 แต่ว่าเราสามารถจัดการได้ในปี 66 
เราก็จะเอามาลงที่ปี 66 ถนนเส้นเมืองหงส์ – โคกล่ามก็เป็นเส้นหนึ่งที่ผมรับปากเอาไว้ เดี๋ยวจะ
หาทางจัดการพิจารณาโดยเร็วที่สุดครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ  วันนี้ในญัตติร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเราก็ได้ใช้เวลาอภิปรายกันมาพอสมควรแล้วนะคะ ประธานจะถาม
มติจากที่ประชุม ท่านเลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ 
ขอบคุณค่ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด กรุณายกมือค่ะ ไม่มีนะคะ เป็นอันว่าท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
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จังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 22 
สิงหาคม 2566 เวลา 19.08 น.  

มติที่ประชุม รับหลักการ 36       เสียง 
  ไม่รับหลักการ  - เสียง 
  งดออกเสียง  - เสียง 

ประธานสภาฯ   เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ดแล้ว การพิจารณาในวาระที ่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49  กำหนดว่า ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญเลขานุการสภาช้ีแจงค่ะ 

เลขานุการสภาฯ  ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน วิธีเลือกคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ให้นำวิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยให้
เลือกกรรมการคนท่ีหนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกกรรมการในลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน
ท่ีพึงมี ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นว่าสมควร
ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื ่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ท่ีถูกเสนอช่ือคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ท่ีถูก
เสนอช่ือ เมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานท่ีประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุด
นั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลาก
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ซึ่งเป็นวิธีเลือกตามข้อ 8 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ขอเรียนช้ีแจงครับ 

ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ เรียนเชิญค่ะ  เชิญท่านอาคมค่ะ 
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นายอาคม กราบเรียนท่านประธานสภา เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผมอาคม  เฉลิมแสน สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอจังหาร ขอเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
จำนวนน 7 คน ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายสุราช   แวงอุ้ย 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายธนพล   โอฆะพนม  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ ท่านอาคม  เฉลิมแสน ได้เสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
จำนวนน 7 คน มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ หากไม่ม ี
เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 คน 

มติที่ประชุม   กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 คน 

ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอช่ือกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 1 ขอเชิญค่ะ เชิญท่านประไพค่ะ 

นายประไพ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายประไพ  ศรีสัจจา 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพนทราย ขอเสนอท่านธนพล  โอฆะพนม 
ครับ 

ประธานสภาฯ ท่านประไพ  ศรีสัจจา เสนอท่านธนพล  โอฆะพนม เป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1 
ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายจักรกริช  ไวนิยมพงศ์ 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายตุลธร  ขามช่วง  
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นอีกไหมคะ ไม่มนีะคะ หากไม่มี เป็นอันว่า  
ท่านธนพล  โอฆะพนม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1 

มติที่ประชุม   กรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 1 คือ นายธนพล  โอฆะพนม 

ประธานสภาฯ  ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 2 เชิญท่านนวรัตน์ค่ะ 
นางนวรัตน์ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางนวรัตน์  พาโคกทม 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอปทุมรัตต์ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 2 คือ ท่านวสกมล  อ่อนประทุม ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายอาคม  เฉลิมแสน 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายบุญเลิศ  อุดหนุน  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านวสกมล  อ่อนประทุม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 2 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 2 คือ นางสาววสกมล  อ่อนประทุม 
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ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 3 เชิญท่านแทนรัฐค่ะ 
นายแทนรัฐ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมแทนรัฐ  สุจารี สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอหนองพอก ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 3 คือ ท่านนวรัตน์  พาโคกทม ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางสาวดาราณี  ศรีดารา 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายถาวร  ตรีบุญเมือง  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านนวรัตน์  พาโคกทม ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 3 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 3 คือ นางนวรัตน์  พาโคกทม 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 4 เชิญท่านตุลธรค่ะ 
นายตุลธร เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมตุลธร  ขามช่วง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอโพธิ์ชัย ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 4 คือ ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางนวรัตน์  พาโคกทม 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายเจษฎา แสนบุญมี  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 4 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 4 คือ นายสุนทร  วงค์ศรีมี 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 5 เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางจุรีภรณ์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เขต 3 ขอเสนอ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 5 คือ ท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายประไพ  ศรีสัจจา 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายวรการ  กมลเลิศ  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 5 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 5 คือ นายกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ 
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ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 6 เชิญท่านพิมพ์วรีย์ค่ะ 
นางพิมพ์วรีย์ เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางพิมพ์วรีย์  สินธุไพร 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเกษตรวิสัย ขอเสนอคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 6 คือ ท่านดาราณี  ศรีดารา ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายพีรพงศ์  จุรีมาศ 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นายภูชิต  ถนัดค้า  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านดาราณี  ศรีดารา ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 6 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 6 คือ นางสาวดาราณี  ศรีดารา 

ประธานสภาฯ ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่างข้อบัญญัติ คนที่ 7 เชิญท่านดาราณีค่ะ 
นางสาวดาราณี เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน

นางสาวดาราณี  ศรีดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอหนองพอก 
ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 7 คือ ท่านอนุชิต  ภาระเวช ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่านค่ะ 
 ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นายวสันต์  อึ้งเจริญธนกิจ 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร  
 ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอช่ือท่านอื่นไหมคะ ไม่มีนะคะ หากไม่มีถือว่า  

ท่านอนุชิต  ภาระเวช ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 7 
มติที่ประชุม   คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คนท่ี 7 คือ นายอนุชิต  ภาระเวช 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าเราได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ครบท้ัง 7 คน แล้ว ประกอบด้วย 
 1) ท่านธนพล  โอฆะพนม  

2) ท่านวสกมล  อ่อนประทุม 
 3) ท่านนวรัตน์  พาโคกทม  

4) ท่านสุนทร  วงค์ศรีมี 
 5) ท่านกิติศักดิ์  เลิศศิริรังสรรค์ 

6) ท่านดาราณี  ศรีดารา 
 และ 7) ท่านอนุชิต  ภาระเวช 
 เมื่อสภาได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติครบทั้ง 7 ท่านแล้ว ต่อไปเป็นการกำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณา สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
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ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  
ถ้าจะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย ต่อไปขอเชิญสมาชิกเสนอกำหนดระยะเวลา
เสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเดชศักดิค่์ะ 

นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ขอเสนอกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตั ้งแต่วันที่  23 - 25 สิงหาคม  2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ครับ 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ค่ะ 
ผู้รับรอง คนท่ี 1 คือ นางสาวดาราณี  ศรีดารา 

 ผู้รับรอง คนท่ี 2 คือ นางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร 
ผู้รับรองถูกต้องค่ะ มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมค่ะ เรียนเชิญค่ะ ไม่มีนะคะ ถ้าไม่มี
เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด คือ ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

มติที่ประชุม   กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด คือ ต้ังแต่วันท่ี 23 - 
25 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

ประธานสภาฯ  ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทั ้ง 7 ท่าน ได้มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยนะคะ และเมื่อเลิก 
การประชุมสภาแล้ว ได้รับการประสานจากเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอเชิญ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทุกท่านอยู่ก่อน เพื่อประชุมเลือกประธานคณะกรรมการ 
แปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติค่ะ ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 7 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ือง  อื่น ๆ 
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวาระอื่น ๆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดท่านใดจะอภิปราย เรียนเชิญ

ค่ะ เชิญท่านจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ ์ท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 สืบเนื่องจากคำแถลงนโยบาย
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดิฉันเองก็ยังติดใจในเรื ่องของ
สถานะการคลัง จากหน้า 1 ที่ดู เงินฝากธนาคารเงินสะสมเงินทุนสำรองสะสม อันนี้ก็ทราบความ
ชัดเจนไปแล้ว ก็คงเหลือรายการที่ 1.1.4 รายการกันเงินไว้เพื่อก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย
จำนวน 7 โครงการ รวมทั้งสิ้น 13,604,000 บาท ข้อ 1.1.5 รายการกันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน จำนวน 32 โครงการ รวม 27,292,985.48 บาท อยากจะทราบสถานะการเงินการคลัง ณ 
ปัจจุบันคือ เดือนสิงหาคมนะคะว่า ได้มีการก่อหนี้ผูกพันและการท่ียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน ยังยืนยันตาม
ยอดนี้อยู ่หรือไม่ ถ้ายังเป็นยอดนี้อยู ่และจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้
เบิกจ่ายมีอะไรบ้าง และที่ก่อหนี้ผูกพันจำนวนกี่โครงการ มีโครงการอะไรบ้าง จึงเรียนมาเพื่อนำ
เรียนไปยังฝ่ายบริหาร ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม เรียนเชิญค่ะ เชิญท่านเจษฎา  แสนบุญมี ค่ะ 
นายเจษฎา  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผมนายเจษฎา แสนบุญมี สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอสุวรรณภูมิ ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายก 
ที่จัดงบประมาณเพิ่มเติมให้กับพี่น้องบ้านหินกอง คุ้มบ้านโพนฝ้าย และส่วนตัวผมได้แจ้งให้พี่น้อง
บ้านหินกอง บ้านโพนฝ้าย ให้ทราบว่าเป็นผลพวงจากท่ีท่านนายกลงพื้นท่ีและทราบปัญหา ท่านก็
จัดงบประมาณมาให้ และประการสำคัญผมก็ได้ชี้แจงกับชาวบ้านว่า นี่เป็นสัจจะของนักการเมอืง 
เป็นคำพูดที่รักษาให้ไว้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว และประการสำคัญท่านนายกครับ 
ท่านประธานครับ ผมแจ้งกับชาวบ้านว่า เมื่อมีโอกาสอย่าลืมบุญคุณ เมื่อเจอท่านนายกต้องทักทาย 
ต้องรีบขอบคุณนะครับ ผมเองไม่เคยไปบอกว่า ผลักดันเรื ่องถนนเลยนะครับ  ท่านนายกครับ  
ผมยืนยันเหมือนเดิม ถนนบ้านสาหร่าย บ้านแคน กำลังจะเสร็จ ผมจะทำพิธีเปิดโดยมีท่านนายก 
ไปเปิดถนนดังกล่าว ขอบคุณนะครับท่านนายกครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านวสกมล  อ่อนประทุม ค่ะ 
นางสาววสกมล เรียนท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาววสกมล  อ่อนประทุม ขอใช้

วาระอื่น ๆ ส้ัน ๆ นะคะ พอดีวันนี้เครื่องจักร อบจ.ชุดซ่อมถนนได้เข้าอำเภอเชียงขวัญ ต้องขอบคุณ
ท่านนายกท่ีตระหนักถึงความปลอดภัยของพี่น้องชาวอำเภอเชียงขวัญ ดิฉันได้สอบถามทางกองช่าง
ว่า จะทำการซ่อมแซมถนนเส้นไหนบ้าง ได้รับคำตอบว่า จะทำในส่วนของตำบลเชียงขวัญ และขอ
ความกรุณาจากทางท่านนายก ไหน ๆ เครื ่องจักรก็อยู่ที ่เชียงขวัญแล้ววันนี้ รบกวนฝากท่าน
ประธานสภาไปผ่านไปยังท่านนายกว่า ช่วยให้ช่างสำรวจและซ่อมไปทีเดียวเลย ก่อนที่จะย้ายออก
เพราะว่า ไม่น่าจะนาน เป็นอำเภอเล็ก ๆ เพราะว่าเดือนหน้าทราบข่าวว่า จะมีงาน พอ.สว.มาจัด 
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ที่เชียงขวัญ ยังไงขอความกรุณาด้วยค่ะ เพื่อให้พี่น้องชาวอำเภอเชียงขวัญได้สัญจรไปมาอย่าง
ปลอดภัย ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านเดชศักดิ์ค่ะ 
นายเดชศักด์ิ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเดชศักดิ์  โพธิศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเสลภูมิ ในวาระอื่น ๆ ผมก็มีเรื่องที่ต้องทบทวนกับท่านนายกนิดหนึ่ง ก็คือ
ฝากเรียนผ่านท่านประธานสภาไปถึงคณะผู้บริหาร ก็คงจะตามติดไปเพราะว่า วันนี้เป็นวาระแรกท่ี
รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 และวันนี้เป็นวันดีหลาย ๆ อย่าง
เราได้นายกทักษิณ นายกเก่ากลับมา เราได้นายกใหม่ เศรษฐา ทวีสิน และข้อบัญญัติเราก็รับ
หลักการไปแล้ว เพราะฉะนั้นเรื่องราวดี ๆ ต่าง ๆ มันก็ดี เพราะฉะนั้นผมอยากให้มันส่องสว่างไป
ทุกที่ ที ่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่า ไฟผมไม่ติด ผมก็เลยต้องทบทวนกับท่านนายกว่า ปีนี ้เป็นไป
งบประมาณใหม่แล้ว ก็น่าจะมีงบประมาณแล้วนะครับ ผมก็คิดว่าไฟโซล่าเซลล์ที่เคยทำไว้มีหลาย
พื้นที่ ไม่ใช่เฉพาะเขตผม แต่เขตผมตอนนี้ คือ 1) ไม่ติดเลย 2) ติดประมาณ 5 - 10 นาที ก็ดับ 
หลายหลอดนะครับ ท่ีเสียก็หลายหลอด เด๋ียวนี้ผ่านไปมาชาวบ้านก็ถามเมื่อไหร่จะมาซ่อม เมื่อไหร่
จะมาซ่อม ผมก็รับทุกวัน เพราะว่ามันเป็นถนนที่เชื่อมสองตำบล และชาวบ้านเทียวเส้นนี้ตลอด 
และดีใจที่ได้เทียวเส้นนี้เพราะมีไฟส่องสว่างทั้งเส้น ผมทำถนนเส้นนี้ให้เป็นตัวอย่าง เพราะฉะนั้น
หากมีงบประมาณมา ก็อยากให้ท่านนายกได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผมคิดว่า เขตอื่นก็น่าจะมี
ปัญหาเหมือนกันนะครับ สำหรับเรื ่องไฟโซล่าเซลล์ ถ้ามันส่องสว่างมันจะประโยชน์กับพี่น้อง
ประชาชนมาก โดยเฉพาะเขตของผมนะครับ อยากติดตามเรื ่องนี้ และอีกประเด็นหนึ่งที ่ผม
อยากจะพูดก็คือ ปัญหาโดยเฉพาะเรื ่องข้อบัญญัติที ่ผ่านไป มันมีปัญหาทำให้เกิดความสับสน  
ความไม่เข้าใจ โดยเฉพาะในเรื ่องของแผน แผนที่เราทำมาจากอำเภอ หลาย ๆ คน แม้กระท่ั ง
โครงการที่เราเคยทำของ อบจ. พึ่งทำไปปีที่แล้ว แต่พอปีนี้จะขยายต่อไปอีกก็ไม่ได้เพราะว่า ไม่มี 
ในแผน เพราะฉะนั้นแผนต้องส่งปีต่อปีไหม ไม่เหมือนเมื่อก่อนท่ีแผนสามปี ห้าปี สามารถดึงมาทำ
ได้นะครับ และถนนเส้นไหนที่ อบจ.เราทำมาแล้ว ก็ดึงออกมาทำได้ เพราะฉะนั้นจึงมีหลาย
โครงการที่มันหลุดไป และทำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันนะครับ ผมเข้าใจว่า แผนเป็นเรื่อง
สำคัญ แต่แผนท่ีทำโดยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอำเภอเสลภูมิเป็นอำเภอใหญ่ มี 3 เขต 18 
ตำบล ในขณะเดียวกันไปทำแผนไปทำอยู่ตำบลเดียว โดยเฉพาะตำบลท่าม่วง เป็นตำบลที่เป็น
เจ้าภาพจัดทำแผนมาทุกปี ๆ ผมก็ไม่อยากไปเพราะไม่ใช่เขตผม พอไปมันก็ไม่ได้พูดอะไร ท่ีจะเป็น
ประโยชน์ได้ เพราะว่า 1) เวลามีน้อย 2) ถ้าพูดไปก็จะถกเถียงกัน เพราะฉะนั้นกระบวนการในการ
เก็บข้อมูล กระบวนการในการทำแผน ควรจะมีการมานั่งคุยกันว่าจะทำอย่างไร ถึงจะได้ในส่วนของ 
สจ. คือเราเป็นตัวแทนของพี่น้องในเขตอยู่แล้ว และเขาก็ให้เกียรติอยู่แล้ว แต่พอเวลาการทำแผน 
ถ้าทำอย่างนั้นมันเยอะเกินไป อย่างอำเภอทุ่งเขาหลวงมี 5 ตำบล เขตเดียว ก็เหมาะสมที่จะทำ  
1 ตำบล เพราะอยู่ในเขตเขาอยู่แล้ว แต่อำเภอเสลภูมิมี 3 เขต 18 ตำบล แล้วไปรวมกันทำทีเดียว 
วันเดียว ถึงครึ่งวันหรือเปล่าไม่รู้ มันจะได้แผนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร พอเขตอื่นเอาโครงการ
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เข้าไป ทางนายก ทางเทศบาลเขาบ่นมานะครับว่า บางโครงการบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจหน้าท่ีไม่รับ 
ๆ ท้ัง ๆ ท่ีผมบอกว่า แผนส่งเข้าไปเลย แผนส่งเข้าไปเป็น 100 แผนก็ส่งเข้าไป เพราะเวลาเราดึงมา
ใช้มันจะดึงได้ง่าย แต่เขาก็ไม่รับ มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ครับ ผมก็เลยอยากฝาก ผมก็ยัง
จะพูดเหมือนเดิม ถ้าปีหน้ายังทำแบบนี้อีก ผมก็จะพูดเรื่องแผนอีกเหมือนเดิม ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญฝ่ายบริหารช้ีแจงค่ะ 
นายกฯ ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ในวาระอื่น ๆ ต่อข้อซักถามของท่านสมาชิก ท่าน สจ.

จุรีภรณ์ เด๋ียวผมจะให้ทางท่าน ผอ.กองพัสดุได้ช้ีแจง ส่วนของท่าน สจ.เดชศักด์ิ เกี่ยวกับเรื่องไฟ
ส่องสว่าง ไฟโซล่าเซลล์ ตอนนี้เรามีงบซ่อมแซมแต่เรายังไม่มีข้อมูลว่า ตรงไหนอย่างไรบ้าง เด๋ียวจะ
ให้ทางกองช่างไปสำรวจว่า มีตรงไหนบ้าง เด๋ียวจะไปดำเนินการซ่อมแซมให้นะครับ จะให้ ผอ.กอง
พัสดุช้ีแจงเรื่องการกันเงินครับ 

ประธานสภาฯ   เชิญ ผอ.กองพัสดุค่ะ 
ผอ.กองพัสดุ (น.ส.อิชยา) กราบเรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกทุกท่าน ในส่วนของกองพัสดุท่ีท่านได้เรียน

ถามมาในส่วนท่ีมีเงินค้างจ่าย การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะ ในปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างไปแล้วทั้งหมดประมาณ 70 โครงการ รอบแรก 36 โครงการ ทำสัญญาและเบิกเงิน 
ไปแล้ว รอบที่ 2 จำนวน 29 โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญา และจะมีอีกตัวหนึ่ง 
กลุ่มสุดท้ายที่กองช่างกำลังทำราคากลางและร่างขอบเขตงานอีก 40 โครงการ ในส่วนของพัสดุ 
ยังไม่ได้รับ 40 โครงการ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการทำร่างขอบเขตงานกับกำหนดราคากลางอยู่ 
เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงระบบของการทำราคากลางซึ่งต้องไปทำในระบบ e-GP นะคะ  
และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีท่านถามมาปี 65 การดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเราทำไปแล้ว 
เพียงแต่ว่า ผู ้รับจ้าง ไม่เสนอราคามา แล้วมีการวิจารณ์ราคา กระบวนการก็อยู่ในระบบของ  
การจัดซื้อจัดจ้างนะคะ ก็ขออนุญาตนำเรียนท่ีประชุมเพื่อทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ   เชิญท่านจุรีภรณ์ค่ะ 
นางสาวจุรีภรณ ์ท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจุรีภรณ์  เอื้อไพจิตร สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จากอำเภอเมือง เขต 3 มีเอกสารประกอบไหมค่ะ จริง ๆ 
แล้ว อันนี้ดิฉันก็ขอเป็นข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ต่อฝ่ายบริหาร ต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่า 
เวลาที ่เราคุยกันในเรื ่องของตัวเลขจะเป็นไปได้ไหมค่ะ ถ้าจะขึ ้นจอ LED เพื ่อความสะดวก  
ความเข้าใจอย่างชัดเจน จะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันในเรื่องของตัวเลข ถ้ากรณีท่ีมีเอกสารประกอบ 
ควรท่ีจะแนบเป็นเอกสารด้วยนะคะ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพลาด ก็ขอฝากไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ 
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ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดที่จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ค่ะ เพราะว่าเราก็ใช้เวลาในการประชุมกันมา
พอสมควร คงไม่มีนะคะ เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต้องพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ประธานจึงขอนัดประชุมครั้งต่อไป
ในวันที่ 31สิงหาคม 2566 วันนี้ต้องกราบขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอปิดประชุมค่ะ 

 
เลิกประชุมเวลา  19.40 น.                    
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